Hữu Gia Chân Hảo (Có Nhà Thật Tốt)

Giới thiệu
Thể loại: Hiện đại, bác sĩ mỹ công x lão đại tráng thụ, 1×1, HETags: Mỹ công X Anh tuấn thụTình trạng: Hoàn 13 ChươngCao Dật Phi là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa tim, hôm nay trực ban đêm, được bác sĩ Tiểu Sở ở phòng cấp cứu mời qua xem bệnh.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/huu-gia-chan-hao-co-nha-that-tot

Mục lục

1. Chương 1: Tinh Anh Công Cao Dật Phi Gặt Hái Yoooo~~ !

2. Chương 2: Người Đủ Tư Cách Mẹ Kế Có Bao Nhiêu Khó Tìm

3. Chương 3: Đại Lộ Đam Mỹ Số 69

4. Chương 4: Chương Cua Đồng Thứ 4 Đã Biến Mất O[* ▽≦] ┏━┓ Cho Nên Đây Là Chương Thứ Năm

5. Chương 5: Long Trấn Hùng Nghịch Ngợm O

6. Chương 6: Ở Bên Nhau !「 Thử Việc 」

7. Chương 7: Yêu Thương Hằng Ngày

8. Chương 8: Vợ Cũ Đã Trở Lại Rồi

9. Chương 9: Có Huỷ Bỏ Việc Chữa Bệnh Không?

10. Chương 10: Tiền Nhiệm Này Loại Sinh Vật Đáng Ghét !

11. Chương 11: Cách Đầu Tiên Đương Nhiệm Đại Chiến Tiền Nhiệm

12. Chương 12: Mị Lực Quá Lớn Không Có Biện Pháp

13. Chương 13: Kết Thúc

1. Chương 1: Tinh Anh Công Cao Dật Phi Gặt Hái Yoooo~~ !

Chú thích

-Chủ nhiệm: là giám đốc đó, mà ta nghĩ để như vậy hợp hơn

-CCU: ta nghĩ là phòng hồi sức đặc biệt, tra gg thì không thấy nên để nguyên văn tiếng anh của tác giả. Chắc đây là từ sử dụng bên Trung, chứ bên ta chỉ có ICU.

__________

“Ngươi con mẹ nó nghĩ bọn ta là đồ ngu sao? Bụng người ta đau thì đéo quan tâm, là bác sĩ thì lại một hai nói phải đi đo điện tâm đồ?” Bằng hữu của bệnh nhân – Long Trấn Hùng vừa nghe phải đi làm kiểm tra (đo tim), không đợi bệnh nhân tự mở miệng, đã hướng Cao Dật Phi mắng to. Ban đầu cứ nghĩ bác sĩ này bộ dạng rất dễ nhìn, có thể tin tưởng, không nghĩ được lại là một tên bác sĩ bụng dạ xấu xa.

Cao Dật Phi là bác sĩ phó chủ nhiệm khoa tim, hôm nay trực ban đêm, được bác sĩ Tiểu Sở ở phòng cấp cứu mời qua xem bệnh. Đối với Tây y học mà nói, chuẩn đoán chính xác bệnh là việc vô cùng quan trọng, bởi chỉ cần chuẩn đoán đúng, nhất định sẽ có phương án điều trị.

Bác sĩ Tiểu Sở vừa mới đến bệnh viện không lâu, đối với kiểu bệnh nhân vừa mở miệng liền mắng chữi người khác rõ ràng không có kinh nghiệm đối phó, cho nên bị mắng đến cơ hồ có chút hoài nghi bản thân mình. Hắn với Cao Dật Phi là anh em đồng môn, cho lên liền mời đàn anh lại hỗ trợ.

Lần này bệnh trạng của người bệnh có chút đặc biệt, lại kéo dài dây dưa chỉ mất thời gian trị liệu cho tốt, cho nên Cao Dật Phi vẫn là kiên trì nói ra ý kiến của mình:”Bác sĩ Sở nói không sai, tình huống này của Trịnh tiên sinh, tốt nhất vẫn là đi đo điện tim để được chuẩn đoán chính xác.”

Long Trấn Hùng tóc ngắn dán sát vào da đầu, một thân mùi rượu, bộ dạng cao lớn khôi ngô, mặc áo ba lỗ, cánh tay tráng kiện, cổ còn đeo vòng vàng. Nghe Cao Dật Phi nói như vậy, hắn còn ngại vừa nãy mắng chưa đủ, hai đạo mày kiếm mang sát khí nhăn lại, tiếp tục chỉ Cao Dật Phi chữi ầm lên mói:”Bác sĩ bọn mày đương nhiên phải bao che cho nhau rồi! Phí kiểm tra bọn mày chắc cũng được trích phần trăm đi? Cứ như thế dùng tiền của nhân dân bọn tao sung vào túi mình! Bọn mày tốt quá nhỉ!?”

Bệnh nhân cũng là một thân mùi rượu, cũng là một nam nhân khôi ngô không sai biệt lắm với Long Trấn Hùng, lúc này toàn thân chết chìm, trên bụng đau đến kinh khủng, khiến cho hắn có chút suy yếu nói:”Chúng ta hay là cứ nghe bác sĩ đi? Phí kiểm tra cũng không đến nỗi nào đi.”

Long Trấn Hùng mắng:”Tao đương nhiên có tiền, nhưng như vậy thì không thể được a! Dạ dày đau tiền mua thuốc tao đều mua được, chỉ có điều bọn bác sĩ này nghĩ chúng ta là đồ ngu! Đo điện tim cái chó má gì! Đồ bác sĩ xấu xa! Bệnh viện cái đéo, lão Trịnh! Chúng ta đi thôi!”

Vừa thấy Long Trấn Hùng liền biết người này không dễ thoả hiệp, nhưng Cao Dật Phi không sợ bọn họ chữi rủa, bởi vị dạng người không phân rõ phải trái, tự cho mình là Hoa Đà tái thế, hạnh lâm thánh thủ, Y tiên điệp cốc này không phải lần đầu Cao Dật Phi gặp.

Vì an toàn cho bản thân người bệnh, Cao Dật Phi liền đứng dậy ngăn cản, kiên nhẫn giải thích nói:”Xin cậu khoan đi đã, khu vực phát sinh gây đau là tại phía trước tim, hơn nữa dẫn đến đau vai trái, hoảng loạng, khó thở, toàn thân đổ mồ hôi, còn có vài triệu chứng khác, cũng có thể là bệnh tim, xin hãy đi đo điện tâm đồ, cũng không dư thừa chút nào.”

Lúc này Long Trấn Hùng đã dìu bệnh nhân mở cửa chuẩn bị ra ngoài, nghe lời này của Cao Dật Phi, lập tức quay đầu lại chỉ mũi Cao Dật Phi cao giọng mắng:”Bác sĩ vô lương thì nói nhiều cái thí! Bệnh viện chó chết! Lão tử đây trở về mua thuốc đau dạ dày uống! Dạ dày đau nôn mửa cư nhiên đi làm đo điện tim! Chó má rác rưởi! Tính như vậy lừa tiền người ta sao? Chức bác sĩ phó chủ nhiệm này cũng là cấp tiền mua về đi!” Thanh âm lớn như vậy, khiến cho mấy người đi xem bệnh đều chú ý đếm nơi này, quần chúng không rõ chuyện gì cũng cùng phụ hoạ:”Không thê nào đi? Bệnh viện lớn như thế này, cư nhiên lại xấu xa như thế.”

Có mọi người thêm vào, như uống thêm rượu, khiến Long Trấn Hùng mị đầu, cứ mặc kệ bằng hữu để qua một bên. “Đùng đùng đùng” hướng đến Cao Dật Phi, nói:”Hôm nay tao đến giáo huấn cho mày!” Nói xong, liền giơ nấm đấm lên muốn nện ở trên mặt Cao Dật Phi một phát! Hai tay Long Trấn Hùng thực tráng kiện, nắm đấm lại lớn như thế, nếu bị đập trúng, nhìn rất có khả năng sẽ bị chấn nương sọ não. Bệnh nhân Trịnh tiên sinh phía sau hắn cũng kinh ngạc hô một tiếng, vội vàng kêu lên:”Long đại ca! Đừng đánh người ta a!

Thế nhưng Cao Dạt Phi có dễ dàng như vậy liền trúng nắm đấm của hắn sao? Một khắc thanh tỉnh, đối với người có tâm tư lý giải hơn người, thời thời khác khác cứu mạng người, còn thỉnh thoảng luyện võ làm cho thân thể thêm khoẻ mạnh, nói bác sĩ như y chống lại một đấm của hắn là không có cơ sở, chỉ trông vào nam tử này đang say rượu, cao thấp khoá chặt hắn.

Thắng bại nháy mắt liền được định a, Long Trấn Hùng bị hay tay Cao Dật Phi ép tới ngồi xuống đất không thể động đậy, mặt cũng nghẹn đến đỏ! Lấy sức của y, tấn công trực diện, hiển nhiên khí lực của Cao Dật Phi không lớn bằnh Long Trấn Hùng, nhưng y là dùng kỉ xảo, đương nhiên có thể thoải mái kìm chặt đối phương.

Mà Long Trấn Hùng lúc này hoàn toàn không tin được bác sĩ thoạt nhìn bộ dáng cao cao gầy gầy này cư nhiên có thể ép được hắn, Long Trấn Hùng ngay tức khắn gợi dậy phản ứng không nên có ~! Phản ứng khác thường này làm Long Trấn Hùng càng không can tâm bị chế ngực, liều mạng dãy giụa.

Mà Trịnh tiên sinh đang muốn đến khuyên ngăn, lại không lường trước đột nhiên từ từ ngã xuống đất. Nhìn bằng hữu đột nhiên té xỉu, Long Trấn Hùng không giám tiếp tục giãy dụa, lập tức sửa miệng cầu đạo:”Bác sĩ! Tôi sai rồi! Xin anh mau mau cứu hắn!” Vì Long Trấn Hùng không tiếp tục gây rối nữa, Cao Dật Phi cũng liền buông hắn ra không thèm quản nửa, lập tức chỉ huy y tá cùng nhau đưa Trinh tiên sinh trước cấp cứu, để tim hắn đập lại bình thường sau đó đưa vào khoa tim tiến hành kiểm tra, chuẩn đoàn chính xác nhồi máu cơ tim cấp tính đã lan rộng, tiến hành trị liệu cấp cứu.

Bởi vì đã chuẩn đoán xong, nhưng Trịnh tiên sinh là người nơi khác, tại thành phố H nay không có người nhà. Cho nên Cao Dật Phi liền đối Trịnh tiên sinh và Cao Chấn Hùng bên cạnh nói:”Bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính lan rộng chính là *%#@!*!##………, thời gian chính là sinh mệnh, càng sớm trị liệu cơ tim tổn thương càng thấp, có thể nói là tranh thủ thời gian. Biện pháp tốt nhất bây giờ là đưa vào tiến hành cấp cứu PCI, cái gọi là PCI, chính là –” Long Trấn Hùng thấy Cao Phi Dật chuẩn bị phổ cập kiến thức khoa học cho bọn họ liền vội vàng ngắt lời nói:”Không cần giới thiệu đâu, xin anh nhanh tiến hành đi là được!”

Tuy rằng miện van xin, trong lòng Long Chấn Hùng lại đang nôn nóng muốn chết: con mẹ nó tên bác sĩ chó má này, miệng nói thời gian là tánh mạng nên phải tranh thủ, lão Trịnh mới ngất xỉu không lại còn đang choáng, ngươi con mẹ nó còn ở đây xổ với ta một trành cái gì đó chứ!! Không phải là đang trả thù đi??

Cao Dật Phi thế nhưng không có để ý đến hắn, tiếp tục giải thích cho Trịnh tiên sinh nói:” Tôi có trách nhiệm trình bày cho anh hiểu, anh cũng có quyền được biết tình huống của bản thân và di chứng của việc phẫu thuật cũng như là:&*……%#@…… Nếu không có vấn đề gì nữa, xin hãy ký tên ở đây.” Rốt cuộc cũng đợi đến câu này, Trịnh tiên sinh cũng hiểu được tình huống, lần này Long Trấn Hùng cái gì cũng không nói, cũng không quấy nhiễu, Cao Dật Phi nói giải phẫu liền giải phẫu, nói ký tên liền ký tên, nói muốn hắn đi làm thủ tục nhập viện liền qua phía bên kia cùng y tá điền đơn ~!

Làm xong tất cả rồi, cũng đã đến 2 giờ sáng, Long Trấn Hùng chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, lúc này mới tỉnh rượu ban nãy đang choáng nghe Cao Dật Phi nói đến tột cùng vẫn không hiểu, liền dùng di động lên mạng tra bệnh tim là cái gì. Không tra thì thôi, vừa tra xong Long Trấn Hùng liền hối tiếc không kịp, trong lòng hô một ngàn làn chết tiệt!

Nguyên lai bệnh tim cấp tính tỉ lệ tử vong cao như vậy, nếu ban nãy hắn thật sự mang Trịnh lão sư đi mua thuốc đau dạ dày, bây giờ dù có quay lại bệnh viện khẳng định không kịp rồi! Một khi bỏ qua thời gian tốt nhất để chửa trị, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Nghĩ đến việc kịp thời cứu giúp, bây giờ Long Trấn Hùng trong lòng thấy cực kì khó chịu, nghĩ nghĩ ban nãy bác sĩ suýt chút nữa bị hắn hành hung đang chính tay làm phẫu thuật cho anh em tốt của hắn. Chỉ mong bác sĩ kia có thể không để tâm chuyện ban nãy, toàn lực cứu giúp.

Nửa giờ sau, Cao Dật Phi từ trong phòng giải phẫu đi ra, đưa bệnh nhân vào CCU tiến hành giám hộ trị liệu, song nói với Long Trấn Hùng:”Đã giải phẫu thành công, bệnh nhân cần lưu lại bệnh viện để giám sát tình hình.”

Cuối cùng, Long Trấn Hùng cúi người cảm ơn Cao Dật Phi, cũng giải thích nói:”Xin lỗi anh, bác sĩ Cao! Cám ơn anh đã không so đo, chữa bệnh cho hắn!”

Cao Dật Phi nói:”Không cần cảm ơn, đây là công việc của tôi.”

“Chủ nhiệm Cao!” Lúc này một y tá vội vàng chạy tới xin chỉ thị xử lý một bệnh nhân khác:”Bác sĩ Trương bị hở van động mạch chủ dẫn đến xuất huyết!”

Động mạch chủ bị hở dãn đến xuất huyết, hay bị chuẩn đón lầm thành nhồi máu cơ tim cấp tính AMI, khi đau có cảm giác như có người dùng dao cứa vào tim vậy, loại đau đớn này còn lan ra đầu, bụng, chân và một số nơi khác, không thể dùng thuốc giảm đau để giảm bớt, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong.

“Tiểu Tôn, nơi này giao cho cậu.” Cao Dật Phi nói xong một câu công đạo liền cùng y tá khác rời đi.

Bộ dáng lãnh đạo của Cao Dật Phi làm cho hình tượng của y trong lòng Long Trấn Hùng lớn thêm một phần, hắn nhìn Cao Dật Phi rời đi, vừa nói:”Bác sĩ Cao, hẹn gặp lại!”

Sau khi Cao Dật Phi rời đi, bác sĩ Tôn Tư Cẩm liền thuật lại cho Long Trấn Hùng những điều cần chú ý, Long Trấn Hùng đem một điều lại một điều cẩn thận nhớ kỹ, gật đầu liên tục, giống như là học sinh bị thầy giáo dạy dỗ.

Y tá giám hộ nói với Long Trấn Hùng, anh em tốt của hắn tức Trịnh tiên sinh đã ngủ, trong phòng CCU luôn có giám hộ 24 giờ, Long Trấn Hùng có thể thông qua camera nhìn vào bên trong CCU thấy tình huống của Trịnh tiên sinh, cũng bắt đầu tin tưởng bệnh viện, liền quyết định ngày mai lại đến thăm hắn.

Sau khi Long Trấn Hùng về, Trịnh tiên sinh bên trong CCU lại phát bệnh vài lần, bác sĩ Tôn phải áp chế vài lần tình hình của hắn mới ổn định trở lại. Mà Cao Dật Phi vừa mới tập trung cao độ tiến hành xong hai ca phẫu thuật, nghỉ ngơi một hồi liền đi kiểm tra một vòng, hoàn tất công việc đồng nghiệp buổi sáng đã chuyển giao, mới đến phòng trực ban nghỉ ngơi.

Vì sao y không trở về nhà ư, bởi vì trở về cũng không có ai. Cao Dật Phi cũng vợ đã sớm ly hôn, nguyên nhân là bởi nàng không chịu nổi việc công tác không ổn định của y. Con trai mới lên 5 tuổi Cao Tri Hành của hắn cũng được gửi cho đại tẩu của y, ngày ngày cùng đại tẩu đi nhà trẻ, chỉ vào ngày ngỉ, khi Cao Dật Phi trùng hợp có thể nghỉ ngơi mới đem con trai mang về nhà.

Y bây giờ nghỉ ngơi ở phòng trực ban, bạn nhất xuất hiện tình huống không đủ người, cũng có thể thuận tiện qua xử lý. Cũng sẽ có người hỏi vì sao y là phó chủ nhiệm cũng phải trực đêm sao? Không phải có bác sĩ trực đêm sao? Đây là bởi vì, bệnh viện này là một bệnh viện lớn, thạc sĩ, giáo sư nhiều như ngôi sao trên trời vậy. Khoa nội tim mạch luôn cần có người ngồi 24 giờ, cho nên dù có là chủ nhiệm mà cũng đi trực đêm cũng là chuyện bình thường ở đây

2. Chương 2: Người Đủ Tư Cách Mẹ Kế Có Bao Nhiêu Khó Tìm

Chú thích

-Toàn bộ tiếng anh đều là của tác giả không phải ta thêm vào

__________

Sau khi Cao Dật Phi ly hôn, đã trải qua 26 lần hẹn hò thất bại.

Bạn tốt Vương Thịnh của Cao Dật Phi suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, điều kiện của Lão Cao kia tốt như vậy, vì sao vẫn là hẹn hò thất bại a.

Xét về ngoại hình, diện mạo của Cao Dật Phi rất tốt, da thì trắng, thân cao 1m80, cơ bắp trên ngưởi cũng tuyệt đẹp, cũng sẽ không phô trương quá phận. Xét về bằng cấp, Cao Dật Phi tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài về. Về gia thế, được sinh ra trong gia đình y học, ba thế hệ đều cực kỳ thành công. Về công việc, đã lên đến chức bác sĩ phó chủ nhiệm, thu nhập tiêu chuẩn, có xe lại có nhà. Năm nay mới 33 tuổi, nhìn thế nào cũng đều có thể tìm vợ đi?

Lần này là lần hẹn hò thứ 27 của Cao Dật Phi, Vương Thịnh bởi vì quan tâm bạn tốt, cho nên tự nguyện anh dũng đi cùng y, đến lúc thì tách ra ngồi riêng, đặt thiết bị nghe lén ở đó, nghe một chút Cao Dật Phi là như thế nào lúc hẹn hò lại thất bại.

Ăn tối, nhà hàng Tây cao cấp. Vương Thịnh tuỳ tiện kêu vài thứ, mang tai nghe, nhìn chằm chằm hướng Cao Dật Phi.

Nữ nhân vật chính Vương tiểu thư đã đến, tóc xoăn dài màu hạt dẻ, con gái nên kỹ thuật trang điểm rất tốt, đôi mắt to và đôi môi thực gợi cảm, dáng người cũng không tồi, có trước có sau. Vương Thịnh ở trong lòng yên lặng like, nhìn bề ngoài không tệ. Vương tiểu thư vừa đến, Cao Dật Phi ngồi ở chỗ kia, gật gật đầu, đơn giản giới thiệu bản thân:”Xin chào Vương tiểu thư, tôi là Cao Dật Phi.”

Vương Thịnh nhìn đến khúc này liền ra ám hiệu không ổn! Một tiểu thư mới đến là một quý ông phải kéo ghế cho người ta a! Còn ngồi ở chỗ kia giả thành đại gia làm gì! Idiot!

Bất quá cũng may, nhân viên phục vụ đã lại giúp Vương tiểu thư kéo ghế ngồi, nữ nhân vật chính liền ngồi xuống, xem ra đối với diện mạo của Cao Dật Phi vô cùng vừa lòng.

Cao Dật Phi đưa menu cho nàng, hỏi:”Cô nhìn xem muốn ăn cái gì đi?”

Khi Vương tiểu thư đang gọi thức ăn, Cao Dật Phi bắt đầu giới thiệu bản thân, câu đầu tiên của y đã đem Vương tiểu thư doạ đến ngây người:”Tôi có một đứa con trai 5 tuổi, hẹn hò chủ yếu là muốn tìm một người mẹ có thể chăm sóc tốt cho nó.”

Vương tiểu thư “Ha ha” một tiếng, Vương Thịnh biết lần hẹn hò này có khả năng rất lớn là không thành.

Lão Cao ngươi như thế nào câu đầu tiên liền bắt đầu tự khoe điểm yếu a! Còn lấy thái độ như phỏng vấn người ta để nói chuyện! Mẹ kế của con ngươi chẳng lẽ không phải vợ của ngươi sao? Cứ như thế nói ra ý đồ của mình không bằng trực tiếp đi tìm bảo mẫu đi cho rồi!

Quả nhiên, Vương tiểu thư nói:”Em cần suy nghĩ về việc này một chút. Em có thể hỏi lí do anh và vợ trước ly hôn là tại sao không? Chung quy thì con trai hai người vẫn còn nhỏ như thế.”

“….Cô cũng biết đó, tôi là một bác sĩ, thời gian nghỉ ngơi cũng không cố định, đôi khi phải trực thây đêm.” Cao Dật Phi nói.

“Ân, em đã hiểu.”

“Cũng bởi vì chuyện công việc, ngày nghĩ cũng không thể cùng người thân ở bên nhau.

“Chuyện này cũng có thể lý giải được.”

“Nguyên nhân chính là như vậy, nên tôi cần một người có thể thấu hiểu, hỗ trợ công việc của tôi, hơn nữa cũng có thể đem hết những việc trong nhà xử lý ổn thoả.” Ở trong lòng Cao Dật Phi, đó chính là kế hoạch kết hôn của y, đây chính là những yêu cầu đối với đối tượng kết hôn của y, vợ trước tuy làm không được điều này, nhưng Cao Dật Phi cũng muốn gia đình mình trở nên hoàn chỉnh, cũng nguyện ý phối hợp; Nhưng là vợ trước lựi chịu không nổi bỏ chạy, làm cho Cao Dật Phi có chút thay đổi, cảm giác có vài thứ trươc khi kết hôn nên nói ra rõ ràng là tốt nhất.

Đúng vậy.” Vương tiểu thư gật đầu đồng ý nói.

“Nếu Vương tiểu thư không thể làm được những điều này, giữa hai chúng ta tuyệt đối không thể có hôn nhân nào.” Cao Dật Phi tổng kết nói.

Omg! Vương Thịnh hướng Cao Dật Phi quỳ lạy một phen, nói lý do ly hôn làm gì? Lão cao ngươi đây là đi phỏng vấn, là đi phỏng vấn a??

Vương tiểu thư miệng mở to đến ngốc luôn, nàng chưa bao giờ thấy qua người nào thực tế như vậy. Lúc hẹn hò đã đưa ra mệnh lệnh này nọ, kết hôn xong có thể lãng mạng, có thể nói chuyện yêu đương sao? Ngay từ đầu đến giờ, một câu khen ngợi cũng không có, khen nàng bộ dạng xinh đẹp này nọ rõ ràng cũng sẽ không, tuyệt đối.

Bất quá nàng vẫn là quyết định trước ăn cơm, sau đó lại đi dạo, liền nói:”Em nghĩ cả hai chúng ta đều cần thời gian để suy nghĩ về điều này một chút.”

Cao Dật Phi gật đầu. Lúc này nhân viên phục vụ cũng mang đồ ăn lên. Cao Dật Phi liền bắt đầu ưu nhã ăn.

Nếu đã quyết định ăn cơm, Vương tiểu thư liền nghĩ, đối mặt với một người nhàm chán như vậy, bản thân phải tự mở ra cục diện, cố gắng làm không khí sôi động, để có thể tiếp tục cùng ăn cơm lần 2. Vì thế liền bắt đầu khen dáng vẻ Cao Dật Phi dùng cơm thật tao nhã.

Ai biết được Cao Dật Phi lại còn nói:”Ăn không nói, uống không nói.”!! Sau đó lại tiếp tục dùng cơm…..

Lớn lên trong một gia đình y học, Cao Dật Phi bị nuôi dưỡng thành người “Ăn không nói một chữ, ngủ không nói một lời”, cho nên bữa ăn tối này không những không kéo hai bên lại gần nhau, ngược lại làm cho nữ nhân kia không còn lời nào để nói, triệt để chán ngắt.

Bản thân Vương tiểu thư vốn không chú trọng cách thức ăn uống đồ Tây. Dao nĩa bày trên mặt bàn khiến nàng không biết nên dùng cái nào mới được, chỉ có thể học bộ dáng Cao Dật Phi mà ăn. Mà Cao Dật Phi đối diện tuy rằng tư thái ưu nhã cảnh đẹp ý vui, nhưng lại khiến nàng thập phần khó chịu.

Dùng cơm xong, Cao Dật Phi vẫn là cho cô một lời tóm tắt cuối cùng:”Trước tôi có xem qua tư liệu của Vương tiểu thư, thời gian nghỉ của kế toán tương đối ổn định, tôi cảm thấy cô coi như thích hợp. Bất quá, lần gặp kế tiếp, tôi có thể đối xử với cô theo cách khác. Dù điều này không lọt tai, nhưng tôi vẫn muốn nói. Mặt cô thì đỏ, môi lại khô, mặc dù có trang điểm, nhưng trên mặt cô có vết mụn đều đã chảy mủ. Dựa vào những điều trên, ban nãy cô cũng không ăn nhiều rau, bản thân cô đều lo không nổi, vậy nên tôi hơi hoài nghi cô có hay không có năng lực chăm sóc thêm cho một đứa trẻ. Vậy nên tôi đề nghị cô nên ăn rau thanh đạm một chút.”

!!!!!

Vương Thịnh ở trong lòng rít gào: Biết không lọt tai thì đừng có nói ra!! Nào có nữ nhân nào thích nghe người ta nói “Mụn trên mặt cô đều đã chảy mủ” như vậy? Muốn người ta thà thề chết chứ không muốn gặp lại y lần nữa sao?

Tuy rằng cuối cùng Cao Dật Phi còn thực chu đáo muốn đưa đối phương về nhà, bất quá, kết quả cuối cùng cũng nhận được rồi.

Thất bại lần thứ 27!!

Cao Dật Phi cũng không vì vậy mà khó chịu, thấy Vương tiểu thư tự mình đi về, cũng liền tiếp tục an nhàn ngồi ở trong nhà hàng Tây, kêu hai phần tráng miệng.

Vương Thịnh thật vất vả mới đợi được đến lúc buổi hẹn hò kết thúc, lại đây chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng:”Cậu cái đồ ngu này! Không tưởng tượng được EQ của cậu thấp như thế, nào có ai hẹn hò như vậy? Từ chối thì thôi đi, tại sao phải nói chuyện khó nghe như vậy!”

“Mình chính là loại người như vậy, nếu không thể chấp nhận, vậy thì ngay từ đầu không cần bắt đầu.” Cao Dật Phi bình tĩnh nói.

“….” Vương Thịnh vốn muốn nói nếu yêu nhau rồi liền có thể vì người khác mà sẽ thay đổi bản thân, nhưng vừa nghĩ đến vợ trước của Cao Dật Phi, liền ngậm miệng lại.

“Tại sao nói tớ EQ thấp chứ, vừa nhìn liền biết nàng là đến ăn cơm.” Cao Dật Phi thấy Vương Thịnh không nói gì, liền mở miệng đùa một tí.

“Phốc ha ha ha! Bác sĩ Cao, anh đúng thật là vui tính!” Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau, Cao Dật Phi quay lại, nguyên lai là bằng hữu của Trịnh tiên sinh Long Trấn Hùng. Trịnh tiên sinh nhập viện hai tuần, Long Trấn Hùng thường xuyên đến thăm bệnh, thỉnh thoàng chạm mặt cùng Cao Dật Phi, cũng coi như quen biết người này đi. Hôm nay Long Trấn Hùng vẫn là mang dây chuyền vàng thô thô kia, nhưng là mặc tây trang, một bộ dáng nhà giàu mới nổi.

“Long tiên sinh.” Cao Dật Phi bị người ta giễu cợt, trong lòng có chút không vui, cũng chỉ tính chào hỏi đơn giản.

Không nghĩ tới Long Trấn Hùng cũng ngồi xuống bên cạnh bọn họ, nói:”Bác sĩ Cao, không nghĩ tới sé gặp anh ở đây! Bữa hôm nay để tôi mời đi, coi như bồi tội với anh! Cảm ơn bác sĩ Cao đã không tính toán, cứu anh em tốt của tôi! Thuận tiện an ủi buổi hẹn hò thất bại của ạn, ha ha!”

Cao Dật Phi nhẹ nhàng nhíu mày, hiển nhiên không thích, nói:”Này có tính là nhận hối lộ không?”

Long Trấn Hùng lập tức hoảng sợ, nghĩ bác sĩ Cao chắc đang đùa, huynh đệ nhà hắn còn đang ở bệnh viện để giám sát! Lập tức sửa miệng nói:”Không tính không tính! Ta lỡ miệng mà thôi! Đây là tình bằng hữu, mời ăn cơm!”

“Kia tôi đi cùng với Vương Thịnh, hắn là bằng hữu của tôi.” Cao Dật Phi nói.

“Không thành vấn để! Bằng hữu của bác sĩ Cao chính là bằng hữu của tôi!”

Long Trấn Hùng ở trong này chứng kiến Cao Dật Phi hẹn hò thất bại, nhưng trong lòng không biết làm sao lại phi thường cao hứng, kêu một chai rượu siêu đắt, bất quá Cao Dật Phi cùng Vương Thịnh đều không uống, chỉ ăn đồ ngọt.

“Tại sao hai anh không uống rượu?” Long Trấn Hùng hỏi.

Vương Thịnh đáp:” Chúng tôi ăn xong phải tới trực đêm ở bệnh viện, không thích hợp uống rượu.”

“Nga.” Tuy rằng Long Trấn Hùng thấy bộ dáng Cao Dật Phi ăn đồ ngọt kia thực đáng yêu, bất quá nam nhân cùng nhau ăn cơm đương nhiên phải uống rượu a. Đáng tiếc Cao Dật Phi không uống. Nếu không có thể thế bộ dáng y sau khi uống rượu mặt đỏ đỏ hồng hồng có bao nhiêu tốt đẹp đi.

Lưc này Vương Thịnh lại đưa ra một đề nghị, dù sao vị Long tiên sinh này cũng biết Cao Dật Phi đi hẹn hò rồi, liền nói:”Lão Cao nè, không bằng làn sau cậu hẹn hò cũng mang mình theo đi.”

“Muốn xem để cười tôi sao?” Cao Dật Phi không vui nói.

“Đương nhiên không phải rồi! Tớ nè, kỹ thuật tán gái thiên hạ vô địch không đối thủ! Tớ biết cậu có yêu cầu nhất định, cũng không nên trong lần đầu tiên gặp mặt liền nói hết ra, cậu xem lần thất bại thứ 27 rồi đấy. Cho lên lần sau hẹn hò, liền mang một cái tai nghe, tớ bảo cậu làm thế nào, cậu làm như thế, liền dễ dàng thành công.”

“Vậy cậu đi hẹn hò luôn đi cho rồi.”

Vương Thịnh vội vàng cự tuyệt:”Kia không được, vợ tớ cỏn không đánh chết tớ sao!”

Lại khuyên:”Tớ biết cậu là có yêu cầu, nhưng lần sau phải đặt câu hỏi ẩn dụ. Cậu cũng không phải tìm bảo mẫu, đây là cưới vợ đó lão Cao! Với một người xa lạ nói chuyện trực tiếp như vậy ngược lại không tốt. Cho nên, làn sau hẹn hò tớ nhất định sẽ giúp cậu thật tốt.”

Cao Dật Phi không quan trọng:”Tuỳ cậu đi.”

Bàn tới bàn lui, phát hiện nãy giờ bỏ quên giời mời bọn y ăn cơm, liền hỏi chuyện Long Trấn Hùng:”Long tiên sinh là ở đây bàn chuyện làm ăn sao?”

Long Trấn Hùng thấy Cao Dật Phi chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm, vui vẻ đáp:”Nga, đúng vậy, đang bàn về chuyện của công ty bảo an. Chà, đây là danh thiếp của tôi.” Nói xong liền đem danh thiếp đưa cho Cao Dật Phi cùng Vương Thịnh.

Vương Thịnh vừa nhận danh thiếp, liền cảm thán kinh ngạc:”Oa, thì ra là Long tổng tài a! Tuổi còn trẻ như vậy nữa, thật sự là thất kính thất kính!”

Đó là một công tinh bảo an tương đối tiếng, thu nhận phần lớn đều là quân nhân xuất ngủ.

“Tôi cũng là mới xuất ngũ xong, liền tiếp nhận công ty của cha, thuận tiện giúp đỡ cho mấy anh em mới xuất ngũ khác luôn.” Long Trấn Hùng nói.

Mà Cao Dật Phi nhìn thoáng qua danh thiếp, cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì y đang tập trung ăn kem chuối.

Cho nên lúc sau đều là Vương Thịnh cùng Long Trấn Hùng trò chuyện làm sôi động không khí. Mà ánh mắt Long Trấn Hùng dư quang đều là nhìn chằm chằm Cao Dật Phi đang ăn kem.

Tối hôm đó trở về, Long Trấn Hùng ở nhà nằm mơ một giấc mơ làm cho tim đập liên hồi. Hắn mơ Cao Dật Phi ở nhà hắn ăn kem, sau đó đem hắn một thân lột sạch để chuẩn bệnh, một chốc lại bắt mạch cho hắn…. Buổi sáng hôm sau hắn liền tinh thần không ổn vào toilet giặt quần.

Tuy rằng cũng đã từng mộng xuân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mơ wet dream, mà hơn nữa lại mơ thấy một nam nhân trong wet dream đó….

3. Chương 3: Đại Lộ Đam Mỹ Số 69

Chú thích

-Đại lộ đam mỹ số 69: nguyên văn 「耽美大道69号」 chỗ này không chắc lắm, dù là qt đi nữa ai hiểu rõ chỉ ta với nha

-TOP: trong trườn hợp này Cao Dật Phi dùng nó như nickname vậy haha hem phải ý ảnh như vậy đâu nha, mặc dù lấy cái tên đúng thật

-FML: f*** my life, trong qt thì là ngoạ tào, ta thấy để vậy ko hay nên dùng từ nãy nghĩa tương đương

__________

Chỉ cần là con người thì sẽ có nhu cầu nha.

Cao Dật Phi lái xe lang thang trên đại lộ này, trước khi kết hôn hắn vẫn cần tới nơi này tìm người giải quyết nhu cầu, không nghĩ tới vài năm sau nơi này toàn bộ đã thay đổi như vậy?

Đại lộ đam mỹ là nơi mở nhiều quán bar nhất trong thành phố H, trước đây nơi này là phố đèn đỏ, vài năm trước bắt đầu được tiến hành cải chính, bây giờ phụ nữ trên đường cũng không thấy xuất hiện nhiều như trước.

Y ngừng xe, tuỳ tiện tìm một chỗ đi vào, Cao Dật Phi nghĩ, nếu đã đến đây rồi, liền đi dạo một chút. Cao Dật Phi vừa bước vào cửa, vẻ ngoài quá xuất chúng lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, Cao Dật Phi nhìn thoáng qua toàn bộ, cảm thấy rất kỳ quái, tại sao trong này ngay cả một nữ nhân cũng không thấy chứ?

“Chủ nhiệm Cao?” Tôn Tư Cẩm hướng Cao Dật Phi đi đến, mời Cao Dật Phi đến một chỗ tương đối tối tăm ngồi xuống, hỏi:”Chủ nhiệm Cao là hẹn gặp bạn ở đây sao?”

Cao Dật Phi thực bất ngờ khi ở đây bắt gặp Tôn Tư Cẩm. Lắc đầu nói:”Không có, tôi vài năm rồi không đến đây, không nghĩ tới nơi này lại thay đổi nhiều như thế.”

Tại nơi mà Cao Dật Phi nhìn không thấy, bàn tay giấu dưới bàn của Tôn Tư Cẩm không khỏi bồn nhồn mà siết chặt đầu gối. Khi nghe Cao Dật Phi là vô tình đến đây Tôn Tư Cẩm chẳng những không có thả lỏng, ngược lại tiếp tục khẩn trương, lại mời nói:”Nếu chủ nhiệm Cao đã đến đây rồi, chi bằng hai ta cùng nhau uống một ly đi?”

Tôn Tư Cẩm trở nên cực kỳ căng thẳng, Cao Dật Phi chính là cấp trên hay đi kiểm tra mọi nơi của hắn. Mà hạnh phúc ở chỗ, chính là khi Cao Dật Phi nhìn tình hình bệnh nhân của hắn, đều sẽ tán đồng với phương án trị liệu của hắn. Chỉ là không nghĩ tới tại đại lộ đam mỹ số 69 này gặp được Cao Dật Phi. Có thể cùng nhau uống rượu, liền cảm thấy có thể vượt qua căng thẳng lúc trước cùng nhau vui vẻ ~!

“Đây cũng không phải nơi làm việc nên đừng gọi tôi chủ nhiệm.” Cao Dật Phi nói.

“Vậy thì….. Dật Phi ca?” Tôn Tư Cẩm hỏi.

“Ân.” Tuy rằng có chút là lạ, Cao Dật Phi vẫn là đồng ý ở đây uống rượu, lại hỏi tiếp:”Cậu đến đây một mình sao?”

“Ách, không phải, em có bạn ở bên kia.” Tôn Tư Cẩm, cằm hướng về phía đám bằng hữu hất một cái, Cao Dật Phi nhìn qua bên kia có 6 nam thanh niên. Tôn Tư Cẩm còn nói thêm:”Chủ nhiệm Cao — Dật Phi ca lần đầu tiên đến đây, em đương nhiên muốn bồi anh rồi. Bất quá Dật Phi ca đi uống rượu lúc muộn như vậy, chị dâu không có ý kiến gì sao?”

Chuyện Cao Dật Phi ly hôn cũng không có công khai ra trong bệnh viện, chỉ có những bằng hữi thân thiết tri kỉ như Vương Thịnh mới được biết, y với Tôn Tư Cẩm chỉ là bàn chuyện công việc mà thôi.

Bất quá nếu có người hỏi tới vấn đề này, Cao Dật Phi cũng không cố ý giấu diếm, liền phủ nhận nói:”Hiện tại tôi độc thân, không có ai ý kién.”

Nghe nói như vậy, Tôn Tư Cẩm liền kích động muốn nhảy dựng lên, lại kiềm chế ngồi xuống, hỏi:”Là vì — chị ấy biết, cho nên mới ly hôn sao?”

“Biết cái gì?”

Tôn Tư Cẩm một bên dùng mũi chân ghẹo Cao Dật Phi, một bên hạ giọng nói:”Biết anh đến nơi này tìm người.”

Cao Dật Phi đem chân lùi vào trong một chút, lại nâng mắt nhìn xung quanh, nếu gặp Tiểu Tôn ở chỗ khác đối với y mà nói, cũng rất bình thường, nhưng là ở chỗ này, từng cặp từng cặp hai người đàn ông với nhau uống rượu, liền cũng minh bạch đây là đâu. Vì thế giải thích nói:”Nguyên nhân tôi ly hôn không phải vì thế. Tôi đã vài năm không đến đây rồi.”

Tôn Tư Cẩm liền mặc kệ nguyên nhân ly hôn của Cao Dật Phi là cái gì, điều quan trọng nhất là bây giờ, vì thế không buông tha hỏi:”Dật Phi ca, vậy hôm nay anh đến nơi này, là muốn tìm một người để — tâm sự sao?”

Cao Dật Phi lập tức phủ định nói rõ:”Chỉ là tuỳ tiện đi dạo thôi, nơi này không quá hợp với tôi.”

Sau khi biết bên trong phần lớn là loại người nào xong, Cao Dật Phi vốn đã không quan trọng vấn đề nam nữ, lúc này y nghĩ nếu được ôm một nam hài tử thì cũng tốt thôi, qua một đêm cũng không việc gì. Nhưng đó là nếu đi đến nơi này mà không gặp Tiểu Tôn, thì việc đó mới thuận tiện hơn cho y.

“Vậy chi bằng anh đến nhà em đi, em sưu tầm rất nhiều rượu ngon trân quý, anh muốn uống cái gì đều có thể.” Tôn Tư Cẩm lại đem mũi chân nâng lên, nhẹ nhàng ma sát ống quần Cao Dật Phi.

“Tiểu Tôn.” Cao Dật Phi đẩy chân Tôn Tư Cẩm ra, đem ý tứ nói thẳng:”Tôi đến nơi này quả thật là để tìm người, nhưng chỉ là tìm một đêm, chỉ là chơi đùa, về sau tôi còn phải kết hôn, tìm mẹ cho con trai, cậu hiểu ý tôi chứ?”

Tôn Tư Cẩm chán nản rút chân về, trong lòng đầy chờ mong hỏi:”Em hiểu rồi, cho dù chỉ là một đêm thôi cũng không sao.”

Cao Dật Phi tựa lưng trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, cự tuyệt:”Không thể được.”

Tôn Tư Cẩm vẫn chưa từ bỏ ý định:”Em cam đoan sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc!”

Cao Dật Phi lặp lại:”Không thể được.”

Tôn Tử Cẩm mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Cao Dật Phi một hồi lâu, nhịn xuống nước mắt sắp tràn ra, nói:”Xin lỗi anh, em nghĩ em phải về trước.” Nếu có thể, chi bằng chưa bao giờ gặp nam thần của hắn ở trong này, bị nam thần biết được ý đồ của hắn, lại còn bị cự tuyệt. Nếu cứ như trước đây âm thầm ngưỡng mộ y thì tốt biết bao nhiêu.

“Ừ.” Cao Dật Phi nói xong, yên lặng uống rượu, thậm chí không có nhìn Tôn Tư Cẩm rời đi.

Uống xong, tâm tình đi săn cũng tụt xuống một ít, Cao Dật Phi đang chuẩn bị trở về, vị trí Tiểu Tôn vừa rời đi xuất hiện một người khác ngồi xuống, tóc của hắn nhuộm màu xanh, trên mặt trang điểm, cùng màu da vàng trên cổ hoàn toàn khác biệt, hắn còn đánh mắt khói, trông giống như quần thâm mắt đã có nhiều năm, thân thể dị thường đơn bạc. Nếu buổi tối hắn mang đồ trắng ra ngoài, cảm giác có thể giả quỷ doạ người, người nọ vừa ngồi xuống, liền áp chế thanh âm the thé thành thanh âm trầm bổng:”Hắc, soái ca, anh đi ra ngoài vui vẻ sao?”

Cao Dật Phi cự tuyệt nói:”Tôi không vui với trẻ vị thành niên.”

Người nọ giống như bị hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải một chút, đem ngón trỏ đặt trước miệng “Suỵt” một tiếng, nhẹ giọng nói:”Xin đừng vạch trần tôi!” Sau đó mới duy trì bộ dạng bình hường ngồi ngay ngắn hỏi:”Soái ca anh là làm sao phát hiện?”

“Giọng nói, dáng người,”

“Nga nga, cám ơn, quấy rầy anh rồi.” Nói xong, thiếu niên kỳ quái này liền bỏ đi.

Cao Dật Phi cũng đang muốn rời đi, đột nhiên chỗ ngồi đối diện lại có một người ngồi xuống, có chút nho nhã, có chút đẹp trai, ước chừng hơn 30 tuổi, mang kính cận, từ tóc tai đến quần áo đều chỉnh chu tỉ mỉ, hắn hướng Cao Dật Phi tự giới thiệu:”Xin chào, tôi là Minh Minh.”

“Xin chào, tôi là TOP.” Ở trong này, Cao Dật Phi quyết định dùng tên giả.

Nghe Cao Dật Phi giới thiệu bản thân như vậy, nam nhân nhoẻn miệng cười, lại nhịn không được ho khan, một lúc sau mới ngừng:”Ngại quá, khụ khụ, tôi cứ vào ban đêm lại bị như vậy.”

“Anh vẫn là nên đi ngủ sóm đi.” Cao Dật Phi đề nghị:”Thức khuya sẽ làm cho bệnh nặng thêm. Còn có hãy hút thuốc ít thôi,”

“Khụ khụ, xin lỗi, tôi phải về rồi.”

Cao Dật Phi không biết là bên trong quán bar có rất nhiều người chú ý đến y, nghĩ lựa lời, nghĩ lại sao đến gần y, bao gồm cả Long Trấn Hùng và Thang Kiếm Ba.

Thang Kiếm Ba thời thời khắc khắc đều chú ý cửa ra vào, lúc Cao Dật Phi vừa tiến vào, hắn lièn hướng Long Trấn Hùng cười nhắc nhở:”Đừng có nghĩ đến tình nhân trong mộng của anh nữa, chỗ này nhiều ngươi như vậy, dù sao anh cũng chưa từng thử qua, liền chọn một người về thử xe,. Nhìn kìa! Ngay cửa quán bar! Một anh siêu siêu siêu cấp đẹp trai vừa mới tới!”

Long Trấn Hùng khi h bỉ nói:”Người kia của tao mới là siêu đẹp siêu tốt….. FML!” Cái người vừa mới vào kia không phải là tình nhân trong mộng Cao Dật Phi của hắn sao? Mấy ngày hôm trước mới vừa đi hẹn hò? Tại sao giờ đến quán bar này?

“Ha ha, đủ soái đi. Ai nha, đáng tiếc là có bạn rồi.” Lúc đó Thang Kiếm Ba thấy Tôn Tư Cẩm đến bên cạnh Cao Dật Phi, nhìn hai người trò chuyện giống như đã quen từ trước. Long Trấn Hùng nhìn kĩ lại, người kia chẳng phải bác sĩ Tôn Tư Cẩm trong bệnh viện sao? Không khỏi xót xa suy đoán: Thì ra giữa họ có chuyện gì mờ ám chăng?

“Ai nha, bạn của anh đẹp trai đi rồi!” Sau khi Tôn Tư Cẩm đứng dậy rời đi, Thang Kiếm Ba liền vui vẻ kêu lên:”Nếu soái ca không có bạn bồi, em đây liền qua!”

Long Trấn Hùng nhịn không được bớp đầu hắn một cái, khinh bỉ nói:”Bác sĩ kia thân thủ rất tốt, nói không chừng có thể thượng mày nữa kìa.”

“Không sao hết a!” Thang Kiếm Ba nói:”Dù y là 0 hay là 1, đẹp trai đến như vậy, trước lại nói mấy câu! Chậm trễ liền không có gì hết!” Dứt lời liền đến trước mặt Cao Dật Phi.

Vì thế trước mặt Cao Dật Phi liền xuất hiện người lạ mặt thứ 3 ngồi xuống, đầu tóc ngắn, dáng người to lớn, chính là tươi cười trên mặt có chút đáng khinh.

Cao Dật Phi ở trong lòng thầm bình luận, nhưng mà so sánh tổng thể, so với hai người ban nãy, thì ngoại hình không tồi.

Không đợi Thang Kiếm Ba tự giới thiệu, Long Trấn Hùng liền cho hắn một đấm nữa, mắng:”Mi ngay cả người của lão tử cũng dám mơ tưởng!”

“? Y chính là người trong mộng của –“

Thang Kiếm Ba còn chưa nói xong, bị Long Trấn Hùng trừng mắt một cái, Thang Kiếm Ba lập tức ngậm miệng, vội vàng giải thích rút đi:”Long đại ca, thật ngại quá, anh chậm rãi ngoạn nha, ha ha.”

Long Trấn Hùng tiếp tục trừng Thang Kiếm Ba, trừng đến tự nhiên, xong quay đầu nhìn Cao Dật Phi không biết phải nói gì.

Cao Dật Phi lại cười nói:”Người của lão tử? Tôi từ lúc nào đã thành người của cậu vậy?”

Long Trấn Hùng bị nhìn thấy lập tức ngày cành quẫn bách, nghẹn một lúc lâu, mới phun ra được hai chữ:”Đêm nay!”

Cao Dật Phi nâng mắt đánh giá Long Trấn Hùng, nói”So với người ban nay, tướng mạo dáng người của cậu cũng không kém. Đi thôi.”

Long Trấn Hùng trong lòng bất mãn, hắn vô luận là ngoại hình hay dáng dấp đều rõ ràng so với tên Thang Kiếm Ba kia tốt hơn rất nhiều cơ mà? Lúc nhận ra Cao Dật Phi đã đi một khúc xa rồi mới trì độn lên theo, hỏi:”Đi đâu chứ?”

Cao Dật Phi quay đầu, hai người bọn họ hơi thở giao nhau, cực kì gần sát:”Đi trở thành người của tôi.”

Một câu như vậy, đem Long Trấn Hùng toàn thân đều châm lửa, oán thầm: Anh con mẹ nó không nói chuyện đàng hoàng với tôi được sao, nói chuyện ở cự ly gần như vậy bảo tôi làm sao cự tuyệt chứ!!

4. Chương 4: Chương Cua Đồng Thứ 4 Đã Biến Mất O[* ▽≦] ┏━┓ Cho Nên Đây Là Chương Thứ Năm

Chú thích

-Pháo hữu: kiểu như bạn bè vì lợi ích, kiểu như bạn tình, bạn giường hay gì gì đó

__________

Sau khi làm xong, Cao Dật Phi nghĩ cảm giác làm với Long Trấn Hùng không tệ, cư nhiên có thể từ trên khuôn mặt hung hãn của hắn nhìn ra hai phần xinh đẹp. Nếu bỏ qua chuyện lúc Long Trấn Hùng đạt cực đỉnh liền dùng tay đập nát cái bàn đầu giường mà nói liền càng hoàn mỹ hơn.

Long Trấn Hùng cũng cực kỳ hài lòng, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác cùng người yêu trong mộng dung hoà, hạnh phúc a hạnh phúc! So với những gì hắn tưởng tượng càng thống khoái hơn biết bao nhiêu lần! Tay Cao Dật Phi như là có chứa ma lực vậy, còn chưa đụng vào hắn thì hắn đã…… Long Trấn Hùng hai tai lại đỏ, nghĩ đi nghĩ lại liền dứt khoát xác định tay y chính là ma trảo không hơn không kém. Nhưng nếu Cao Dật Phi không ghét bỏ trong miệng hắn có mùi thuốc lá, sẵn sàng cùng hắn hôn môi liền càng tốt.

Nói đến thuốc lá, Long Trấn Hùng lúc này thật muốn làm một điếu, thế nhưng biết Cao Dật Phi không thích, cố nhịn, nói với Cao Dật Phi:”Anh thích không? Đây là danh thiếp của tôi, nhớ cất kỹ, có gì nhớ tìm tôi nha.” Tuy rằng ở bên thụ động, nhưng lại nói như mình mới là người chủ động.

Hắn là muốn lấy điện thoại của Cao Dật Phi tự lưu số mình vào. Nhưng cũng là không biết làm sao, sợ Cao Dật Phi sé cự tuyệt. Lưc trước gặp Cao Dật Phi hẹn hò ở nhà hàng, đã đưa một tấm danh thiếp rồi, nhưng mà Cao Dật Phi là không có liên lạc với hắn nha. Bây giờ bằng hữu nằm viện cũng đã xuất viện, Long Trấn Hùng cũng không có cơ hội đến bệnh viện gặp Cao Dật Phi nữa. Cho nên hắn tính lập một mối quan hệ, để có thể cùng y thường xuyên liên lạc, sẽ không tuỳ Cao Dật Phi có muốn liên lạc với hắn hay không.

Danh thiếp của lão tử…….

Cao Dật Phi thấy bộ dáng hắn như vậy trông rất đáng yêu, liền cười đồng ý nói:”Được rồi.” Dưới ánh mắt chờ mong của Long Trấn Hùng, đem dãy số bên trên danh thiếp lưu vào điện thoại.

Sau đó bọn họ thường hẹn gặp vài lần ~ tuy rằng đã nói trước sẽ không bàn về tình cảm, Long Trấn Hùng vốn cũng bởi vì ở vài năm sinh hoạt trong quân đội, thầm nghĩ tìm một ngừoi thuận mắt giải quyết chút mà thôi, nhưng không khỏi ngày càng lún sâu vào y.

Lần thứ hai ‘đi’, Long Trấn Hùng hút thuốc xong còn cố ý súc miệng, tự ngửi một chút, thấy không có mùi thuốc lá, liền hỏi:”Này pháo hữu, lúc nào anh mới cùng tôi hôn một cái a?”

Cao Dật Phi nhíu mày, che miệng Long Trấn Hùng, nói:”Miệng cậu thối quá đi.”

Long Trấn Hùng mới biết, nguyên lai súc miệng rồi vẫn còn mùi thuốc lá, mà bản thân hắn lại ngửi không thấy…….

Đến lần thứ ba, Long Trấn Hùng cai thuốc trước một ngày, còn dùng nước súc miệng đàng hoàng, thở ra một hơi ngửi ngửi, ân, thật thơm! Lần này có thể thân thân đi? Trong lòng đầy chờ mong hướng Cao Dật Phi thở ra một hơi, hỏi y:”Thơm không? Đến hôn một cái đi.”

Cao Dật Phi né tránh, mặt đầy ghét bỏ sửng sờ nói:”Răng cậu sao lại vàng như vậy? Hút thuốc nhiều như thế lại còn không chịu đánh răng cho sạch.”

Long Trấn Hùng đi vào toilet, nhe răng với cái gương, mới phát hiện răng quả nhiên không trắng, nhớ lại vẻ mặt đầy chán ghét của Cao Dật Phi, đau khổ oán thầm: Ghét bỏ cái cọng lông! Ông đây mới không hiếm lạ thân thể anh đâu!

Từ trong phòng vệ sinh đi ra, Long Trấn Hùng lại đặc biệt chờ mong nhịn không được hỏi:”Vậy anh lúc nào mới có thể hôn tôi a?”

Long Trấn Hùng cũng không biết vì sao lại đặc biệt muốn hôn y, trong tâm thì cho rằng nếu như có thể hôn liền càng giống như người yêu vậy, càng thêm thân mật nữa nha.

Cao Dật Phi lại nói:”Chờ đến khi nào răng cậu trắng đã rồi tính.”

Vì thế Long Trấn Hùng kể về sau liền liều mạng đối với hàm răng của hắn hi hi ha ha chà chà ~ chà a chà ~ ~!! Đổi qua mấy loại kem đánh răng tiếp tục sát sát sát ~ chờ đợi một ngày nào đó răng hắn sẽ trắng trở lại, sau đó cắn chết y cắn chết y cắn chết y ~!

Sau câu chuyện này để không lặp lại thừa lời cảnh đánh răng của hắn, chúng ta lại nói về sau đó của Tiểu Tôn ngày hôm đó bị cự tuyệt thương tâm bỏ chạy ~

Ngày hôm sau Cao Dật Phi cảm thấy mĩ mãn đi làm, theo thường lệ đi kiểm tra từng nơi, phát hiện Tiểu Tôn bình thường vẫn giữ thái độ công tác nghiêm cẩn cư nhiên chẩn đoán bệnh sai. Bệnh nhân là mộ bà bà 80 tuổi, tức ngực, khó thở, đau ngực trái, cấp cứu, nhập viện với tình trạng được chẩn đoán hở động mạch vành.

Gọi Tiểu Tôn đến, Cao Dật Phi không quan tâm sắc mặt tiều tuỵ cùnh ánh mắt trốn tránh kia, tực tiếp bảo hắn chẩn đoán lại cho lão bà bà, chờ hắn làm xong, mới hỏi:”Phát hiện cái gỉ chưa?”

Tiểu Tôn cúi đầu, từ từ nói:’Tiếng hô hấp bên phải rõ hơn so với bên trái.”

“Còn đợi cái gỉ nữa? Đi chụp phim chẩn đoán lại cho chính giác, trưa đến tìm tôi.” Cao Dật Phi nói xong liền qua một phòng bệnh khác tiếp tục kiểm tra.

Tiểu Tôn làm theo lời y, chụp phim, xong phát hiện phổi trái bệnh nhân bị khí tràn 75% chuẩn đoán chính xác là bị tràn khí màng phổi, thật vất vả mới giải thích cho người nhà bệnh nhân hiểu, đưa bệnh nhân chuyển tới khoa phổi. Bị người nhà bệnh nhân mắng vốn, cảm xúc nhất thời thêm suy sụp.

Sau lần chẩn đoán lầm này, khiến Tiểu Tôn đối với mỗi bệnh nhân đều nâng cao đề phòng, sợ lại phạm lỗi, khiến cho Cao Dật Phi phải nhíu mày. Thật vất vả mới đến giờ nghỉ trưa, hắn liền cũng Cao Dật Phi ăn cơm trưa.

Nếu nói trước kia cùng nhau ăn cơm là một loại hạnh phúc, thì hiện tại không khác gì tra tấn. Lúc Cao Dật Phi ăn cơm tuyệt không mói một lời, khiến Tiểu Tôn có một loại cảm giác bão táp đến sau sự bình lặng, trong lòng càng thêm thấp thỏm.

Cao Dật Phi ăn xong, mới nói với Tôn Tư Cẩm:”Tiểu Tôn, cậu trước tự kiểm điểm bản thân đi.”

“Đúng vậy, hôm nay em đã mắc một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, tin vào cấp cứu chuẩn đoán, không có nghiêm túc kiểm tra tổng thể. Về sau em sẽ không như vậy nữa, đối với từng bệnh nhân đều sẽ cật lực kiểm tra, sẽ không tiếp phạm lỗi, khiến chủ nhiệm Cao thất vọng.”

Cao Dật Phi chậm rãi uống một ngụm nước, rồi mới mở miệng nói:”Tiểu Tôn, tôi trước giờ vẫn xem trọng cậu, đặc biệt cẩn thận, nghiêm túc, nhờ cậu mà công việc ta tiến hành dễ dàng hơn. Bởi vì cậu rất ít khi phạm sai lầm, đặc biệt là loại sai lầm nghiêm trọng này.”

“Chủ nhiệm Cao, em, xin lỗi –” Tiền khen hậu trảm, khiến cho Tôn Tư Cẩm càng thêm hổ thẹn, hắn nghĩ chủ nhiệm Cao nhất định sẽ rất thất vọng, nguyên lai y không có đối vói hắn trước giờ nhìn như không thấy, mà còn xem trọng hắn nữa, nhưng hắn lại vì để tâm một hai câu nói của y mà gây hoạ lớn như thế này…..

Cao Dật Phi ngắt lời hắn, nghiêm túc nói:”Người cậu phải xin lỗi không phải tôi, mà là bệnh nhân bị chuẩn đoán sai. Không được để cảm tình cá nhân gây ảnh hưởng đến công việc, Tiểu tôn, sai lầm lần này của cậu không có gây ra hậu quả gì không thể vãn hồi. Nhưng nếu lỡ như bị ảnh hưởng, thì khả năng sẽ có một sinh mạng chết trong tay cậu.”

Cao Dật Phi còn có thể như vậy chỉ bảo hắn, chứng tỏ Cao Dật Phi còn đặt kỳ vọng với hắn, y không có vì cảm tình cá nhân mà phủ định toàn bộ hắn, cho nên Tôn Tư Cẩm lập tức cam đoan nói:”Em đã biết sai, sau này em sẽ nghiêm túc làm việc, không phụ lại sự tín nhiệm của bệnh nhân, cũng như hy vọng của chủ nhiệm Cao với em.”

“Được rồi.” Cao Dật Phi thấy Tiểu Tôn cũng đã hiểu chuyện, cũng không có nói tiếp, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Tôn Tư Cẩm một lần nữa phấn chấn lên, đơn giản là vì chủ nhiệm Cao có kỳ vọng với hắn. Thấy Cao Dật Phi chuẩn bị rời đi, Tôn Tư Cẩm cũng đứng dậy, gọi y lại”Chủ nhiệm Cao! Anh có đối tượng chưa?”

Cao Dật Phi cho hắn một cái bóng lưng, thản nhiên nói:”Lúc đang làm việc không được nói chuyện cá nhân.”

“Không sao đâu mà!” Tiểu Tôn đuổi theo Cao Dật Phi nắm chặt tay lại nói:”Em đột nhiên thông suất rồi, dù anh dó kết hôn đi chăng nữa, em cũng sẽ cố gắng!”

Cậu nghĩ cố gắng cái gì? Là trong công việc hay cái gì?

Cao Dật Phi quay đầu liếc hắn một cái, phun ra hai chữ:”Kiểm (tra) phòng (bệnh).” Ban nãy mói nói không nói chuyện cá nhân, nên Cao Dật Phi không muốn cùng Tiểu Tôn nói về vấn đề này.

Nếu y ngay từ đầu đã nói như vậy, dù có nhiều lời đi nữa cũng vô dụng.

“….. Lại kiểm tra?” Tiểu Tôn nghi hoặc nói, lập tức minh bạch:”Đúng nga, phải thường xuyên kiểm tra những phòng có bệnh nhân mang bệnh nặng. Chủ nhiệm Cao em theo anh!”

Sau này Cao Dật Phi phát hiện, thái độ khi làm việc của Tiểu Tôn ngày càng nghiêm túc, đối với lời của y trước sau tuân mệnh, nên cũng không quản hắn nữa.

Mấy tuần sau, trung tâm mai mối lại giới thiệu đến một cô gái, điều kiện không tồi, liền cùng Vương Thịnh đi gặp nàng.

Dưới sự chỉ đạo của Vương Thịnh, lần hẹn hò này cuối cùng cũng thành công, sau đó Cao Dật Phi hẹn hò vài lần với nàng, cả hai bên đều rất vừa lòng.

Tuy rằng y và Long Trấn Hùng sương nước chi duyên, nhưng đối với Cao Dật Phi mà nói, nếu lúc trước đã bảo không yêu đương, như vậy thì y vẫn là nên đi xem mắt, nên kết hồn liền kết hôn, không có bất cứ chướng ngại tâm lý nào.

Bất quá cũng vì điều này mà dần dần y và Long Trấn Hùng liên lạc với nhau càng ít đi, vốn một tuần hẹn gặp hai ba lần, nhưng sau khi Cao Dật Phi hẹn hò cô gái này, một tuần cũng không gặp được một lần.

Long Trấn Hùng hắn sao có thể nhịn nổi? Vừa mới bị khai bao không lâu trước đó thôi nha, không khỏi gọi điện hẹn y. Cao Dật Phi lại nói:”Tôi mời cậu đi ăn cơm, chúng ta gặp mặt cũng không nhất thiết phải hẹn ở khách sạn.”

Long Trấn Hùng tức khắc vui như nở hoa, đem sự mất mác một tuần không gặp ném qua một bên, nghĩ: Y hẹn hắn đi ăn cơm nha!! Đây là giai đoạn thăng cấp từ bạn tình thành người yêu sao?

Long Trấn Hùng chưa bao giờ nghĩ bữa cơm này đến liền ăn ăn không, nên đem một thân sửa soạn đến soái soái, vuốt mái tóc dài không bao nhiêu vài lần, nhìn hàm răng giống như trắng thêm ra, nhìn gương luyện tập cười như thế nào mới đẹp, lại xịt xịt nước hoa, hát một bài hát thiếu nhi liền xuất phát.

Cao Dật Phi thấy bộ dáng vui vẻ của Long Trấn Hùng, lời nói đã chuẩn bị sẵn nghẹn lại, quyết định để cuối buổi rồi mới nói. Suy cho cùng cũng nên chấm dứt mối quan hệ này, xong bữa ăn tương đối im lặng này, y còn chưa mở miệng, liền thấy Long Trấn Hùng cực kỳ chờ mong nói với y:”Chúng ta đi…. Làm nóng người thôi.”

“….” Cao Dật Phi trầm mặt một chút, quyết định đi thẳng vào vấn đề:”Tôi xem mắt thành công rồi.”

”??!! ” Một câu này đem Long Trấn Hùng từ thiên đường ném xuống địa ngục. Long Trấn Hùng phản ứng không nổi, tình nguyện nghĩ mình nghe nhầm, hỏi:”Anh nói cái gì cơ?”

“Tôi xem mắt thành công rồi, đối phương là một cô gái tốt. Cô ấy là giáo viên dạy tiểu học, có rất nhiều thời gian, sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Chúng tôi đều cảm thấy hài lòng với đối phương, có lẽ sẽ kết hôn năm nay. Cho nên, chúng ta làm bạn đi.”

“Khốn kiếp!!” Long Trấn Hùng mắng.

Lời này Long Trấn Hùng rốt cuộc nghe hiểu, thì ra Cao Dật Phi đến tìm hắn để cho hắn một đá! Bạn em gái mi! Tuy đã nói sẽ không có tình yêu, chỉ giải quyết nhu cầu, nhưng là, nhiều lần vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thật sự một chút tình cảm cũng không có sao? Hừ, muốn chấm dứt liền chấm dứt, thượng ông đây dễ dàng như vậy sao?

….. Hình như là thật sự rất dễ dàng.

Trong lòng lạc lõng, không can tâm, từng chút từng chút uỷ khuất ập đến, Long Trấn Hùng kiềm chế không thất thố ra ngoài, miễng cưỡng ném một câu:”Anh cứ chờ xem ông đây đi!”

Giống như để giữ tôn nghiêm sau khi mắng chữi người ta, sau đó hắn liền xoay người bỏ đi.

5. Chương 5: Long Trấn Hùng Nghịch Ngợm O

Chú thích

Trong này bên dưới có một đoạn tác giả viết ntn mình không hiểu ý lắm nên xin phép để như vầy, vì ta nghĩ phải chăng là tiếng hôn?

-小知行在高逸飞脸上MUA了一下

-Tiểu Tri Hành ở trên mặt Cao Dật Phi moah một phát

Còn một vấn đề nữa là việc xưng hô thúc thúc hay chú ta sẽ tuỳ chỗ sử dụng vì nếu không gọi Long Trấn Hùng là chú Long thì hơi gê, mà tuỳ chỗ đặt thúc thúc không hợp. Nên ta sẽ tuỳ chỉnh từng chỗ theo ý mình.

__________

Long Trấn Hùng bỏ đi, Cao Dật Phi cũng không đuổi theo, mà tiếp tục ngồi ở chỗ kia, không nhanh không chậm ăn kem chuối.

Cũng tại nhà hàng này, nhưng kem chuối lần này ăn không ngon như trước, vào miệng y chỉ thấy lạnh, không ngọt.

Long Trấn Hùng thực sự là một bạn giường hợp ý y, cứ như vậy buông tay quả là có chút tiếc núi, nhưng có rất nhiều chuyện không thể vì không nỡ buông tay liền có thể tiếp tục giữ lại, con trai hắn cần một gia đình hoàn chỉnh.

Mắt thấy Long Trấn Hùng đối y ngày càng mê luyến, nếu y phải kết hôn, như vậy thì, vào thời điểm hiện tại cắt đứt suy nghĩ của hắn là tốt nhất.

Cao Dật Phi cứ nghĩ nói rõ ràng ra như vậy rồi, Long Trấn Hùng ít nhất sẽ biến mất một đoạn thời gian, không nghĩ tới sáng hôm sau, vừa mới mở cửa, liền phát Long Trấn Hùng đứng ở cửa, Long Trấn Hùng vừa thấy y, liền nhếch miệng nhe răng với y:”Yy –“

Cao Dật Phi:”?”

“Răng của tôi trắng không? Y–” Long Trấn Hùng tiếp tục nhe răng.

“……Trắng.” Cao Dật Phi không nói gì nữa, nghĩ: Cậu sáng sớm đến đây là để cho tôi xem răng sao?

“Hắc, anh hứa với tôi rồi! Răng tôi trắng rồi anh sẽ hôn tôi nha!! [*/ω *]” Long Trấn Hùng làm như tối hôm qua cái gì cũng chưa xảy ra, bây giờ còn cười nói yêu cầu ra.

Long Trấn Hùng suy nghĩ kĩ càng rồi! Chẳng lẽ hàm răng cực kỳ trắng của lão tử giờ lại bỏ đi?! Cao Dật Phi không phải đang tìm người giúp hắn chăm sóc con trai sao! Bạn nhỏ này mới 5 tuổi, bản thân vốn là một người lính, đương nhiên chăm sóc đứa nhỏ này cũng được đi? Hắn còn là ông chủ nữa, muốn làm cái gì cũng được hết, so với đồ giáo viên tiểu học bỏ đi kia tốt hơn nhiều.

Cao Dật Phi còn chưa từ chối, một hài tử từ phía sau nhảy ra, chính là con trai y – Cao Tri Hành.

Cao Tri Hành không hiểu gì ngẩng đầu lên nhìn bọn họ nói:”Ba ba, hứa với người ta rồi thì phải thực hiện nha!”

Long Trấn Hùng cười, ngay cả con trai anh cũng giúp tôi! Tiểu tử này quá đáng yêu a! Tiểu thiên sứ tình yêu của ta

Cao Dật Phi không nói gì, hỏi Tiểu Tri Hành:”…..Chuyện này không cần vội, con chuẩn bị xong chưa?”

Cao Tri Hành nói:”Con đều chuẩn bị xong hết rồi! Giày cũng đã mang rồi nè!”

“Ừ.” Cao Dật Phi xách Cao Tri Hành và một cái ba lô nhỏ ra ngoài, dùng chìa khoá khoá cửa lại.

Long Trấn Hùng hỏi:”Chúng ta đi đâu vậy?” Long Trấn Hùng không có hỏi hai người đi đâu, mà là chúng ta đi đâu, tuyên bố đi cùng.

“Đi sở thú đó nha!” Cao Tri Hành trả lời lại, lại hỏi:”Chú cũng đi sao?”

“Đương nhiên cùng đi a!” Long Trấn Hùng hưng phấn nói. Thuận tiện có thể chứng minh mình có thể giúp Cao Dật Phi chăm sóc đứa nhỏ này đi!

Cao Trấn Hành nghi ngờ hỏi:”Nhưng mà chú là ai vậy?”

Cao Dật Phi đã đóng xong cửa, liền giới thiệu:”Đây là Long Trấn Hùng, đây là con tôi Tri Hành. Tri Hành, chào thúc thúc đi.”

“Cháu chào Long thúc thúc.’

“Ngoan.”

“Long Trấn Hùng.” Cao Dật Phi hỏi hắn:”Cậu cũng đi sở thú sao?”

Long Trấn Hùng lập tức đáp:”Đi cùng với anh đó a!” Trong lòng khoái trá tưởng tượng cảnh ba người một nhà ở công viên chơi thật quá mỹ diệu ~~! Trên mặt lại bày ra biểu tình “Nếu anh không cho người ta đi cùng, người ta liền khóc ngất ngay tại trước nhà anh!”

Đọc hiểu biểu tình trên mặt Long Trấn Hùng, Cao Dật Phi thoả hiệp nói:”…..Vậy được rồi.” Trước mặt con trai cũng không nên nói nhiều quá, coi như mang hai đứa con nít đi đi.

“Yay!╰[*°▽°*]╯” Bộ dáng hưng phấn kia của Long Trấn Hùng thoạt nhìn còn hạnh phúc hơn cả Tiểu Tri Hành ~!

Vốn là một nhà ba người bọn họ cùng xuất hành, đáng tiếc lúc Cao Dật Phi lên xe nhận được điện thoại cấp cứu từ bệnh viện, do dự nhìn Tiểu Tri Hành chỉ có ngày thứ bày hôm nay mới có thể cùng y ra ngoài vui chơi.

Tiểu Tri Hành kéo ống quần Cao Dật Phi, hỏi:”Ba ba phải đi làm việc sao?”

Cao Dật Phi ngồi xuống, nhìn Tiểu Tri Hành nói:”Đúng vậy, xin lỗi Tri hành, ba ba đưa con đến nhà bác được không?”

Tiểu Tri Hành ở trên mặt Cao Dật Phi moah một phát, nói:”Ba ba. Hôm nay con muốn đi chơi với ba ba,”

Cao Dật Phi an ủi nói:”Lần sau ba ba cùng con đi sở thú,”

“Oh.” Tiểu Tri Hành thập phần uể oải.

Long Trấn Hùng ngắt lời nói:”Hay là để tôi dẫn Tiểu Tri Hành đi sở thú chơi đi, anh đưa nó về rồi quay trở lại bệnh viện tốn biết bao nhiêu thời gian a? Tiểu Tri Hành ngay cả ba lô đều mang, giờ nói không đi, có bao nhiêu hụt hẫng a!” Lại hướng Tiểu Tri Hành nói:”Vừa hay chúng ta đều đi sở thú, có phải không nè?”

Tiểu Tri Hành nghi hoặc nghĩ nghĩ:”Hình như là vậy nga.”

Long Trấn Hùng cũng ngồi xuống, rèn sắt khi còn nóng hỏi Tiểu Tri Hành:”Muốn đi sở thú chơi không?”

Tiểu Tru Hành gật đầu:”Muốn!”

Long Trấn Hùng thấy Tiểu Tri Hành đáp ứng, biết tác chiến đã thành công! Thu phục được con y, không phải liền thu luôn Cao Dật Phi sao! Vì thế lại nói với Cao Dật Phi:”Anh yên tâm, tôi từng làm lính, nhất định sẽ đem Tiểu Tri Hành hoàn chỉnh mang về trả anh!”

Nếu Long Trấn Hùng đã chủ động như vậy, Cao Dật Phi cũng không khăng khăng muốn đưa Tri Hành đi nhà bác nữa, liền nói với Tiểu Tri Hành:”Tri Hành, vậy Long thúc thúc mang con đi sở thú chơi đi. Phải nhớ nhất định phải nắm chặt tay Long thúc thúc, không được để hắn chạy loạn khắp nơi, phải đem y an toàn về cho ba ba, biết không?”

Tiểu Tri Hành đáp ứng nói:”Dạ biết!” Nói xong liền cầm tay Long Trấn Hùng, giơ lên trước mắt Cao Dật Phi lắc lắc, nói:”Con sẽ xem chừng chú ấy!”

Cao Dật Phi lại nói với Long Trấn Hùng:”Tôi nói với nó như vậy là để cho nó có một chút trách nhiệm, xin cậu không cần để ý.”

“Không có gì, tôi hiểu mà.”

Cao Dật Phi lại đưa một xấp tiền mặt cho Long Trấn Hùng, nói:”Đây là phí chăm sóc con trai tôi, hôm nay vất vả cho cậu rồi.”

Long Trấn Hùng đem tiền đẩy trở về, mắng:”Bà mẹ anh! Con trai anh không phải là con tôi sao! Tôi đến đi chơi với anh sao lại có thể không mang tiền? Anh mau lên xe đi đi, lão tử có xe rồi!”

Cao Dật Phi lại không yên tâm nói một câu nữa:”Không được uống rượu.”

Nhìn Long Trấn Hùng bình thường rất bình thường, vừa uống rượu liền sẽ không khống chế được, tỷ như lần đầu gặp mặt đã muốn đánh y.

Long Trấn Hùng đồng ý nói:”Anh yên tâm đi, tôi còn phải lái xe mà, không uống rượu.”

Cao Dật Phi thấy bộ dạng thề sắt thề son của hắn, lo lắng trong lòng tạm thời buông xuống, lái xe trở về bệnh viện.

Mà bên này Long Trấn Hùng và Tiểu Tri Hành cùng nhau đến sở thú.

Long Trấn Hùng nghĩ, chăm sóc con nít cũng quá đơn giản đi! Hắn từng quản lí một đám binh lính không nghe lời, một đứa nhỏ mới 5 tuổi, trước mặt ba ba hắn còn ngoan như vậy, chăng phải rất dễ dàng sao?

Thế nhưng bạn nhỏ Cao Tri Hành này so với Long Trấn Hùng còn trưởng thành hơn nhiều!

Tỷ như lúc dừng xe tại sở thú rồi ~

Long Trấn Hùng thấy ba lô của Tiểu Tri Hành, đối với một đứa nhỏ thì có điểm nặng, liền nói:”Thúc thúc giúp con lấy nha.”

Tiểu Tri Hành cự tuyệt nói:”Không cần! Đồ của cháu cháu muốn tự mình lấy!”

Tỷ như lúc qua đường ~

Tiểu Tri Hành dùng lực kéo tay Long Trấn Hùng, nói:”Long Trấn Hùng, đang đèn đỏ không được qua đường! Đèn xanh mới được băng qua!”

“Ách.” Nhưng đường này không có xe mà! Hơn nữa tại sao mi lại gọi họ tên đầy đủ của lão tử ra, phải gọi thúc thúc chứ!

“Long Trấn Hùng, không được nghịch ngợm đạp nắp cống, sẽ rớt xuống đó!”

“Ách.” Hắn nào có nghịch ngợm đạp nắp cống!

Tỷ như tại bên trong sở thú ~

“Long Trấn Hùng, ở đây nhiều người lắm, phải nắm chặt tay cháu, theo sát cháu, không được ham chơi kẻo đi lạc!”

“Nga, được rồi.” Long Trấn Hùng nhịn! Chết tiệt, đây mới là lời ta dùng để nhắc nhờ mi nha!

“Cháu nói chú nghe nè, nếu chú không cẩn thận đi lạc, a, cho chú một đồng xu này, cầm đi! Ân, sau đó chú đến buồng điện thoại công cộng bỏ vào, gọi điện thoại tìm chú cảnh sát mang chú về nhà nga! Chú có biết đây là đâu không?

“…… Sở thú.”

“Ân, được, cũng không có ngốc quá.” Tiểu Tri Hành tổng kết nói.

Long Trấn Hùng cũng không quá ngốc lúc này đang:*&*&% *#!! Thằng nhóc thúi, ta đây là lái xe mang mi đến đây nha!

Tỷ như thật vất vả mới đến lúc ăn cơm ~

Một buổi sáng đều là tiểu tử này thích chỗ này liền mang hắn đi theo, còn trước tiên hỏi hướng dẫn viên tỷ tỷ ở đâu, lúc nào sẽ xem xiếc linh tinh, đôi mắt linh hoạt, quả nhiên là con trai Cao Dật Phi. Đến lúc ăn trưa, Long Trấn Hùng quyết đoạt lại quyền làm chủ, trong lòng nghĩ con nít không phải đều thích ăn những thứ chiên rán giòn giòn sao, liền hỏi:”Trưa nay chúng ta ăn ở đây đi.”

“Cháu có mang theo bánh mì ăn rồi, ăn xong còn phải xem xiếc nữa.’ Tiểu Tri Hành thấy hai tay Long Trấn Hùng trống không, hỏi:”Chú không mang theo bánh mì sao, cháu chia một nửa cho chú ăn này!”

Long Trấn Hùng nhìn Tiểu Tri Hành mơc ra một cái bánh mì kẹp nhỏ nhỏ, hắn đây một ngụm liền có thể cắn hết! Liền nói:”Cám ơn, chú có mang tiền, có thể tự mua.”

Đến lúc Long Trấn Hùng mua đồ ăn xong chuẩn bị ăn, Tiểu Tri Hành lại nói:”Trước khi ăn cơm phải làm cái gì nhỉ?”

“Làm cái gì? Cầu nguyện sao?” Long Trấn Hùng hỏi.

“Trước khi ăn cơm phải rửa tay ni! Ba ba với mụ mụ chú không có dạy chú sao? Lần này cháu bày cho chú, lần sau chú phải nhớ tự mình rửa tay nga!”

*&*&%*#!! Long Trấn Hùng muốn rống lên: Ta không phải bạn ở trường mẫu giáo của mi!

Tuy rằng Long Trấn Hùng muốn lớn tiếng phản bác Tiểu Tri Hành, đánh nó một cái, cho nó lại tiếp tục ầm ĩ này! Nếu con hắn dám nói chuyện với hắn như vậy hắn liền đã sớm ném nó đi! Nhưng trước mặt hắn là con trai bảo bối của Cao Dật Phi, vạn nhất hắn nổi khùng rống to doạ chạy con trai bảo bối thì sao? Hắn còn trông cậy vào tiểu tử thúi này giúp hắn thu phục Cao Dật Phi nha! Chứ thằng nhóc này nhỏ xíu như vậy, một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết, nhưng là thôi đi. Cho nên như thế nào cũng không được, phải khiêm tốn nhận sự dạy bảo từ Tiểu Tri Hành.

Rốt cuộc cũng kết thúc buổi đi chơi tại sở thú, Tiểu Tri Hành mệt đến buồn ngủ, Long Trấn Hùng liền ôm Tiểu Tri Hành đến bãi đỗ xe, ai biết được trên đường gặp phải cánh sát. Cảnh sát thấy Long Trấn Hùng bộ dạng hung hãng cường tráng, còn ôm một đứa bé đang ngủ, liền chặn hắn lại, hỏi:”Tiên sinh, mời ngài trình giấy chứng minh dân ra.”

Kỳ thật cảnh sát chặn hắn lại cũng không kỳ lạ, Long Trấn Hùng giờ phút này vẫn là một mái tóc ngắn ngủn, mà loại người để kiểu tóc này, không phải quân nhân thì phần lớn chính là phạm nhân.

Long Trấn Hùng yên lặng lôi chứng minh nhân dân ra — chẳng lẽ ngoại hình ta giống như kẻ xấu lắm sao!!

Lúc này Tiểu Tri Hành tỉnh dậy, chào hỏi cảnh sát thúc thúc:”Cảnh sát thúc thúc hảo.”

Cảnh sát thúc thúc hỏi:”Xin chào anh bạn nhỏ, cậu có biết người đang ôm cậu không?”

“Chú ấy tên là Long Trấn Hùng, ba ba cháu bảo cháu dẫn chú ấy đi chơi, sau đó phải dẫn chú ấy về nhà.” Tiểu Tri Hành đáp.

Cảnh sát lúc này mới yên tâm đem chứng minh trả cho Long Trấn Hùng rời đi.

Sau khi cảnh sát rời đi, Long Trấn Hùng một bên lái xe trở về nhà Cao Dật Phi, một bên suy nghĩ: Tuy thằng nhóc này cả ngày hôm nay chọc hắn tức chết hắn, nhưng không thể phủ nhận tiểu tử này rất dễ thương, làn da trắng nộn giống hệt ba ba Cao Dật Phi của hắn. Từ trong đôi mắt kia có thể nhìn thấy bóng hình Cao Dật Phi, không biết Cao Dật Phi trước đây trông như thế nào?

Chạng vạng, Tiểu Tri Hành ở trên xe ngủ xong một giấc, bây giờ cực kỳ phấn khởi! Vừa thấy Cao Dật Phi đến liền lập tức đem Long Trấn Hùng đưa đến trước mặt y. Nói:”Ba ba, hôm nay ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!”

“Ngoan lắm.”

Tiẻu Tri Hành còn tranh công nói vớ Cao Dật Phi:”Ba ba, con nói nghe nga, Long Trấn Hùng thực nghịch ngợm! Ta phải quản hắn rất mệt nha! Còn dạy chú ấy không được vượt đèn đỏ, không được đạp nắp cống, trước khi ăn cơm phải rửa tay! Ta còn cứu Long Trấn Hùng từ trong tay chú cảnh sát nữa! Ba ba, ta rất giỏi phải không!”

Cao Dật Phi có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Long Trấn Hùng.

Long Trấn Hùng nghịch ngợm: Anh anh anh, tiểu thử thúi, mi một chút cũng không dễ thương!! Mi như vậy làm sao ta có thể dám nói với ba ba mi ta có thể chăm sóc tốt mi a!!

6. Chương 6: Ở Bên Nhau !「 Thử Việc 」

Chú thích

-Thân thân: chính là hôn môi đó mà để như vậy dễ thương hơn, phù hợp lứa tuổi =)))

-Chuyển chính: kiểu như chuyển từ thử việc thành nhân viên chính thức

__________

Tuy rằng Long Trấn Hùng thực nghịch ngợm, bất quá, xét thấy Long Trấn Hùng lúc y không rảnh rỗi liền mang theo con trai y vui chơi một ngày trời, Cao Dật Phi cũng không nỡ đem Long Trấn Hùng đuổi đi, đành phải mời Long Trấn Hùng đi nhà hàng ăn tối.

Ăn tối xong, Cao Dật Phi hỏi Long Trấn Hùng:”Tôi đưa cậu về nhé?”

Long Trấn Hùng biết kế hoạch tác chiến giúp Cao Dật Phi chăm sóc con trai đã thất bại, doạ người ta muốn quăng hắn đi! Đồng thời hắn cũng cảm thấy cô đơn cực kỳ, muốn trò chuyện cùng Cao Dật Phi, cho hắn một lời đánh giá, để hắn về sau có thể thay đổi, liền nghiêm túc nói:”Tôi muốn nói với anh chuyện này.”

“Được rồi.” Cao Dật Phi đương nhiên biết Long Trấn Hùng muốn nói cái gì với y tiếp theo, biểu hiện hôm nay của Long Trấn Hùng đã quá rõ ràng rồi. Ngày hôm qua y còn có thể kiên quyết từ chối, hôm nay thế nhưng lại có chút dao động.

Cao Dật Phi sao có thể không biết, con trai hắn sở dĩ có thể lên mặt như vậy, nguyên nhân lớn nhất đó chính là Long Trấn Hùng vốn hay xúc động hung dữ, lại đối đãi với con y nuông chiều quá mức cẩn thận, mới có thể để Tiểu Tri Hành chiếm vị thế chủ đạo mọi nơi.

Mà Long Trấn Hùng cẩn thận đến như vậy, không phải là vì do thích y sao?

Còn đem mỗi một lời hắn nói ghi nhớ cẩn nhận, nghiêm túc thay đổi bản thân để đến với y, tỷ như vì thật sự muốn y hôn hắn, hắn liền cai thuốc đánh răng.

Tuy là thế, Cao Dật Phi cũng không có đem sự dao động của bản thân thể hiện ra ngoài, mà là trước hết chăm sóc con trai cho tốt, chơi với Tiểu Tri Hành một lúc, giúp Tiểu Tri Hành tắm rửa, lại kể một câu chuyện trước khi đi ngủ cho Tiểu Tri Hành, hống Tiểu Tri Hành ngủ, rồi mới từ phòng của Tiểu Tri Hành đi ra, nói chuyện với Long Trấn Hùng mặt đầy rối rắm.

Bởi vì tính chất công việc, thời gian nghỉ ngơi của Cao Dật Phi cũng không cố định, thật khó khăn mới có một ngày thứ bảy để nghỉ ngơi, mới đem Tiểu Tri Hành từ nhà đại ca y đón về, cho nên y cực kỳ trân trọng khoảng thời gian được ở bên cạnh Tiểu Tri Hành. Cho nên lúc trước dù là đi xem mắt hay là hẹn với Long Trấn Hùng, cũng chưa bao giờ định vào ngày thứ bảy.

Tính cả thời điểm lúc y chưa ly hôn, thời gian ở bên cạnh với Tiểu Tri Hành cũng không nhiều. Vợ trước của Cao Dật Phi – Bàng Lỵ Lỵ là một nữ nhân cực kỳ chú trọng sự nghiệp, lúc Tiểu Tri Hành mới hơn ba tuần tuổi, liền chủ động xin công ty điều đến thành phố khác để khai hoang mở rộng tiền đồ, điều này làm cho gia đình của y hoàn toàn tan vỡ. Mà cha mẹ của Bành Lỵ Lỵ so với việc chiếu cố đứa cháu ngoại, thì càng thích chơi mạt chược hơn, còn mời một đống bạn già về nhà chơi, một khi đã trầm vào trò chơi, liền sẽ đem Tiểu Tri Hành bỏ qua một bên. Cao Dật Phi đương nhiên không thể làm vậy, đành phải nhờ đại tẩu chăm sóc giùm con trai mình.

Mà đại ca với đại tẩu Cao Dật Phi ở cùng cha mẹ y, nhà bọn họ thì lại cách xa nhà y, cho nên Cao Dật Phi chỉ có thể vào mỗi cuối tuần trở về đó thăm con.

Đại ca Cao Dật Phi thì đối xử với mọi người cực kỳ hào phóng khảng khái, nhưng đại tẩu thì có chút so đo. Cao Dật Phi vẫn nhớ rõ lần đầu Tiểu Tri Hành đến nhà đại tẩu ở, đại tẩu liền yêu cầu y đưa một ngàn khối, bảo muốn đưa Tiểu Tri Hành đến công viên chơi. Bàng Lỵ Lỵ sau đó còn ấm ức nói với y nhiều lần, công viên kia là miễn phí vé cho trẻ em cơ mà. Nhưng cuối cùng vì không ai có thể mang theo Tiểu Tri Hành bên mình, Cao Dật Phi còn có biện pháp nào khác nữa đâu? Biết rõ đại tẩu y tính toán, cho nên Cao Dật Phi mỗi tháng liền cấp nàng một số tiền lớn, còn gọi giúp việc lên xử lý việc nhà cửa, hy vọng Tiểu Tri Hành có thể ở nhà bọn họ sống thoải mái một chút.

Cao Dật Phi cũng từng nghĩ đến việc tự chăm sóc Tiểu Tri Hành, mời một người giúp việc đến chăm sóc Tiểu Tri Hành, nhưng lại lo lắng không có ai quản người giúp việc kia, người đó sẽ đối xử không tốt với Tiểu Tri Hành. Nên vẫn là đại ca ở trong nhà, thêm có cha mẹ hỗ trợ chăm sóc thì yên tâm hơn. Cho nên Cao Dật Phi mới quý trọng thời gian ở cùng con trai như vậy, vẫn luôn một mực hy vọng có thể tìm về được một người, để có thể trở về ngôi nhà mang tình gia đình, để một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ.

Về phần người đó là nam hay là nữ — Cao Dật Phi cũng chưa bao giờ nghĩ đến, có một nam nhân nào sẽ vì y mà can tâm tình nguyện đem sự nghiệp gác lại, dành tất cả thời gian chăm sóc gia đình.

Mà giờ phút này, lại có một nam nhân đan ngồi nghiêm chỉnh, bàn tay khẩn trương đặt trên đầu gối, mồ hôi trong lòng bàn tay đem quần thấm ướt một chút. Thấy Cao Dật Phi cuối cùng cũng xong với Tiểu Tri Hành, bước ra, liền đem lời đã chuẩn bị cả một đêm nói ra:”Tôi lúc về đã suy nghĩ thật nghiêm túc, anh tìm ai cũng được cả, nhưng không thể tìm nữ nhân.”

“Tại sao?” Cao Dật Phi hiển nhiên không nghĩ tới Long Trấn Hùng vừa mở miệng sẽ nói chuyện này, chỉ cho rằng Long Trấn Hùng sẽ chính thức thổ lộ với y.

Long Trấn Hùng mười phần chắc chắn khẳng định nói:”Bởi vì nữ nhân sẽ sinh con a! Anh nghĩ xem, nếu một nữ nhân khi có con của mình rồi, sẽ còn đối xử tốt với Tiểu Tri Hành sao? Cô ta sẽ không mang tâm tư với Tiểu Tri Hành sao, ví dụ như thâu tóm nhà cửa để mình quản, rồi cho con ruột của cô ta sao? Cô ta đương nhiên sẽ nghĩ như vậy a, tại sao lại có thể đối xử tốt với con của người khác nha?%%&%&*…….” Cuối cùng, Long Trấn Hùng một ngụm kết luận:”Tóm lại, không phải mẹ ruột thì không phải là mẹ tốt.”

“Nếu bọn tôi không sinh con thì sao?” Cao Dật Phi nhịn cười hỏi.

Long Trấn Hùng mặt đầy rối bời, hoang mang nói:”Anh trước kia một tuần tìm tôi hẹn những ba lần, tần suất cao như vậy, sao lại đẻ không ra được?”

Cao Dật Phi:”……”

Long Trấn Hùng thấy Cao Dật Phi bị hắn thuyết phục không thể nói gì, liền tiếp tục đẩy mạnh tân bốc bản thân:”Nói tóm lại, anh tìm nữ nhân sẽ không tốt cho Tiểu Tri Hành, phải tìm nam nhân. Còn nói về việc tìm nam nhân, còn không bằng tìm tôi đâu! Tâm tính tôi rộng rãi, không có như mẹ kế một bụng tiểu nhân. Tôi còn là ông chủ nữa, có rất nhiều thời gian rảnh, tuyệt đối có thể chiếu cố tốt Tiểu Tri Hành. Tuy rằng hôm nay tôi không chăm sóc nó tốt lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi! Cao Dật Phi, tôi thích anh, tôi muốn được ở bên cạnh anh, cho anh ăn, cho anh ngủ, chăm sóc con cho anh, anh có thể tiếp nhận tôi không?” Nói xong, Long Trấn Hùng hai mắt ngập tràn chờ mong gắt gao nhìn Cao Dật Phi chăm chú. Bao nhiêu mong chờ bày hết trên mặt, hai tay lại siết chặt quần. Hắn là như vậy hèn mọn cầu xin y, Cao Dật Phi nếu như nói không thể, kia hắn thật muốn khóc ra ngay tại chỗ.

Cao Dật Phi nhìn bộ dáng trông ngóng kia, không đành lòng thẳng thừng từ chối, liền nói:”Mặc dù Tiểu Tri Hành nói cậu thực nghịch ngợm, nhưng cậu vẫn là có mặt tốt.”

Long Trấn Hùng càng chờ đợi khúc sau hơn, càng thêm khẩn trương:”Vậy rốt cuộc là sao? Anh thích tôi không?”

Cao Dật Phi đến trước người Long Trấn Hùng, nhớ đến hình ảnh sáng nay Long Trấn Hùng nhe răng muốn thân thân với y, đột nhiên cảm thấy hắn thực đáng yêu, liền cuối người xuống, nắm cằm Long Trấn Hùng, cắn môi của hắn một cái, nói:”Tôi cũng thích cậu, cậu thực đáng yêu,”

Cao Dật Phi quả thực thích hắn, không chỉ là vì sự phù hợp thể xác, mà còn là vì sự đáng yêu của hắn. Lúc ở bên cạnh hắn, liền không nhịn được mà bật cười.

Cao Dật Phi đây là lần đầu không có thực hiện theo khuôn phép, từ trước đến nay, y là định sẵn ra những điều phải làm, cho nên mới thực hiện, không phải thích cái gì liền làm việc đó. Ví dụ như chuyện cố gắng học tập, như là chuyện chuyên tâm làm việc, như là cưới vợ sinh con, đều là những chuyện Cao Dật Phi cho rằng phải làm. Nhưng đây là lần đầu tiên, y không xác định được rõ ràng, chỉ là y cảm giác chuyện này thật tốt, cho nên quyết định cùng Long Trấn Hùng thử xem một lần.

Lại nói đến Long Trấn Hùng, giờ phút này trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại bốn chữ cực lớn:

Anh ta thích mình!!!

Anh ta thích mình!!!

Anh ta thích mình!!!

Long Trấn Hùng tức khắc ngây dại, tối hôm qua còn tưởng tượng ra vô số lần viễn cảnh Cao Dật Phi cự tuyệt với hắn, trốn ở trong ổ chăn cực kỳ bi thương khóc rống chảy nước mắt. Sáng nay vất vả mới nhin xuống đau lòng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đứng chờ ở trước nhà Cao Dật Phi. Không nghĩ tới hạnh phúc đột nhiên cứ như vậy mà đến. Hơn nữa là, Cao Dật Phi còn hôn hắn!!!

p[*////▽////*]q

Trái tim thuỷ tinh bị tổn thương của Long Trấn Hùng chớp mắt đã được hàn gắn cùng nhau sống lại hân hoan khiêu vũ ca hát trong lòng: Con sông lớn ~! Chảy về phía đông nha! Hôm nay Dật Phi hôn mình đó! Hắc hắc ~ tình yêu ơi! Dật Phi rốt cuộc cũng hôn mình ~!

Sau một hồi thân thiết, Long Trấn Hùng quyết định rèn sắt khi còn nóng, lấn thêm một bước yêu cầu nơi:”Tôi thích anh, anh cũng thích tôi, chúng ta đây xem như là đang hẹn hò đi? Tôi với anh trao đổi nha! Anh lúc ở bên cạnh tôi không được tìm bất kỳ kẻ nào khác, tôi sẽ thoả mãn anh, hết thảy, toàn bộ nhu cầu luôn!”

Cao Dật Phi lại ôm lấy khuôn mặt đang ngây ngô cười của Long Trấn Hùng, buồn cười rời khỏi tầm mắt hắn, ngồi vào bên cạnh Long Trấn Hùng, nói:”Là thế này, tôi không thích ngửi mùi thuốc lá.”

“Không thành vấn đề! Ông đây lập tức cai thuốc!” Long Trấn Hùng nói.

“Cũng không thích mùi rượu.”

“Không thành vấn đề! Nghe anh hết! Rượu cũng bỏ luôn!” Long Trấn Hùng vỗ ngực cam đoan.

“Lúc ở cùng với Tiểu Tri Hành, nói những lời thô tục sẽ ảnh hưởng không tốt.” Cao Dật Phi yêu cầu.

“Hiểu rõ! Anh yên tâm, tôi nhất định có thể thay đổi! Làm một công dân văn minh, người văn minh nhất thế giới này chính là tôi!”

Hắn thật sự rất đáng yêu….. Cao Dật Phi ôm eo Long Trấn Hùng, lại hôn một cái, ghé vào lỗ tai hắn nói:”Được rồi, tôi sẽ cho cậu thử việc, làm tốt liền được nhậm chức. Chính là, bây giờ tôi muốn…..”

“Không sao hết, cam đoan thoả mãn anh!” Long Trấn Hùng nhiệt tình đáp lại Cao Dật Phi. Vui vẻ thầm nghĩ: p[*////▽////*]q lâu rồi mới nghe câu này a! ~~ Bàn tay kia của Cao Dật Phi vô luận đặt ở chỗ nào cũng vẫn là có ma lực như vậy ~~

Một đêm triền miên qua đi, Long Trấn Hùng tuy tối hôm qua bị hành cho thành mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy thập phần mĩ mãn sớm rời giường làm bữa sáng tình yêu cho hai cha con Cao Dật Phi, bây giờ chỉ mới là thử việc nha, không biết lúc nào mới được thành chính thức. Cho nên nhất định phải hầu hạ Cao Dật Phi từ đầu đến chân toàn bộ thật tốt, vậy y liền không thể rời bỏ hắn!

Mà Cao Dật Phi vừa tỉnh dậy liền có thể ăn bữa sáng do Long Trấn Hùng tỉ mỉ chuẩn bị, trong lòng liền cảm giác ấm áp. Thừa diệp Tiểu Tri Hành đi rửa mặt hôn Long Trấn Hùng một ngụm lấy làm phần thưởng cho hắn, làm cho Long Trấn Hùng cả ngày đều trầm mê trong đám bong bóng màu hồng ~~

Say khi mang Tiểu Tri Hành đến nhà trẻ, Cao Dật Phi đem chìa khoá nhà giao cho Long Trấn Hùng, nói sơ một chút tình huống trong nhà cho hắn.

Long Trấn Hùng vừa nghe đến đại tẩu Cao Dật Phi là một người tính toán, lập tức nói:”Tiểu Tri Hành sống nhờ trong nhà người ta có bao nhiêu khổ sở a, ăn nhờ ở đậu, làm cái gì cũng bị hạn chế. Bây giờ có tôi ở trong nhà rồi, anh đem Tiểu Tri Hành đem về nhà ở đi, như thế lúc nào anh cũng có thể về nhìn Tiểu Tri Hành một cái.”

Cao Dật Phi hồ nghi nhìn Long Trấn Hùng, hắn thật sự cam lòng giúp y chăm sóc con trai sao?

Long Trấn Hùng cam đoan:”Tri Hành là con anh như vậy chính là con tôi, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho nó!” Không chăm sóc tốt sao được, mẹ nó nếu là chăm sóc không tốt, như vậy Cao Dật Phi chẳng phải sẽ tìm người khác đến chuyển chính a!

Tuy Cao Dật Phi vẫn có chút chưa xác định được, nhưng lúc đem Tiểu Tri Hành từ nhà đại ca đại tẩu đón về, cũng không đem lời này nói ra được. Chung quy, y ở trong lòng không xác định được Long Trấn Hùng chỉ là vì thích thú nhất thời hay sao, có thể giúp y giữ nhà đến bao giờ. Cao Dật Phi nói thử việc Long Trấn Hùng, chi bằng nói là hai người bọn họ đang cùng nhau dây dưa không rõ kỳ hạn. Bởi không phải tình nhân nào cũng có thể trở thành thân nhân.

7. Chương 7: Yêu Thương Hằng Ngày

-Cao Dật Phi lớn tuổi hơn Long Trấn Hùng nha, dù Long Trấn Hùng ‘đô’ với cao hơn ảnh.

-Lảm nhảm chút trong này có đoạn Long Trấn Hùng ‘phê bình’ chị em phụ nữ sau khi cưới không duy trì được vóc dáng, nên mình cũng phê bình chắc ảnh chưa thử đẻ =)))) nói vui thôi do chỗ này tác giả làm cho Long Trấn Hùng hơi….. một tí. Thời này hay thời xưa thì chỉ có các mẹ-vợ nhà giàu mới được như vậy thôi hahaaa. Nói chung vẫn thích Long boss manh manh

-Hừm còn một vấn đề nan giải nữa là lúc này Thang Kiếm Ba uống rượu với boss lúc trước trở thành kẻ thù  Lạ ghê hôm bữa mới ngồi trong quán bar vs ảnh mà giờ thành kẻ thù, thôi ta để nguyên vậy luôn tại nguyên văn nó là vầy đảm bảo không sai ý đâu: “损友” là bạn xấu, kẻ thù đó.

__________

Cao Dật Phi là chưa bao giờ nghĩ đến, những điều Long Trấn Hùng làm còn vượt hơn cả những điều hắn mong đợi.

Tối hôm qua, sau khi Tiểu Tri Hành ngủ Cao Dật Phi liền lén lút quay về phòng ôm Long Trấn Hùng ngủ. Sáng nay vừa tỉnh dậy đã thấy trong lòng trống trơn, chỉ còn xúc cảm ngon ngọt lưu lại từ thân thể Long Trấn Hùng, cùng dấu vết ấm áp bên cạnh, liền cảm thấy có chút không thích hợp. Xem ra Long Trấn Hùng lại đặc biệt dậy sớm, vì y làm bữa sáng rồi.

Điều mà Cao Dật Phi còn chưa quen nữa là nệm, ra nệm, vỏ gối, chăn, rèm treo tường trong phòng đã dùng vài năm nay toàn bộ đều được Long Trấn Hùng thay mới hết. Theo lời Long Trấn Hùng là, giống như đang chuẩn bị phòng tân hôn vậy ~! Nếu hắn bây giờ đã ở cùng với Cao Dật Phi, thì hắn mới không cần dùng nệm giường người khác đã nằm qua đâu! Nếu không phải sợ Cao Dật Phi không quen nằm giường mới, lại sợ giường mới sẽ có mùi, Long Trấn Hùng còn muốn đem giường đổi thành mới luôn.

Ngoài những chuyện đó ra, sau khi đã được Cao Dật Phi cho phép, Long Trấn Hùng còn đem toàn bộ những ảnh chụp vợ cũ của Cao Dật Phi cùng toàn bộ những điều liên quan đến nàng dồn vào một thùng bỏ vào một góc hẻo lánh. Còn ở trong phòng riêng treo một bức ảnh hắn đang mặc quân phục đẹp trai sáng choái thật lớn, công khai hắn đã thành công xâm chiếm nhà Cao Dật Phi. Nếu không phải Cao Dật Phi ngăn lại, Long Trấn Hùng vốn là muốn đem bức ảnh này treo lên đầu giường của Cao Dật Phi nha ~!

Lúc Cao Dật Phi rửa mặt xong vừa bước ra khỏi cửa phòng, mùi thơm từ cháo sò điệp bắp đã toả tới. Ở trong phòng khách, một bát cháo nhiệt độ vừa phải được đặt ở trên bàn, mà Long Trấn Hùng thì cười dâm kéo Cao Dật Phi đến nhà bếp cầu thân thân:”Cấp đại gia hôn một cái ~!”

Sở dĩ Long Trấn Hùng đem Cao Dật Phi kéo đến trong bếp, là sợ nếu Tiểu Tri Hành đột nhiên rời giường sẽ bắt gặp bọn họ hôn môi trong phòng khách, mà đây là điều mà Cao Dật Phi không hy vọng xảy ra. Cao Dật Phi nghĩ điều đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt, cho nên sẽ không ở trước mặt Tiểu Tri Hành làm ra bất cứ hành động thân mật nào với Long Trấn Hùng. Cho nên Long Trấn Hùng mỗi lần muốn trêu chọc Cao Dật Phi sẽ đều nhớ kỹ phải tránh xa khỏi tầm mắt Tiểu Tri Hành.

Kể đến sau lần đầu tiên Cao Dật Phi hôn hắn, Long Trấn Hùng giống như bắt đầu phát nghiện. Sáng sớm lúc Cao Dật Phi rời giường liền phải hôn một chút, lúc tiễn Cao Dật Phi ra ngoài phải hôn một chút, lúc đón Cao Dật Phi tan tầm về phải hôn một chút, lúc Tiểu Tri Hành ngủ rồi phải thân mật nhiều hơn nữa, lúc Cao Dật Phi đang đọc sách còn thường trêu chọc để cho y hôn mình, còn nhân lúc Tiểu Tri Hành không thấy nháy mắt trộm hôn một cái!

Cao Dật Phi lần này chỉ là kéo Long Trấn Hùng xuống, hôn lên trán Long Trấn Hùng một cái. Buồn cười vỗ vai hắn, nói:”Buổi sáng tốt lành, cám ơn cậu đã chuẩn bị bữa sáng.”

Long Trấn Hùng hắc hắc ngây ngô cười:”Cháo có ngon không?”

Đương nhiên phải ngon rồi, Long Trấn Hùng dù không thành thạo nấu nướng, nhưng hắn là dùng tâm để học, còn nấu bằng tấm lòng, còn nêm nếm thử thử rất nhiều lần rồi, bên trong món ăn liền sẽ mang thêm hương vị tình yêu của Long Trấn Hùng, như thế nào lại ăn không ngon được?

Lúc đưa vào miệng liền cảm nhận được vị ngọt thơm, cùng với sự kết hợp hoàn mỹ của sò điệp và bắp, đích thực là hương vị mà Cao Dật Phi thích. Cao Dật Phi “Ân” một tiếng, Long Trấn Hùng cũng “Ân!” một tiếng, sau đó hai mắt sáng lên tiếp tục dùng bộ dáng hoa si nhìn Cao Dật Phi ăn p[*////▽////*]q~; đúng là người lão tử nhìn trúng, đẹp trai dễ nhìn như vậy nha!

Nhìn Cao Dật Phi thưởng thức món ăn hắn chuẩn bị, Long Trấn Hùng liền có cảm giác thoả mãn mà hạnh phúc. Bộ dáng Cao Dật Phi lúc ăn môi nhu động, khiến Long Trấn Hùng có cảm giác như là Cao Dật Phi đang ăn hắn a ~~

Cao Dật Phi thường xuyên thấy biểu tình hoa si này của Long Trấn Hùng nên cũng không hề ngạc nhiên, mặt mày không đổi dùng xong bữa sáng, dưới ánh mắt vạn phần mong đợi của Long Trấn Hùng thưởng cho hắn một nụ hôn ngọt ngào.

Sau khi Cao Dật Phi đi làm, Long Trấn Hùng sẽ phụ trách đưa đón Tiểu Tri Hành đi học, xử lý vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị cơm tối, để cho Cao Dật Phi yên tâm làm việc.

Cao Dật Phi cũng từng đưa ra yêu cầu gọi giúp việc đến giọn dẹp linh tinh, để cho Long Trấn Hùng nghỉ ngơi một chút. Nhưng Long Trấn Hùng đã đem mình thành chủ gia đình, cũng không muốn có người thứ ba đến tham gia vào chuyện gia đình bọn họ. Huống chi, Long Trấn Hùng thấy, mỗi ngày dọn dẹp cho nhà sạch sẽ, còn cả lúc chuẩn bị cơm cho Cao Dật Phi và Tiểu Tri Hành nữa, đều cực kỳ hạnh phúc nha ~[ ▽≦]/~

Còn nữa, từ lúc Cao Dật Phi bắt Long Trấn Hùng đánh răng, Long Trấn Hùng liền thấu ra, Cao Dật Phi thích sạch sẽ. Như vật, nếu trong nhà bẩn thỉu lung tung, Cao Dật Phi sau khi trở về khẳng định sẽ mất thời gian dọn dẹp. Nếu để Cao Dật Phi sau khi về nhà tốn thời gian làm việc khác, chi bằng chính hắn đem nhà cửa sửa sang cho sạch sẽ, lúc Cao Dật Phi trở về liền có ghể cùng hắn chơi đùa vui vẻ ~!

Mọi thứ trong nhà đều có Long Trấn Hùng lo rồi, Cao Dật Phi đương nhiên thoải mái hơn nhiều, tâm tình tốt cũng ảnh hưởng tốt đến công việc, vừa nghĩ đến hắn, liền thả lỏng cả người. Lúc ở bệnh viện ăn cơm, còn khiến cho đồng nghiệp ghen tị, mỗi ngày đều có một hộp cơm tình yêu ngon lành để mang đi, không cần phải ăn ở nhà ăn bệnh viện.

Hộp cơm tình yêu này đúng thật là hộp cơm tình yêu, mỗi lần đều được Long Trấn Hùng tạo hình “Tình yêu” ở trên mặt, để người ta vừa thấy liền biết là do người ở cùng với Cao Dật Phi vì Cao Dật Phi mà chuẩn bị. Làm Cao Dật Phi mỗi lúc lấy ra ăn cũng cảm thấy buồn cười.

Thủ đoạn tình cảm kia, khiến mọi người đều nghĩ, đây là do một tiểu nữ sinh đang rơi vào lưới tình làm ra ~ ai cũng không nghĩ được đây lại là tác phẩm do một thô nhân như Long Trấn Hùng đắc ý làm ra đâu?

Ngay cả Vương Thịnh cũng cười y, hỏi:”Lão Cao, cậu lợi hại lắm! Nhanh như vậy thu được cả tâm của người ta! Nhìn tướng mạo cũng tốt lại còn chu đáo như vậy a! Là tiểu nữ sinh lần trước tớ giới thiệu cho cậu đi? Mới quen có một tuần aii! Mau dạy cho vợ tớ bí quyết nấu ăn ngay!”

Vợ chồng Vương Thịnh đều là người sẽ không bao giờ động tay nấu ăn, bây giờ hắn đang rất ghen tị với Cao Dật Phi có bạn gái tốt như vậy.

Cao Dật Phi đem trái tim tình yêu kia ăn luôn, với vấn đề tiểu nữ sinh cũng không có giải thích hay làm sáng tỏ, chỉ cười nói:”Chuyện này cũng phải dạy sao? Phải dựa vào sự tự nguyện a.”

Tôn Tư Cẩm thì lại vừa xót xa vừa cao hứng, đau lòng là vì Cao Dật Phi có bạn gái, bởi suy cho cùng khả năng hắn có thể cùng một chỗ với Cao Dật Phi không lớn;Đồng thời cũng vì Cao Dật Phi có một người bạn đời tốt như vậy mà vui vẻ. Lúc Cao Dật Phi chưa có đối tượng, Tiểu Tôn cũng từng tốn thời gian nghiên cứu các món ăn, muốn làm cho Cao Dật Phi, nhưng lại bị Cao Dật Phi hung hăng phê bình.

Là vì lúc đó Cao Dật Phi bố trí một khoá đào tạo nâng cao cho Tiểu Tôn, Tiểu Tôn lại không có đi học, vì hắn quyết tâm nâng cao trù nghệ. Đến khi Cao Dật Phi hỏi hắn vài vấn đề, hắn cái gì cũng không trả lời được. Làm cho Cao Dật Phi chỉ thấy mọi thứ đầu đuôi lẫn lộn như vậy là không được, lại không biết Tiểu Tôn là vì thích y, liền bảo Tiểu Tôn hãy tự chăm sóc bản thân mình tốt đi là được rồi, hoặc là chú tâm vào công việc này nọ gì đó, không cần phải lấy lòng cấp trên làm gì.

Nhưng bất luận bọn Vương Thịnh cùng Tiểu Tôn nghĩ gì đi nữa, mục đích của Long Trấn Hùng cũng đã đạt được rồi. Long Trấn Hùng nghĩ như vầy, Cao Dật Phi đẹp trai như vậy tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều đồng nghiệp a, bệnh nhân a, hoặc là người nhà hay bạn tốt của bệnh nhân giống hắn này a, sẽ thích Cao Dật Phi. Mà Cao Dật Phi chắc chắn sẽ không nơi nơi nói với đồng nghiệp của y y đang hẹn hò với một nam nhân. Mà tại nơi Long Trấn Hùng nhìn không được kia (ý nơi ảnh không thể quan sát), không phải sẽ có rất nhiều tình địch dòm trộm Cao Dật Phi của hắn sao!

Cho nên Long Trấn Hùng quyết định, phải dùng thủ đoạn này, để công bố với toàn dân toàn thể Cao Dật Phi đã có người yêu! Giải tán nhóm tình địch! Cho dù các ngươi có thèm muốn y đến làm sao đi nữa thì, Cao Dật Phi cũng đã ở chung với lão tử rồi, sẽ ăn cơm tình yêu do lão tử làm, ha ha ha ~!

Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, và những vấn đề tình cảm, điều làm Cao Dật Phi vừa lòng nhất, chính là Long Trấn Hùng thật sự có thể giúp hắn chăm sóc con trai. Lúc đưa Long Trấn Hùng về ở trong nhà, Cao Dật Phi bào Tiểu Tri Hành nhận Long Trấn Hùng làm cha nuôi [đây là mục đích quan trọng nhất ]. Chức vụ cha nuôi Long Trấn Hùng làm không tệ, hắn sẽ lưu ý Tiểu Tri Hành thích cái gì, tỷ như lúc ăn cơm, sẽ chú ý Tiểu Tri Hành ăn nhiều món gì, để lần sau làm nhiều một chút. Mặt khác, còn dưới sự chỉ đạo của Cao Dật Phi tham gia một khoá huấn luyện làm cha mẹ, học những phương pháp nuôi dạy tiểu hài tử một cách tốt nhất.

Thêm nữa, Long Trấn Hùng không chỉ quản lí việc đưa đón cơm nước, còn có thể mang Tiểu Tri Hành ra ngoài chơi, tỷ như lúc mang nó đi chơi xe trượt ván, chơi xích đu,… đều sẽ đem ảnh chụp những khoảng khắc vui chơi hạnh phúc của Tiểu Tri Hành cho Cao Dật Phi xem, chia sẻ niềm vui của Tiểu Tri Hành cho y.

Lại nói tiếp, chiếc xe trượt ván này là do Long Trấn Hùng thấy Tiểu Tri Hành thích, liền chủ động mang đến cho Tiểu Tri Hành. Xe ván trượt này cụ thể là dùng ván trượt chuyên dụng bên dưới lắp ba bánh xe tạo thành, cực kỳ ổn định và giảm sóc, không sợ Tiểu Tri Hành sơ suất. Đặc biệt là, hắn và Tiểu Tru Hành cùng nhau sơn lên xe trượt ván, vẽ tên Tiểu Tri Hành bên trên cùng với những hình đồ hoạ nghệ thuật, cho nên chiếc xe này ở trong công viên là độc nhất vô nhị, dễ dàng phân biệt với xe ván trượt của các bạn nhỏ khác.

Long Trấn Hùng vốn không thích con nít, cảm thấy mấy đứa con nít rất yếu ớt, động một chút liền khóc, lại đặc biệt khó trị, cho nên cũng không chơi đùa với bọn nhóc đó. Nhưng là, lúc ở cùng với Tiểu Tri Hành, liền cảm thấy đây chính là Cao Dật Phi lúc nhỏ đi! Nhìn khuôn mặt tượ cười của Tiểu Tri Hành, chính hắn cũng cảm thấy vui lên, cũng do một phần yêu ai yêu cả đường đi mà trở nên thích chơi với Tiểu Tri hành, thích chăm sóc nó hơn.

Dĩ nhiên, Long Trấn Hùng cũng không có đem tất cả thời gian đều đặt ở gia đình, hắn cũng sẽ phải về công ty xử lý sự vụ nha ~ nói tới đây không thể không cảm thán một tiếng, làm ông chủ thật là tốt, không có thời gian làm việc cố định, lúc làm việc cũng không có ai quản. Cho nên, sau khi xử lý xong số lượng công việc không nhiều lắm kia, liền ở bên trong phòng tập thể hình của công ty rèn luyện thân thể ~

Cao Dật Phi rõ ràng là thích dáng người của hắn nha, đương nhiên phải gấp rút rèn luyện để bảo trì vóc dáng nha ~! Long Trấn Hùng hoàn toàn không hiểu nổi, vì sao đám mỹ nữ tươi trẻ kia sau khi đám cưới liền trở thành lão bà bà đi? Nếu có thể duy trì vẻ đẹp vốn có cùng dáng người liền khiến cho người yêu thêm thích chính mình, tại sao không làm chứ?

Đồng nghĩa với việc, nếu yêu thương con trai của Cao Dật Phi khiến y vui vẻ, tại sao không làm chứ?

Cho nên hôm nay lúc đón Tiểu Tri Hành tan học, Tiểu Tri Hành thấy ba ba của người ta cho người ta cưỡi trên vai đùa vui, liền kéo kéo ống quần Long Trấn Hùng nói mình cũng muốn làm như vậy, Long Trấn Hùng không cần nghĩ ngợi liền đồng ý luôn, làm cho Tiểu Tri Hành cưỡi trên vai hắn đầu nhìn hết phía Đông đến nhìn phía Tây ~

“Oa, rất cao nga!” Tiểu Tri Hành cảm thán.

Này không khéo bị bạn xấu của Long Trấn Hùng – Thang Kiếm Ba bắt gặp, Thang Kiếm Ba phi thương kinh ngạc hỏi Long Trấn Hùng:”Long đại ca, đứa nhỏ này là con nhà ai vậy?”

Từ lúc ở cùng với Cao Dật Phi, Long Trấn Hùng mỗi ngày đều say mê thoả mãn bên trong sinh hoạt gia đình hạnh phúc, cho nên lúc này cũng là mặt đầy hạnh phúc giới thiệu nói:”Đây là con trai tôi.”

“Long tổng, anh khi nào thì sinh được đứa nhỏ lớn như vậy chứ? Nếu vậy thì không phải lúc đứa nhỏ này sinh ra anh mới 18 tuổi sao? Không đúng, anh là khi 18 liền nhập ngũ a.” Thang Kiếm Ba kinh ngạc nói, rồi phản ứng lại, khinh bỉ nói:”Đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, một chút cũng không giống anh. Long đại ca anh chơi em sao, nhất định đây là con của họ hàng anh rồi.”

“Lừa mi làm gì, là của ta.” Long Trấn Hùng nói.

Tiểu Tri Hành tuy không hiểu lắm, nhưng cũng ôm đầu Long Trấn Hùng, mở miệng nói:”Đây là Long ba ba nhà cháu nha.”

Long Trấn Hùng nghe xong liền xoa đầu Tiểu Tri Hành, ai nha, thật không dễ gì, Tiểu Tri Hành rốt cuộc không gọi cả họ tên hắn ra nữa. Nó từ đó giờ toàn gọi hắn Long Trấn Hùng a Long Trấn Hùng, lần đầu tiên gọi hắn Long ba ba.

Thang Kiếm Ba càng thêm kinh ngạc, hắn không hề tin đây là con Long Trấn Hùng, mà so với cái đó, khiến hắn không giám tin là:”Long đại ca, anh cư nhiên nuôi con của người khác sao?”

“Ngạc nhiên cái gì, con của người yêu ta không phải là con ta sao?”

Thang Kiếm Ba giống như là bị sét đánh ngây người vậy, trên vai Long Trấn Hùng cao lớn uy mãnh là một tiểu shota khả ái, Thang Kiếm Ba thấy hình như mình không quen cái tên này: “Long đại ca, thật sự là không thể tưởng tượng được….”

Long Trấn Hùng lúc trước có nói qua mình có người yêu nên phải cai thuốc kiêng rượu bớt nói lời thô tục, Thang Kiếm Ba dù cười hắn sợ vợ, nhưng vẫn còn hiểu được. Nhưng là Long lão đại cư nhiên có thể chịu cùng một chỗ với một nữ nhân đã có con với người khác, còn như vậy sủng ái con người ta, chẵng lẽ nữ nhân kia rất có mị lực sao? Nếu là trước kia Long Trấn Hùng đã sớm đem người như vậy đạp qua một bên rồi.

“Haiiiiiz” Long Trấn Hùng giả bộ thở dài nói:”Đám lưu manh bọn mi, sao có thể hiểu được.”

Thang Kiếm Ba không quan tâm hắn, hướng Tiểu Tri Hành hỏi:”Này anh bạn nhỏ, mẹ mi là ai vậy?”

Tiểu Tru Hành suy nghĩ một lúc lâu, mới nói:”Quên rồi!”

Lại nói tiếp, mẹ Tiểu Tri Hành đi khai hoang ở nơi khác, đã rất lâu không về thăm Tiểu Tri Hành rồi.

“FML!” Thang Kiếm Ba trừng lớn hai mắt, không tin nổi nói:”Đại ca, anh đây là cùng cha của nó một chỗ sao?”

8. Chương 8: Vợ Cũ Đã Trở Lại Rồi

Chú thích

– 肥水不流外人田 = Phì thuỷ bất lưu ngoại nhân điền: nước phù sa không để chảy sang ruộng người ta tức ý chỉ lợi ích của mình không nên cho người khác, ở đây ý anh Thang Kiếm Ba là thà cho anh em chứ không cho người lạ:)))))

__________

Trước mặt đứa nhỏ, Long Trấn Hùng cũng không muốn cùng tên bạn xấu Thang Kiếm Ba này nói quá nhiều, liền tuỳ tiện ứng phó một chút, để việc nói chuyện này với Thang Kiếm Ba về sau lại tính tiếp. Trong lòng âm thầm trù tính làm sao cho Cao Dật Phi đồng ý, đem quan hệ của bọn họ công khai cho bạn bè và gia đình biết ~!

Long Trấn Hùng đắm chìm trong suy nghĩ hạnh phúc đó với Cao Dật Phi, thật muốn ngay lập tức nói với cả thế giới này Cao Dật Phi là của hắn a p[*////▽////*]q!!

Đáng tiếc bây giờ hắn vẫn còn đang thử việc, cho nên Cao Dật Phi không muốn đem chuyện của bọn họ nói cho những người thân quen. Cho nên Long Trấn Hùng quyết định, phải chăm sóc Cao Dật Phi thật tốt, đợi đến ngày các thân hữu của y chúc phúc cho bọn họ ~!

Đúng lúc này lại nhận được điện thoại từ Cao Dật Phi.

“A Hùng.” Giọng nói trầm thấp của Cao Dật Phi truyền từ điện thoại đến, làm cho hai tai Long Trấn Hùng muốn rớt ra luôn:”Tôi tối nay có việc bận, nên sẽ về trễ một chút. Hai người đói bụng thì cứ ăn cơm trước đi.”

Long Trấn Hùng nghe lời Cao Dật Phi liền chỉ nghĩ đơn thuần mà theo y, cho rằng Cao Dật Phi hôm nay phải tăng ca nên sẽ về trễ, liền vỗ ngực đồng ý:”Được, tôi biết rồi! Anh bận thì cứ đi đi, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Tri Hành thật tốt, không để nó bị đói đâu!”

Long Trấn Hùng là người có khả năng tạo bầu không khí rất tốt, làm cho Cao Dật Phi có cảm giác như trong nhà đang có người đợi y, cho nên y mới tự nguyện muốn nói với Long Trấn Hùng hành tung của mình. Mà mỗi lúc nghe Long Trấn Hùng trả lời như vậy, cũng sẽ làm cho Cao Dật Phi cảm thấy Long Trấn Hùng thật đáng yêu, không khỏi trước khi gác điện thoại lại gọi hắn một tiếng:”Tiểu Hùng.”

“Có tôi đây!” Long Trấn Hùng lập tức đáp.

“Tôi thích cậu.” Cao Dật Phi nói.

Long Trấn Hùng nghe xong, toàn thân đều hưng phấn lên, mẹ nó tự dưng lại ôn nhu bày tỏ làm gì cơ chứ! Nhưng lại kích động trả lời:”Tôi cũng yêu anh chết mất ~! Moah~! Tôi ở nhà chờ anh về đó a!”

“Ân.” Cao Dật Phi bật cười ngắt cuộc gọi.

Thang Kiếm Ba bị một màn ân ái này chọt cho mù mắt:”….. Trả lại cho tôi Long tổng uy nghiêm đi!”

Tiểu Tri Hành ngồi trên vai Long Trấn Hùng cũng không chịu ngồi yên, hỏi:”Long Trấn Hùng, chú nói chuyện với ai đó nha?”

Long Trấn Hùng đáp:”Nói chuyện với ba ba cháu, y nói tối nay về trễ, bảo chúng ta ăn cơm trước đi.”

Tiểu Tri Hành nghĩ nghĩ, nói:”Vậy cháu muốn ra công viên chơi một chút.”

Long Trấn Hùng đương nhiên không có ý kiến, Tiểu Tri Hành muốn đi chơi liền đi. Đến công viên, liền thả Tiểu Tri Hành vào trong khu vui chơi dành cho trẻ e tự mình đi tìm bạn chơi, hắn với Thang Kiếm Ba ở ngoài sân nhìn.

“Long đại ca, anh thật sự đang cùng với một nam nhân sao?” Thang Kiếm Ba hỏi.

“Đúng thế.” Long Trấn Hùng một bên chăm chú nhìn Tiểu Tri Hành, một bên trả lời.

Thang Kiếm Ba thấy Long Trấn Hùng chăm chăm vào bên trong khu trẻ em kia, bất đắc dĩ nói:”Tuy rằng em là người mang anh đến xem mấy nơi bọn em hay tụ tập, nhưng cũng chỉ nghĩ chơi cho vui, anh đây là thật tâm sao? Hơn nữa y còn có con rồi, như vậy không phải y là thẳng sao? Anh có biết, cùng một chỗ với thẳng nam phần lớn đều là xảy ra bi kịch. Huống chi, cha anh có thể chấp nhập sao?”

Long Trấn Hùng nghĩ cũng không thèm đáp luôn:”Tao cũng không biết làm sao nữa, tao chính là thích y, y cũng thích tao. Bọn ta một nhà ba người cùng một chỗ có bao nhiêu vui vẻ, nghĩ nhiều như vậy làm gì!”

“Được rồi, Long đại ca này, em muốn xem đến cùng người đó là ai mà có mị lực lớn như vậy, có thể khiến anh chăm sóc con giúp y, cho em xem mặt y đi.” Thang Kiếm Ba nói.

Long Trấn Hùng lấy ảnh mình lén chụp Cao Dật Phi ra đưa cho Thang Kiếm Ba xem, tự hào nói:”Này, mi cũng từng gặp người này rồi, chính là y.”

Thang Kiếm Ba vừa nhìn, kinh ngạc hô lên:”FML! Cực phẩm soái ca như vậy lại lọt vào tay anh! Nếu là em em cũng tình nguyện chăm con giúp y a!” Lại nhịn không được nói:”Long đại ca, khi nào hai người chia tay nhớ nói em biết một tiếng, nước phù sa không để chảy sang ruộng người ta a.”

Long Trấn Hùng xắn tay áo lên chuẩn bị trực tiếp đem Thang Kiém Ba nhồi thành một đống:”Mẹ nó mi dám nguyền rủa lão tử, người của ông đây mi cũng dám mơ mộng!”

Thang Kiếm Ba cầu xin nói:”~~~~[_]~~~~ Long đại ca em sai rồi! Anh hỏi y có anh em gì không, giới thiệu anh em của y cho em cũng tốt rồi a!”

………

Sau khi Thang Kiếm Ba hỏi thăm xong tình trạng của Cao Dật Phi, lại bát quái về việc ở chung cử bọn họ một ít, Thang Kiếm Ba liền khuyên nhủ:”Long đại ca, anh sủng y như vậy là không được, y sớm muộn cũng sẽ bái bai anh. Anh biết không, lấy nhiều năm kinh nghiệm của em, anh vì đối phương chịu nhiều thiệt thòi như vậy, về sau có chuyện gì lại càng đau lòng. Anh phải cho y nếm mùi một chút, y mới biết trân trọng anh.”

Long Trấn Hùng không cho là đúng:”Mi đúng là chỉ biết nói vớ vẩn. Nếu đống kinh nghiệm kia của mi có dụng, mi bây giờ liệu có còn một mình quay tay không? Thân ái nhà tao đi làm đã vất vả rồi, về nhà còn bắt y làm việc, ai chịu nổi a? Tao đây giúp y giải quyết hết mấy vấn đề kia, y mới không bỏ tao được đâu.”

“Ân, anh nói cũng có lý.”

“Mi là hâm mộ bọn ta đi, sao còn không mau tìm một người thử xem?” Long Trấn Hùng hỏi.

“Thiết, em mới không cần giống mấy người treo cổ trên một cái cây như vậy, em muốn đi khắp thế gian này đến từng quốc gia nếm từng vị hoa thơm cỏ dại ở đó!”

Long Trấn Hùng khinh bỉ liếc hắn:”……Mi có bệnh thì mau chữa đi.”

Tiểu Tri Hành chơi đến mệt mỏi xong, bọn họ cùng nhau đáp ứng yêu cầu của Tiểu Tri Hành, vào một cửa hàng đồ ngọt ăn.

“Cháu mời mọi người ăn đồ ngọt nga! Đồ ngọt ăn rất ngon, tỷ tỷ cũng rất tốt, mỗi lần đến đều mới cháu ăn miễn phí.” Tiểu Tri Hành chỉ đường dẫn bọn hắn đi, vừa giới thiệu nói.

“Vì sao tỷ tỷ sẽ mời cháu ăn cái gì nha?” Long Trấn Hùng học ngữ khí của Tiểu Tri Hành hỏi hắn.

“Bởi vì tỷ tỷ là bệnh nhân của ba ba nha!” Tiểu Tri Hành trả lời.

Vốn trả lời như thế cũng không có vấn đề gì, nhưng lúc Tiểu Tri Hành đang hưng phấn ăn tào phớ thơm ngon, vị tỷ tỷ khả ái kia liền đem đến nhiều hơn một bát tào phớ và mười cái bánh pudding cho Long Trấn Hùng, nói:”Xin chào anh, cha nuôi Tiểu Tri Hành, phiền anh giúp tôi chuyển chút tâm ý này đến bác sĩ Cao. Lúc trước anh ấy có nói, nếu làm ra vị pudding mới, liền gọi anh ấy đến ăn thử, nhưng bác sĩ Cao đã thật lâu không có đến đây rồi. Bên trong còn có một phong thư cảm ơn, cũng nhờ bác sĩ Cao động viên, mà tôi mới lạc quan sống được đến tận bây giờ. Cho nên làm phiền anh đem cái này gửi cho bác sĩ Cao.”

Thư cảm ơn bình thường vì cái gì lại là màu hồng chứ!! Long Trấn Hùng áp chế xúc động muốn hành hung vị tỷ tỷ đang thẹn thùng này, nhưng suy nghĩ một chút, nói:” Lòng biết ơn của cô tôi sẽ truyền lại cho y, nhưng mấy món này tôi vẫn là không nên nhận, lúc nào cô gặp y tự mình nói tặng cho y thì tốt hơn.”

Tuy rằng bộ dáng xuân tâm nảy mầm của vị tỷ tỷ này cùng Long Trấn Hùng hắn lúc trước rất giống, nhưng mà lúc này Long Trấn Hùng không có suy nghĩ nếu hắn làm vậy khác gì hỗ trợ tình địch tiếp cận Cao Dật Phi, mà là nghĩ: nếu Cao Dật Phi biết y đã từng giúp rất nhiều người, mà bệnh nhân trước kia còn mang lòng biết ơn với y như vậy, y hẳn là sẽ rất vui đi.

Dù biết người kia có khả năng là tình địch hiện tại của hắn, nhưng truyền lại lời cảm ơn của cô ta sẽ làm cho Cao Dật Phi vui vẻ, vậy nên Long Trấn Hùng cảm thấy nếu có thể khiến y vui vẻ hắn cũng sẽ thấy rất tốt.

Mà Cao Dật Phi bên kia rốt cuộc cũng đã tăng ca xong, liền kiểm tra điện thoại, phát hiện lúc đang phẫu thuật cho bệnh nhân thì vợ cũ Bàng Lỵ Lỵ của y gọi đến hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ, còn để lại một tin nhắn:”Lão công, em đã trở về rồi, có muốn đi uống một ly không? Em rất nhớ anh.”

Vốn Cao Dật Phi bởi vì phải lùi lại giờ tan tầm, giờ đang muốn nhanh về chăm con, nên định mặc kệ cô ta. Ai biết được Bàng Lỵ Lỵ lại đột nhiên call tới nữa.

Cao Dật Phi nhăn mày, bắt điện thoại, gọi tên đầy đủ của cô ta:”Bàng Lỵ Lỵ?”

“Vâng, là em. Lão công, nhận được tin nhắn của em chưa? Em đã về rồi, rất nhớ anh và Tiểu Tri Hành.” Bàng Lỵ Lỵ nói.

Cao Dật Phi không vui đáp:”Chúng ta đã ly hôn một năm rồi, đừng gọi tôi là lão công, gọi tôi là Cao tiên sinh đi,” Cao Dật Phi không tin vợ cũ thật sự nhớ bọn họ, cô ta đi liền hai năm, năm mới cũng không về thăm. Nếu là muốn Tiểu Tri Hành, lúc trước đi vội như thế làm gì?

“…..Dật Phi, xin anh đừng như vậy. Em vừa hỏi đồng nghiệp của anh rồi, bây giờ hẳn là tan tầm rồi? Chúng ta vẫn còn có thể gặp nhau đi? Tiểu Tru Hành vẫn còn ở lại trong nhà bác đi? Em rất nhớ hai người, còn có rất nhiều điều muốn nói với hai người nữa.”

Cao Dật Phi tiếp tục nhíu mày, không biết là vị đồng nghiệp nào đem chuyện này nói ra, y đang muốn về nhà sớm chút, liền từ chối:”Tôi hôm nay không rảnh, đễ bữa khác đi.”

“Không sao, em ở gần đây. Là tiệm đồ ngọt Gia Nguyệt Lão trước kia em rất thích, anh còn nhớ không? Em vẫn còn nhớ anh thực thích ăn đồ ngọt ở đó.” Bàng Lỵ Lỵ bám riết không tha hỏi.

“Không nhớ.” Cao Dật Phi nói, y đích thực là không có nhớ cùng vợ cũ đến cái tiệm đồ ngọt nào hết.

Hơn nữa, cũng đã lâu như vậy rồi, có nhiều thứ không giống như trước nữa.

Thấy chồng cũ ngay cả tiệm đồ ngọt cô thích cũng không nhớ, Bàng Lỵ Lỵ hiển nhiên thập phần thất vọng, đành phải đem địa chỉ nói ra:”Là ngay đại lộ, số 44″

“Ừ, tôi sẽ hẹn gặp cô vào bữa khác, tạm biệt.” Cao Dật Phi lãnh đạm trả lời cho có lệ.

Có lệ vợ cũ xong, Cao Dật Phi gọi điện thoại cho Long Trấn Hùng, nói y đang chuẩn bị về nhà. Long Trấn Hùng liền tạm biệt Thang Kiếm Ba, mang Tiểu Tri Hành về nhà trước chuẩn bị đồ ăn, nghênh đón y về.

“Daddy!” Cao Dật Phi sau một hồi mới về đến nhà, Tiểu Tri Hành liền vội vàng chạy lại mở cửa cho Cao Dật Phi:”Daddy về rồi!” Mà Long Trấn Hùng lúc lại giúp y cầm đồ gì đó trên tay, nhân tiện vụng trộm sờ loạn tay y một phen. Mỗi lần vừa về nhà Long Trấn Hùng đều là như một con chó lớn vẫy đuôi nhào đến với y, chẳng qua hôm nay Tri Hành ở nhà, Long Trấn Hùng mới thu liễm một chút. Cao Dật Phi quét mắt đến trên bàn ăn đã đặt đầy đồ ăn và bát đũa, tâm tình không tốt lúc bị vợ cũ quấy rầy nhất thời tốt lên, bỏ giày ra, liền nói với Tiểu Tri Hành:”Cám ơn Tiểu Tri Hành đã mở cửa.”

“Dạ!” Tiểu Tri Hành thản nhiên tiếp nhận lời cảm ơn, lại hỏi:”Daddy có biết mẹ là ai không?”

Cao Dật Phi nâng mắt nhìn Long Trấn Hùng một chút, trong mắt có ý đồ hỏi thăm chuyện này, lại hướng Tiểu Tri Hành truy hỏi:”Tại sao con lại đột nhiên hỏi cái này?”

“Do hôm nay có một thúc thúc hỏi, nhưng con không có nhớ.” Tiểu Tri Hành nói.

Cao Dật Phi đáp:”Có nhớ ba ba dạy con trả lời như thế nào không?”

“Chú đoán thử xem?”

“Đúng vật, có vài thứ con không cần phải trả lời, lần sau lại có người hỏi như vậy, Tri Hành nói như thế là được rồi.”

“Nga nga, con biết rồi.” Tiểu Tri Hành đồng ý nói.

Cứ như vậy Tiểu Tri Hành đã bị lừa dối quá khứ thành công, Cao Dật Phi cũng không bàn về chuyện này nữa, bất quá biểu tình trên mặt cũng không có tốt như lúc nãy, mãi cho đến lúc đi ngủ cũng vậy, cũng không có trò chuyện vài câu với Long Trấn Hùng. Làm cho Long Trấn Hùng trong lòng nửa vời không rõ, trong lòng thầm nghĩ: Ông đây giúp anh chăm sóc con, làm đồ cho anh ăn, người cũng cho anh ngủ, anh về nhà thế nào ngay cả một nụ cười cũng không có cho ông đây một cái!

Bất quá, Long Trấn Hùng thấy Cao Dật Phi mặt lạnh, hắn cũng không dám lạnh hơn, chỉ có thể nóng lên, lúc Tiểu Tri Hành đã ngủ vụng trộm chuồn vào phòng Cao Dật Phi, nằm bên cạnh Cao Dật Phi, nắm tay y, chủ động dò hỏi:”Thân ái, anh hôm nay có chuyện gì vậy, cả một buổi đều là khuôn mặt lạnh lùng kia, làm cho Tiểu Tri Hành cũng không vui.”

Cao Dật Phi tuỳ ý để Long Trấn Hùng lại đây thân thiết với y, nhưng không có kể chuyện vợ cũ đã trở về nói ra, mà nói:”Xin lỗi, về sau tôi sẽ khống chế cảm xúc của bản thân. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là suy nghĩ một chút về chuyện của bệnh nhân.”

9. Chương 9: Có Huỷ Bỏ Việc Chữa Bệnh Không?

Chú thích

– Bệnh động mạch vành: tức thiếu máu cơ tim

– 关爱基金会 = Quan Ái Ngân Sách Hội: không biết nói sao cho các bạn hiểu nên đọc đến khúc này đi đi sẽ hiểu hihi

– Thân hữu: người thân, bằng hữu

– Chuyển chính: nhắc lại cho mng khỏi quên là từ phụ thành chính, như kiểu từ ng yêu không chính thức thành người yêu chính thức, mối quan hệ công khai vậy đó

__________

“Bệnh nhân nào làm anh mất hứng vậy?” Long Trấn Hùng hỏi.

Cao Dật Phi thở dài một hơi, nói:”Không phải mất hứng, chỉ là có chút thổn thức.”

Long Trấn Hùng ở bên cạnh y, hai người mười ngón tay giao nhau, làm cho Cao Dật Phi đột nhiên muốn nói hết mọi chuyện, đem sự tình làm cho người ta phải cảm khái của của bệnh nhân kia nói cho Long Trấn Hùng nghe. Đương nhiên, theo chính sách bảo mật, Cao Dật Phi không có nói thông tin cá nhân của bệnh nhân ra.

Vị bệnh nhân kia là một bà lão, bị bệnh cao huyết áp lâu năm, nhưng chưa bao giờ tiến hành trị liệu, cho đến một ngày lúc đang nhặt rác trên phố thì đột nhiên ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện, lúc đó mới phát hiện đã biến chứng thành bệnh động mạch vành. Cao Dật Phi đề nghị bà lưu lại bệnh viện để theo dõi, nhưng bà lão vừa tỉnh, liền nói muốn lập tức xuất viện, còn nói là mình không có tiền chữa bệnh, không muốn ở lại đây thêm một khắc nào.

Lúc trước cũng liên lạc với con trai bà lão, nhưng tên đó khi biết mẹ mình ngất xỉu phải nhập viện liền rất không kiên nhẫn mắng:”Chỉ có vậy thôi à! Bà ấy thường xuyên bị như vậy rồi! Không cần phải làm phiền tôi! Tôi bề bồn nhiều việc không có rảnh.” Sau đó ngắt điện thoại.

Cao Dật Phi trong tình huống đó, vì bà lão tìm cách liên lạc với Quan Ái Ngân Sách Hội, còn nghĩ đến việc trước chi viện phí cho bà lão chữa bệnh đã rồi tính. Y nói với bà lão:”Tiền viện phí không quan trọng, chúng tôi có thể giúp bà chi trả viện phí trước, sau đó xin Ngân Sách Hội giúp đỡ, cho nên bà hãy yên tâm ở lại điều trị đi, không cần phải lo việc tiền nong.”

Các y tá ở bên cạnh cũng khuyên bảo bà lão, hy vọng bà có thể thay đổi chủ ý. Thế nhưng bà lão hơi thở mong manh vự tuyệt nói:”Bác sĩ Cao, các cô y tá, cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng không cần phải xen vào chuyện của ta, cứ mặc ta tự sinh tự diệt đi cho rồi. Ta sống đến ngần này tuổi, cũng tốt lắm rồi, cứ tiếp tục sống cũng chỉ làm phiền người khác, làm phiền xã hội thôi!”

Cao Dật Phi cùng các bác sĩ khác, các y tá khuyên nhủ bà lão rất lâu, nhưng bà lão kiên trì cự tuyệt nói:”Mấy người mau để ta xuất viện đi, ta thật sự không muốn sống nữa. Cuộc sống của ta rất khổ sở, lão công mất sớm, ta lại không có lương hưu, mỗi ngày đều dựa vào việc bán giấy vụn để kiếm đại một chút gì đó ăn, bò lên nửa tầng lầu đã thở không nổi rồi, con trai lại ham cờ bạc…….. Cho nên mấy người không cần tự trách, với ta mà nói, nếu không bệnh, thì cứ tạm thời mà sống qua ngày, có bệnh chết đi lại càng thanh thản, chuyện này không liên quan đến mọi người, nên đừng tự trách bản thân, được không?”

Không có tiền chữa bệnh chỉ là cái phụ, điều quan trọng nhất chính là bà lão căn bản không muốn tiếp tục sống nữa.

Khuyên nhủ không được, đành phải để bà lão ký vào đơn làm thủ tục xuất viện.

Cao Dật Phi làm công việc này đã lâu như vậy, có ba loại tình huống làm ảnh hưởng đến tâm tình y: Một là dùng hết khả năng mà vẫn không cứu được bệnh nhân. Hai là nhìn người bệnh sắp chết tuyệt vọng giãy dụa, mà y chỉ có thể giúp họ miễn cưỡng duy trì hô hấp, kéo dài sự sống trong sự thống khổ cho bọn họ, không thể làm cho họ hoàn toàn hồi phục, hoặc là không có cách nào giảm bớt đau đớn cho họ. Mà loại thứ ba, chính là tình huống bây giờ, rõ ràng có thể cứu được mạng sống, nhưng bệnh nhân lại cố tình chọn lựa buông tay.

Nhưng lúc này đây, chỉ có thể tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân, nếu tiếp tục chữa trị chỉ có thể khiến bà càng thêm đau khổ mà thôi.

Trước kia Cao Dật Phi cũng từng gặp một bệnh nhân như vậy, tuy rằng nằm viện, nhưng gia đình lại mang gánh nặng rất lớn, bệnh nhân cũng không gắng gượng nổi, lúc nào cũng cần có người chăm sóc, đôi khi vụng trộm đem thuốc men đổ hết, đau đớn làm sau cũng cam nhịn không nói ra, cố ý mắng chữi thân hữu đến chăm sóc, một lòng muốn chết đi.

Bất quá việc của bà lão đến giờ cũng chưa xong.

Bà lão nhặt rác mấy hôm trước lại hôn mê được đưa nhập viện, nhưng lần này, bà lão vẫn chưa tỉnh lại.

Liên lạc với người nhà bà lão, lần này con trai bà không có ngại phiền, lập tức đến bệnh viện, đầy tóc mặt mũi rối bù, quần áo bẩn thỉu cũng không thèm thay, đi dép lê, mắng chữi khóc lóc kêu to, không có đến nhìn mẹ hắn một cái, mà đến đến trước tiền sảnh ngồi xuống khóc thét, khiến cả bệnh viện đều nghe thấy:”Bệnh viện vô nhân tính! Thấy chết mà không cứu! Mẹ già đáng thương của ta! Bị các ngươi hại chết rồi!”

Thấy người nhà người chết khóc lóc kể lể, quần chúng đều có khuynh hướng đồng tình, chỉ nghe một phần sự thực mà đã cùng người nhà bệnh nhân kia chỉ trích bệnh viện.

Lúc nhìn đến đơn huỷ bỏ điều trị được bà lão kí tên, tên người nhà kia lại vu cáo là bác sĩ bắt bà kí, bị bảo vệ đến đuổi còn không cam lòng khóc nháo, muốn bệnh viện có thể đưa hắn một ít tiền, để hắn không gây sự nữa.

Hôm đó liền có phóng viên đưa tin chuyện này, nhưng chỉ có một phần của sự tình được kể lại, chỉ trích bệnh viện tư của Cao Dật Phi vô nhân đạo, chì vì bà lão không kham nổi viện phó, mà mặc kệ bệnh tình nguy kịch của bà lão mặc bà tự sinh tự diệt.

Rồi sau đó lại tiếp tục đưa tin, sự việc lại phát triển theo hướng bị lược bỏ sự thật, không ai để tâm việc người nhà bà lão không lo lắng chăm sóc cho bà, mà tiếp tục tham khảo tìm hiểu các chế độ chữa trị cho bà lão, còn giúp con trai bà lão đòi phí bồi thường từ bệnh viện; tìm hiểu thực hư có hay không chuyện bác sĩ là nghe theo lời của bệnh nhân bệnh tình nguy kịch, đồng ý huỷ bỏ việc chữa bệnh?

Có người cười nói bỏ việc chữa trị ư, chắc là sau khi hết uống thuốc đã; có lẽ bọn họ chỉ là đùa một chút, muốn tạo không khí. Nhưng Cao Dật Phi nghe được lại nhớ đến chuyện kia, tâm tình cũng theo đó mà tụt xuống.

Cao Dật Phi thầm nghĩ, bỏ qua hết hoàn cảnh xã hội, nếu con trai bà lão có thể hiếu thuận một chút, cố gắng một chút, bà lão về đêm cũng sẽ không khốn khổ như vậy, cảm giác càng sống càng giống như đang chịu tội vậy đi?

Cao Dật Phi lại nghĩ, phải mang Long Trấn Hùng về nhà một chuyến, để cha mẹ y nhìn thử cha nuôi của Tiểu Tri Hành, để bọn họ có thể yên tâm hơn.

Mà Long Trấn Hùng nghe xong, phản ứng đầu tiên là ôm lấy Cao Dật Phi, muốn đem nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình truyền qua cho y, an ủi nói:”Anh không cần phải rối loạn như vậy, kỳ thật Anh cũng muốn cứu người, nhưng bà lão là muốn làm như thế, chính anh cũng không có biện pháp mà phải không. Bệnh viện không phải muốn đình chức anh đi? Chuyện này cũng không cần lo, nghỉ thì nghỉ, tôi nuôi anh!”

Cao Dật Phi nói:”Toàn nói cái gì đâu, tôi là làm theo chỉ đạo của bệnh viện, bà lão cũng tự nguyện kí vào đơn huỷ bỏ điều trị, cho nên tôi sẽ không bị gì cả?”

“Vậy cũng tốt a, anh có thể tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân, phát huy giá trị của anh! Đúng rồi, hôm nay tôi gặp một cô gái được anh chữa bệnh cho trước kia, cô ấy nhờ tôi đem thư cảm ơn gửi cho anh, còn làm rất nhiều loại đồ ngọt hy vọng anh có thể đến ăn.” Nói xong, Long Trấn Hùng đem phong thư cảm ơn màu hồng kia đưa cho Cao Dật Phi.

Cao Dật Phi xem thư xong, tâm tình cũng tốt lên, nói với Long Trấn Hùng:”Cuối tuần này, tôi muốn mang cậu về nhà gặp cha mẹ.”

“!!” Long Trấn Hùng thập phần kinh hỉ khẩn trương:”Ngày kia là cuối tuần rồi!! Đây là tình huống chuyển chính sao? Cha mẹ anh thích cái gì vậy? Lần đầu tiên gặp mặt, tôi nên biếu quà gì mới thích hợp đây a? Anh nghĩ tôi nên mặc quần áo gì mới tốt đây? Bọn họ thích ăn cái gì a, muốn tôi nấu cơm không? Đại ca đại tẩu là ở với cha mẹ anh đi? Bọn họ thích cái gì vậy a?”

“Cậu cứ như vầy là được rồi. Tôi mệt rồi, ngủ ngon.” Cao Dật Phi nói.

“Nga, vậy anh ngủ đi, ngủ ngon.”

Dù cho Cao Dật Phi đã ngủ, nhưng Long Trấn Hùng vẫn đang tự hỏi về vấn đề gặp mặt gia trưởng, cả một đêm hưng phấn đến ngủ không được! Nhưng chỉ dám nhẹ nhàng ôm Cao Dật Phi không dám động đậy, sợ quấy rầy giấc ngủ của y.

10. Chương 10: Tiền Nhiệm Này Loại Sinh Vật Đáng Ghét !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chú thích

– Nhân tiện nói luôn, mấy cái nga, nha mà Long Trấn Hùng và Cao Dật Phi dùng là khi nói chuyện với Tiểu Tri Hành, kiểu nói chuyện với trẻ con chứ không phải ta để yên vậy đâu nha

– Tiền nhiệm: nói theo trường hợp này có nghĩa là vợ cũ đó hihi

– Đại bá bá: bác trai cả

– Bá nương: bác gái (vợ bác trai)

– Ngoạn: vui chơi, chơi đùa, đủ các thể loại, … Ta để im cho hay

– 扭蛋机扭 = Nữu Đản Cơ Nữu: đại khái là cái máy này ko biết dịch sao

– Tiểu BB: tác giả ghi BB luôn nên t nghĩ là baby đó, nên là đứa trẻ

– A di: dì, cô, bác gái,…..

__________

Vốn Cao Dật Phi muốn mang Long Trấn Hùng về nhà cho cha mẹ y nhìn thử, bất quá kế hoạch thường thường vẫn hay bị thay đổi, vì cha Cao Dật Phi cuối tuần này phải đến vùng khác tham gia hội nghị nghiên cứu thảo luận, mẹ y cũng đi theo. Cho nên Cao Dật Phi chỉ có thể đề cập một chút về Long Trấn Hùng với cha mẹ y, nói tìm cha nuôi cho Tiểu Tri Hành, hắn chăm sóc Tiểu Tri Hành không tệ.

Có một lần lúc Cao Dật Phi đang kể chuyện trước khi đi ngủ cho Tiểu Tri Hành, y có hỏi ý kiến Tiểu Tri Hành, hỏi nó thích ở nhà đại bá bá hay là vẫn thích ở nhà hơn, thích đại bá nương hay Long Trấn Hùng nhiều hơn.

Tiểu Tri Hành liền hai mắt đẫm lệ rưng rưng, kéo tay áo Cao Dật Phi nói:”Con thích ở cùng với ba ba, ba ba không cần lại bỏ con, được không?”

Cao Dật Phi không nghĩ tới Tiểu Tri Hành lại đột nhiên như vậy, lại nghĩ đến lúc trước quyết định ly hôn vợ, đáng lẽ nên hỏi qua Tiểu Tri Hành vấn đề này trước, giờ trấn an nói:”Ngoan, đừng khóc, ba ba sẽ không bỏ con lại nữa, chỉ hỏi con thích chơi cùng với ai thôi.”

“Con thích nhất là cùng ba ba ngoạn ~” Tiểu Tri Hành lập tức trả lời.

Cao Dật Phi liền xoa xoa mặt Tiểu Tri Hành, dẫn dụ nói:”Ba ba cũng thích ngoạn với Tiểu Tri Hành, nhưng là đôi khi ba ba phải đi công tác nha. Vậy lúc ba ba đi công tác, Tiểu Tri Hành thích ngoạn với ai nào?”

“Nếu như vậy a, con thích đi học, có thật nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau ngoạn nha.”

“Kia vậy lúc không đi học thì sao?” Cao Dật Phi tiếp tục dẫn dụ.

“Ân….. Vậy thích ngoạn với Long Trấn Hùng.”

Long Trấn Hùng trốn ở bên ngoài nghe lén yên lặng rơi lệ: Mẹ nó thì ra ông đây cư nhiên xếp đằng sau tiểu bằng hữu ở trường mẫu giáo!! Vẫn là xếp đằng sau một đám tiểu bằng hữu của mi! Tiểu tử thối xem ngày mai ông đây trị mi như thế nào! Nhưng thật sự phải ra tay sao nha — Long Trấn Hùng lúng túng, hắn thật ra không có dám nha.

Lại nói tiếp, Long Trấn Hùng hắn cũng không phải cố ý nghe lén, hắn chỉ là không muốn vào quấy rầy thời gian của cha con Cao Dật Phi, mới không phải tắm rửa xong đợi Cao Dật Phi đợi đến đợi đi đợi không được đâu!

Cao Dật Phi lấy được đáp án, lại truy hỏi:”Tại sao vậy?”

Tiểu Tri Hành nói:”Do con không thích cùng bá nương ngoạn, tuy rằng ngoạn với biểu ca cũng rất vui, nhưng bá nương rất hung dữ nga, ta muốn ở cùng với ba ba. Ba ba không cần đem ta bỏ lại nhà đại bá bá được khôg?”

“Tri Hành, ba ba không phải đem ngươi bỏ lại nhà bá bá, lúc trước bởi vì công việc nên không có cách nào khác để chăm sóc con, vì lo lắng cho con nên mới để bá nương đến chăm sóc con, bá nương hung dữ với con sao? Nói cho ba ba nghe nào?” Cao Dật Phi sốt ruột thay cho con trai, lo lắng lúc Tri Hành một mình ở với đại tẩu sẽ khiến nó uỷ khuất.

“Bá nương không có hung dữ với con nha, nàng hung dữ với biểu ca. Con có làm sai cái gì nàng đều nói là do biểu ca dạy con không tốt, mỗi ngày con đều sợ làm cho biểu ca bị liên luỵ mà bị mắng, rất áp lực nga.”

Tiếp, Cao Dật Phi liền hỏi Tiểu Tri Hành lúc ở nhà đại bá đã làm sai cái gì, lại chỉ bảo nó một phen, rồi hỏi:”Vậy Long Trấn Hùng có hung dữ với con không?”

“!” Long Trấn Hùng đang nghe lén trong lòng động một cái, liều mạng cầu nguyện Tiểu Tri Hành sẽ nói hắn không có hung dữ với nó.

Bởi vì Long Trấn Hùng thật sự có hung dữ với Tiểu Tri Hành! Có một lần muốn chơi trò nữu đản cơ nữu có Doraemon nó thích, Long Trấn Hùng lúc đầu còn theo ý nó, thậm chí còn muốn đem toàn bộ mấy cái máy đó về hết đem về cho Tiểu Tri Hành từ từ chơi. Cho đến khi xoay đến mười mấy lần không trúng, mới giật mình nhớ Cao Dật Phi từng nói với hấn, những loại trò chơi tiêu khiển có hình thức như đánh bạc này nọ không thể để cho Tiểu Tri Hành động vào, đành phải ngăn cản đem Tiểu Tri Hành đang mếu máo trừng hắn đấm hắn rồi lăn xuống đất, khiến hắn phải lớn tiếng quát to mới bắt Tiểu Tri Hành không tình nguyện theo hắn về nhà.

Tuy rằng Tiểu Tri Hành không tình nguyện, đem mất hứng toàn bộ bày ra trên mặt, nhưng Long Trấn Hùng phát hiện, kỷ thật thu phục cha con Cao Dật Phi rất dễ, chỉ cần làm đồ ngọt tình yêu cho cha con Cao Dật Phi ăn, bọn họ lập tức sẽ đem toàn bộ những chuyện không vui vứt hết trong nháy mắt, lập tức trở lại thành người một nhà tương thân tương ái ~!

Vậy nên lần đó Long Trấn Hùng trước khi Cao Dật Phi về liền dùng đồ ngọt thu phục Tiểu Tri Hành.

Nếu Tiểu Tri Hành thật sự cáo trạng hắn với Cao Dật Phi, tỷ như nói lúc Cao Dật Phi không có mặt hắn đối xử với Tiểu Tri Hành thập phần hung ác, kia khả năng Cao Dật Phi lập tức ném hấn đi là — 300%!! %_%

Mà lúc này, Tiểu Tri Hành thuận theo như Long Trấn Hùng cầu nguyện với trời, nói:”Không có nga, Long Trấn Hùng rất nghe lời. Ân, chú ấy cũng rất lợi hại nữa. Có một lần, có mấy người xấu muốn cướp Tiểu BB của một a di nọ, Long Trấn Hùng đem bọn họ đánh ngã hết, đem Tiểu BB cướp về cho a di đó. Ba ba, ta cũng muốn lợi hại giống chú ấy!”

Long Trấn Hùng ở ngoài cửa thở dài nhẹ nhõm, hắn còn sợ Tiểu Tri Hành nói hắn không tốt, sau đó Cao Dật Phi đem hắn ném đi.

“Con muốn học võ không?” Cao Dật Phi hỏi Tiểu Tri Hành.

“Muốn!” Tiểu Tri Hành lập tức nói.

“Vậy nếu không sợ khổ, không sợ đau, không sợ mệt, phải kiên trì mới được nga.”

“Dạ!”

“Vậy con đợi vài ngày, ba ba sắp xếp cho con, trước đi ngủ đi, ngủ ngon.”

Cao Dật Phi từ trong phòng Tiểu Tri Hành đi ra, vừa mở cửa ra liền thấy Long Trấn Hùng đang giữ nguyên trạng thái ghé vào trên cửa tiến hành sự nghiệp nghe lén.

Hai người không nói gì nhìn nhau, Cao Dật Phi nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, nhỏ giọng hỏi:”……. Cậu không phải đi tắm sao?”

Long Trấn Hùng nửa điểm thẹn vì đã nghe lén cũng không có, vội vàng đem Cao Dật Phi kéo về trong phòng một bên nhỏ giọng nói:”Đã sớm tắm rồi, đang chờ anh đó!”

Còn tưởng rằng cùng một chuyện làm rất nhiều lần dần sẽ chán, nhưng bọn họ lại đều cảm thấy vui thích, lúc nhiệt độ cơ thể trùng nhau tại thời khắc thể xác cà tinh thần giao nhau, khoái hoạt và hạnh phúc không có gì có thể so bằng, khiến bọn họ ngày càng chờ mong lần tiếp theo

~~Thân mật triền miên qua đi, Long Trấn Hùng đưa ra đề nghị của bản thân:”Nếu Tiểu Tri Hành muốn học võ, không bằng đưa đến chỗ công ty tôi học đi, gần đây mới mở lớp võ thiếu nhi, sẽ dạy một ít động tác cơ bản, vận động này nọ, chủ yếu là rèn luyện thân thể khoẻ mạnh, rèn lực chú ý. Có thầy dạy chuyên nghiệp, một thầy chỉ phụ trách 5 người. Cuối tuần này chúng ta đi xem thử ha?”

Cao Dật Phi hỏi một số vấn đề của lớp học võ thiếu nhi, cũng không đến xem nơi Long Trấn Hùng làm việc liền đáp ứng luôn.

Cuối tuần một nhà ba người cùng đến công ty Long Trấn Hùng. Thì ra công ty nhà Long Trấn Hùng không chỉ là công ty bảo an, mà còn khai thác các mặt về rèn luyện cơ thể, các loại lớp dạy võ này nọ,…. Mà công ty này cũng không phải loại cao ốc mấy tầng, mà là mua cả luôn một toà nhà lớn, bên ngoài cao ốc, đặt một bảng hiệu chữ vàng thật lớn ghi ‘Long Thị Bảo An’.

Long Trấn Hùng một bộ ‘Xem! Ông đây chính là lợi hại như vậy đó!’ tư thế lên mặt tiến vào toà nhà, đưa cha con Cao Dật Phi đến lớp học võ thiếu nhi, mặt khác giới thiệu cơ cấu công ty. Dọc trên đường đi, nhân viên làm việc bên trong đều hướng Long Trấn Hùng tôn kính chào hỏi, làm cho Long Trấn Hùng cảm thấy vô cùng có mặt mũi.

Long Trấn Hùng đề cử vài vị thầy giáo tốt cho cha con Cao Dật Phi lựa chọn, lúc Cao Dật Phi nghe thầy dạy võ giảng giải cùng khái quát sơ chương trình học xong, lập tức xác nhận chọn được một thầy giáo. Tiểu Tri Hành cũng vui vẻ đồng ý, cuối cùng quyết định mỗi tuần chiều thứ ba và thứ năm đến đây học

Cao Dật Phi trước đây tuy có biết nhà Long Trấn Hùng là một công ty bảo an, nhưng không nghĩ đến quy mô công ty này lại lớn như vậy, phạm vi nghiệp vụ còn đa dạng như vậy, lại còn giải quyết được vấn đề tìm thầy dạy võ cho Tiểu Tri Hành.

Đêm đó Long Trấn Hùng liền hướng Cao Dật Phi tranh công:”Hô, nay anh đến xem công ty của tôi, thấy tôi có lợi hại không?”

“Ân, lợi hại.” Cao Dật Phi gật đầu. Nghĩ đến Long Trấn Hùng bình thường bỏ nhiều thời gian chăm sóc gia đình như vậy, còn có thể quản một công ty lớn như vậy, quả thực không dễ dàng.

Long Trấn Hùng đột nhiên lại gần, truy vấn y:”Vậy anh có ngày càng thích tôi hơn không ~~”

Cao Dật Phi bật cười, thì ra trọng điểm là bày ưu thế ra cho y xem, để y càng thích hắn hơn sao?

Long Trấn Hùng thấy Cao Dật Phi không trả lời ngay, liền giành trước nói:”Nếu càng thích thì chúng ta liền hôn một chút ~!” Tiếp trộm hôn một cái, sau đó lẩm bẩm đáp:”Ai, chúng ta hôn rồi ~! Anh thích tôi, đúng vậy, chính là như vậy nha!”

Cao Dật Phi cười đè ót Long Trấn Hùng lại, đem Long Trấn Hùng áp về phía mình, cho hắn một nụ hôn thật sâu….

Trong lúc một nhà ba người bọn họ đang hạnh phúc như mọi ngày, vợ cũ sớm bị Cao Dật Phi quên đi không biết lại đánh từ nơi nào ra ~! Hôm nay, lúc Cao Dật Phi tan tầm về nhà, thình lình bị vợ cũ phục sẵn ở trước nhà một phen ôm chặt, Cao Dật Phi ngửi được mùi rượu trên người cô, còn nghe thấy tiếng cô nức nở:”Dật Phi, em sai rồi, em không nên giận dỗi rời đi, xin anh đừng lạnh lùng như vậy, xin anh hãy tha thứ cho em, chúng ta lại cùng bên nhau, không tốt sao?”

Cao Dật Phi tránh khỏi ôm ấp của cô, cự tuyệt nói:”Lỵ Lỵ, chúng ta đã ly hôn hai năm rồi, mà tôi cũng đã có người mới rồi.”

Nếu vợ cũ đã lựa chọn sự nghiệp, đến vùng khác khai hoang hai năm liền không về, ngay cả Tiểu Tri Hành cũng đã quên mất hình dáng mẹ mình. Vậy nên đáng lẽ cô ấy không nên vọng tưởng Cao Dật Phi sẽ đợi cô trở về, tái hôn với cô.

Luac Cao Dật Phi chưa làm cha, y còn thật hài lòng vợ y vừa trí tuệ lại mỹ mạo, có chức có nghiệp; Từ sau khi có Tiểu Tri Hành, Cao Dật Phi mới nhận ra, Bàng Lỵ Lỵ đối với ông chủ của cô là một nhân viên tốt, nhưng đối với Tiểu Tri Hành thì cô không phải là một người mẹ tốt.

Hơn nữa Bàng Lỵ Lỵ cũng không thể hiểu cho y, vì sự nghiệp của y. Trước khi ly hôn, lúc bọn họ cãi nhau, Bàng Lỵ Lỵ thậm chí còn chỉ trích Cao Dật Phi:”Vì sao anh muốn tôi bỏ sự nghiệp của mình đi chăm sóc gia đình, mà anh thì lại không dám buông tay cái nghề bác sĩ của mình? Lúc nào cũng điên cuồng làm việc, tiền anh kiếm còn không bằng một phần ba của tôi! Anh có tư cách gì muốn tôi từ bỏ công việc của mình? Anh đi mà từ chức về chăm sóc con, tôi nuôi anh!”

Lúc đó Cao Dật Phi vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ không bao lâu, ở trong bệnh viện được xem là người mới, lương không cao. Mà Bàng Lỵ Lỵ lại là một nhân viên tiêu thụ xuất sắc, phần trăm được trích cũng rất cao.

Cho nên Cao Dật Phi cực kỳ thất vọng, ngay cả vợ y cũng không hiểu y, nhưng y vẫn bảo trì ngữ khí bình thản nói:”Công việc của tôi không phải vì tiền mà cân nhắc, tôi từ nhỏ vẫn nuôi ý nguyện trở thành một bác sĩ tốt, học hành cực khổ hơn hai mươi năm mới học đến tiến sĩ, là vì có thể sử dụng những điều đã học, trị bệnh cứu người. Cho nên đó là lý tưởng của tôi, tôi không thể từ bỏ được.”

Hai bên đều không chịu nhượng bộ, giằng co mấy tháng, Bàng Lỵ Lỵ đến nơi khác làm việc, đề nghị ly hôn, Cao Dật Phi không nghĩ ngợi liền đáp ứng luôn.

Khi đến chốn xa lạ, Bàng Lỵ Lỵ mới nhận ra, bản thân một nữ nhân bên ngoài không nơi nương tựa, cũng từng vô số lần nhớ Cao Dật Phi và con nhỏ, nhưng là vì tự trọng nên không liên lạc, phấn đấu vươn lên vì sự nghiệp của bản thân. Đến bây giờ thị trường dần tiêu điều, Bàng Lỵ Lỵ mới quay về, nhịn không được muốn gặp lại y, cho rằng Cao Dật Phi một mình chăm con như vậy, chỉ cần cô nhận sai, Cao Dật Phi sẽ đón cô về nhà.

Mà hiện tại, Bàng Lỵ Lỵ nghe Cao Dật Phi có người mới, không khỏi rơi lệ:”Em cứ nghĩ anh sẽ chờ em….. Cô ta là ai? Hai người đã tiến đến đâu rồi? Chúng ta còn có thể bắt đầu lại nữa không anh?”

Dung nhan Bàng Lỵ Lỵ vốn không tệ, nhưng đáng lẽ cô không nên chuốt mi, lúc cô khóc, mắt liền đen lại một đống, mặt còn đặc biệt trắng — vì vật Cao Dật Phi không có đáp lại Bàng Lỵ Lỵ, mừ là đưa cho cô một tờ khăn giấy, nói:”Lớp trang điểm của cô phai rồi kìa, lau đi đã. Lần sau mua mascara không cần mua loại như vậy nữa, nước có thể rửa trôi nó kìa.”

“…..” Bàng Lỵ Lỵ hiểu nếu Cao Dật Phi đã nói như vậy, kia hiện tại cô nhìn rất khó coi, nhưng không kiềm được nước mắt, càng nhịn càng rơi.

“Cô đừng có khóc nữa, bên dưới mắt đen lại một đống rồi aii.” Cao Dật Phi một bên nói, một bên nâng tay lau mascara cho cô.

Có lẽ là lúc Cao Dật Phi và Bang Lỵ Lỵ nói chuyện tiếng ồn làm động đến Long Trấn Hùng trong nhà, cho nên Long Trấn Hùng mang tâm tình hưng phấn mở cửa chuẩn bị nghênh đón y liền thấy được một màn Cao Dật Phi lau nước mắt cho Bàng Lỵ Lỵ, ăn giấm chua hỏi:”Hai người đang làm cái gì vậy?”

Long Trấn Hùng từng thấy ảnh chụp Bàng Lỵ Lỵ trong nhà Cao Dật Phi, cho nên liền nhận ra cô. Mặc dù lúc đó Cao Dật Phi bảo quên đem ảnh chụp với Bàng Lỵ Lỵ cất đi, nhưng Long Trấn Hùng vẫn là hoài nghi trong lòng Cao Dật Phi vẫn còn có cô.

Bây giờ tận mắt chứng kiến Bàng Lỵ Lỵ tìm tới cửa, thấy bộ dạng nhu hoà của nàng, cùng bộ dạng thô kệch của Long Trấn Hùng hắn hoàn toàn không giống nhau, Cao Dật Phi lúc trước là thích mấy người ôn nhu nữ tính như này sao? Vậy vì cái gì Cao Dật Phi lại lựa chọn cùng một chỗ với hắn? Bây giờ y vẫn sẽ chọn hắn sao? Mình ở trong lòng Cao Dật Phi so với vợ cũ hoàn toàn khác biệt sao? Tiền nhiệm đúng là loại sinh vật đáng ghét! Rõ ràng đã bỏ đi giờ còn trở về đưa đẩy không dứt! Nếu Long Trấn Hùng là nữ nhân, nhất định sẽ hợp tình hợp lý đem đuổi vợ cũ y đi ngay lập tức! Hét lớn một tiếng ông đây là người của Cao Dật Phi cô ta liền chết tâm ngay tức khắc! Nhưng là sợ đem chuyện này nói ra, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Cao Dật Phi, làm cho y bị người khác nói này nói nọ, buộc y phải buông tay công việc yêu thích của mình.

Tiểu Tri Hành thấy Long Trấn Hùng chạy đi mở cửa, liền biết ba ba đã về rồi, cho nên không có xem Doraemon nữa, lập tức cũng chạy lại đón ba ba, nhưng lại thấy có một a di lạ mặt, nghi nghi hoặc hoặc, hỏi:”Ba ba đã về rồi sao, hai người tại sao lại đứng trước cửa vậy nha?”

Cao Dật Phi thấy ánh mắt kinh nghi (kinh ngạc+ nghi ngờ) của một lớn một nhỏ trong phòng, tức thời có chút xấu hổ, y không nghĩ tới Bàng Lỵ Lỵ đã canh sẵn thời gian đến đợi y trước cửa, biến tình huống hiện tại thành như kiểu y làm gì xấu mà bị bắt quả tang vậy.

Bàng Lỵ Lỵ thấy có người từ trong nhà Cao Dật Phi đi ra, lập tức ngừng khóc, cúi đầu lau nước mắt, mới ngẩng lên nhìn, thấy là một nam nhân liền thở dài nhẹ nhõm, lại thấy Tiểu Tri Hành vừa chắc lại vừa tròn, liền hướng nó tự giới thiệu:”Con là Tiểu Tri Hành phải không? Ta là mẹ của con.”

Tiểu Tri Hành lập tức phủ định:”A di đừng đùa nha, ngày cá tháng tư đã qua rồi, cháu không biết dì. Hơn nữa, còn chưa tới Halloween nga, không cần tự nhiên giả quỷ, buổi tối ra đường sẽ doạ chết người nga.”

Bàng Lỵ Lỵ nháy mắt thương tâm vô cùng, này thật sự là con do ta sinh ra sao!? Hức hức hức, ta thề từ nay về sau không mua loại mascara này nữa!!

11. Chương 11: Cách Đầu Tiên Đương Nhiệm Đại Chiến Tiền Nhiệm

‘Vợ mới’ đại chiến ‘vợ cũ’ cách thứ nhất)

Bàng Lỵ Lỵ mượn cớ vào nhà Cao Dật Phi thăm quan một vòng, thấy không có dấu vết sinh hoạt của nữ nhân, mới yên tâm một chút. Lúc sau còn muốn nói với Tiểu Tri Hành cái gì đó, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Tri Hành đã siêu hạnh phúc giả vờ gào rít the thé:”Oa!! Ma kìa ~~!! Cháu rất sợ nha ~~!!” Một bên thì nhảy nhót vào trốn trong phòng, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ của nó, hướng Long Trấn Hùng hô lên:”Long Trấn Hùng! Giao cho chú đó! Mau đuổi ma đi đi! Cháu rất sợ hãi nha ~~!!”

Long Trấn Hùng đã sớm muốn làm như vậy ~! Được Tiểu Tri Hành ủng hộ, liền làm bộ như không biết Bàng Lỵ Lỵ là ai, nói với cô:”Vị a di này, Tiểu Tri Hành nói không biết cô, vậy xin cô hãy về đi, đừng đến làm phiền nó nữa.”

Bàng Lỵ Lỵ giờ phút này vô cùn xót xa, mang thai mười tháng, trải qua một hồi sinh tử mới sinh hạ được một đứa con, thế nhưng nó ngay cả cô cũng không nhận ra. Cứ tiếp tục đi vào không chừng lại làm nó sợ, đeo kính vào che mắt lại, nói:”Xin lỗi, hôm nay thất lễ rồi. Dật Phi, xin hỏi anh ấy là?”

“Cậu ấy là cha nuôi Tri Hành – Long Trấn Hùng” Cao Dật Phi đáp.

Bàng Lỵ Lỵ lập tức chào hỏi Long Trấn Hùng:”Xin chào Long tiên sinh, cảm ơn anh đã chăm sóc Tri Hành.”

“Thiết.” Long Trấn Hùng khinh thường nói:”Cô cớ gì lại cảm ơn thay Tri Hành, nó không biết cô, cô là ai nha?”

Tuy rằng Bàng Lỵ Lỵ đeo kính vào, liền trở nên xinh đẹp, nhưng cô càng xinh đẹp, Long Trấn Hùng lại càng cảm thấy nguy cơ, hận không thể ngay lập tức mài chết cô. Xinh đẹp liền có thể mê hoặc cha con người ta sao, là để có thể sau khi bỏ đi liền quay về vấn vương không dứt, là có thể đến cướp người của ông đây sao?!

Bàng Lỵ Lỵ vờ như không nghe thấy ý tứ trào phúng trong lời Long Trấn Hùng nói, giải thích:”Tuy Long tiên sinh chưa từng gặp qua tôi, nhưng kỳ thật tôi là vợ cũ của Dật Phi, là mẹ của Tri Hành. Tôi biết mình đã rời đi quá lâu, không có cùng nuôi dưỡng tuổi thơ cho Tri Hành, cho nên Tri Hành không biết tôi cũng là bình thường. Tôi cũng vô cùng hối hận….” Lại nói với Cao Dật Phi:”Dật Phi, nếu anh đã có người mới gần kề, em cũng sẽ không quấy rầy anh. Nhưng em muốn gặp Tri Hành nhiều hơn, xin anh hãy cho em một cơ hội, để sửa đổi những sai làm trước kia, được không?”

Suy cho cùng Bàng Lỵ Lỵ cũng là người đã sinh hạ Tiểu Tri Hành, Cao Dật Phi cũng không có lý do ngăn cản hai người gặp nhau. Hơn nữa, Cao Dật Phi tổng cảm thấy, trong quá trình Tiểu Tri Hành trưởng thành, vẫn là nên tạo cho nó một gia đình hoàn chỉnh, một gia đình có tình yêu của cha và của mẹ, có sự tham gia dạy dỗ của người mẹ. Vì thế, Cao Dật Phi đáp ứng yêu càu của cô.

“Cám ơn anh! Vậy lần sau em lại đến thăm con. Hôm nay là em không chuẩn bị tốt, lần sau chính thức giới thiệu lại,” Bàng Lỵ Lỵ được Cao Dật Phi cho phép, liền tạm biệt, cô còn phải lộng lộng trang hoành lại dung nhan thật đẹp để gặp Tiểu Tri Hành nữa.

Hay ho một chiêu lấy lùi làm tiến này! Long Trấn Hùng nghĩ trong lòng, vợ cũ Cao Dật Phi rõ ràng là muốn lấy cái danh thăm con, sau đó lại mượn cơ hội tiếp cận Cao Dật Phi rồi phát triển tình tiết khôi phục tình cũ! Cao Dật Phi y còn cố tình một chút tự giác cũng không có! Còn đáp ứng cho vợ cũ đến thăm con!

Bàng Lỵ Lỵ đi rồi, Cao Dật Phi cũng không giải thích với Tiểu Tri Hành cái gì, đợi lần sau Bàng Lỵ Lỵ đến tự giới thiệu lại đi.

Cho nên Tiểu Tri Hành liền chạy ra hỏi Long Trấn Hùng:”Long Trấn Hùng, chú đem ma quỷ kia đuổi đi rồi sao?”

Không phải đâu nha, Tiểu Tri Hành? Tuy rằng ta cũng muốn đem cô ta triệt để đuổi đi, nhưng là, ả là mẹ của mi ai!!

Bất quá, cho dù Long Trấn Hùng thật sự muốn đuổi cô đi, cũng phải lo lắng sợ Cao Dật Phi và Bàng Lỵ Lỵ nối lại tình xưa, nhưng hắn sẽ không bày tâm tư ra ngoài. Đó là quyết định của Cao Dật Phi, tuỳ thuộc tất cả vào y. Nhưng Long Trấn Hùng cũng không ngừng nói với bản thân, không cần phải quá lo lắng, tuy Bàng Lỵ Lỵ và Cao Dật Phi từng là một đôi, nhưng đó chỉ là quá khứ rồi, Bàng Lỵ Lỵ bây giờ cũng không thể bước vào nhà y nữa, thái độ của Cao Dật Phi với cô cũng cần phải suy nghĩ lại.

Cho nên, Long Trấn Hùng sẽ dùng những cách khác đem Bàng Lỵ Lỵ đá ra ngoài.

Cách thứ nhất đương nhiệm đại chiến tiền nhiệm: Đầu tiên, Long Trấn Hùng sẽ bắt lấy tất cả cơ hội có thể cùng Cao Dật Phi thân thiết ân ái ~ bởi vì điều này là điều quan trọng nhất!

Cho nên, đêm đó, lúc Tiểu Tri Hành đã say ngủ, Long Trấn Hùng lại vụng trộm lẻn vào phòng Cao Dật Phi, Cao Dật Phi bấy giờ đang ngồi suy nghĩ chuyện Bàng Lỵ Lỵ. Ánh sáng ấm áp từ đèn đầu giường chiếu xuống, Cao Dật Phi nhẹ nhíu mày, làm cho tâm Long Trấn Hùng cũng nhíu lại, hận không thể lập tức khiến Bàng Lỵ Lỵ biến mất, cho Cao Dật Phi khỏi thêm phiền não.

“Anh đang làm gì vậy?” Long Trấn Hùng ngồi xuống bên Cao Dật Phi ôm lấy y, hỏi.

“Đang thương lượng với Lỵ Lỵ, sẽ nói với Tiểu Tri Hành chuyện của cô ấy như thế nào.” Cao Dật Phi đáp. Mỗi đêm Long Trấn Hùng đều sẽ nhân lúc Tiểu Tri Hành đã ngủ vào đây, nên Cao Dật Phi đã quen với việc hắn mỗi đêm qua đây, tán gẫu ôm nhau cùng ngủ.

“Nói làm sao? Chẵng lẽ nói với Tiểu Tri Hành là nó có mẹ, cô ta bỏ nó hai năm mặc kệ, cho nên hiện tại trở về nhận nó?”

“Không thể nói như vậy được. Tôi mới thương lượng với Lỵ Lỵ xong, quyết định trước tiên khoan nói với nó, cứ bồi dưỡng tình cảm trước, để cho nó quen thuộc sẽ nói sau.” Cao Dật Phi không chút nào kiêng kị đem chuyện vừa mới bàn xong với Bàng Lỵ Lỵ ghi lại rồi đưa cho Long Trấn Hùng xem, lại nói:”Lỵ Lỵ nói, ngày mai muốn cùng tôi mang Tiểu Tri Hành ra ngoài chơi.”

“Không thể được!” Long Trấn Hùng lập tức phản đối:”Anh không thể cùng cô ấy một mình ra ngoài.”

“Tại sao?” Chẳng lẽ Long Trấn Hùng đang ghen sao?

“Bở vì cô ấy có ý đồ vớ anh a! Khụ khụ, dù sao anh cùng cô ta đi ra ngoài, tôi cũng muốn đi. Tôi không đi cùng không yên tâm.”

“Tin tôi, tôi sẽ xử lý tốt mà.” Cao Dật Phi buông di động xuống, ôm Long Trấn Hùng nói, hy vọng qua sự tiếp xúc thân mật của cơ thể có thể khiến hắn an tâm chút.

Trước kia Cao Dật Phi rất ít chú ý tới Long Trấn Hùng cần cái gỉ muốn cái gì, bởi giống như lời Tiểu Tri Hành nói, Long Trấn Hùng vừa ngoan vừa nghe lời lại dễ dàng thoả mãn ~ hơn nữa trên cơ bản đều là Long Trấn Hùng quan tâm y. Nên mới khiến Cao Dật Phi bỏ lỡ, thì ra Long Trấn Hùng cũng có lúc tâm tình không tốt. Mà hiện tại, cuối cùng Cao Dật Phi đã có thể chú ý tới cảm xúc bất an của Long Trấn Hùng.

Về mặt khác, lúc Cao Dật Phi đi làm, dĩ nhiên không cho phép bản thân làm ra một chút sai lầm nào, bởi vì nếu xuất hiện một sai sót nào, khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến sinh mệnh nằm trên tay y. Cho nên tinh thần y lúc nào cũng trong trạng thái cực kỳ khẩn trương, về nhà liền không muốn suy nghĩ thêm bất cứ việc gì khác nữa, ví dụ như sửa điện, sửa vòi nước, thay bóng đèn, mua đồ nấu ăn làm vệ sinh vân vân và vân vân, chỉ muốn thư giản nghỉ ngơi. May thay có Long Trấn Hùng liền giúp y có thể thoải mái về cả thể xác lẫn tinh thần, duyên phận như vậy có thể bắt gặp được quả thật không dễ dàng.

Trước kia lúc về nhà, chỉ cảm thấy đây là một nơi để ngủ, trống rỗng, không ai chờ y về, hết thảy đều phải tự y xử lý, không có cảm giác là một cái nhà; Mà bây giờ lúc nào cũng có một người vui mừng chào đón y về nhà, ấm áp, thoải mái, thư giản, con trai cũng sẽ vui vẻ, đây là mọi thứ mà Long Trấn Hùng mang đến cho y, nên Cao Dật Phi sẽ hảo hảo yêu thương hắn.

Mà phương thức để yêu thương hắn, Cao Dật Phi chợt nhớ lại những lần cùng Long Trấn Hùng sinh hoạt, giống như chỉ cần hôn môi một cái, nắm ta một cái, ôm một cái, thậm chí chỉ cho y một ánh nhìn trực diện, Long Trấn Hùng liền như có mười phần sinh lực mười phần kích động vạn phần tràn ngập nhiệt tình ~!

Quả nhiên, Cao Dật Phi ôm hắn một cái, Long Trấn Hùng liền như tràn trề sinh lực tỏ vẻ nói:”Tôi đương nhiên tin anh ~! Nhưng ngày mai anh vẫn không ghể đi, tôi không tin cô ta.”

Cao Dật Phi cười nói:”Ban nãy tôi còn chưa nói xong, ngày mai không đi được, vì không phải ngày nghỉ.”

“Không phải chứ? Vậy mà anh còn yên tâm đem con trai bảo bối giao cho cô ta chăm sóc một ngày sao? Ông đây không yên tâm a! Một người mẹ có thể nhẫn tâm vứt bỏ con trai mình, có thể đối xử tốt với Tiểu Tri Hành đến đâu? Tri Hành muốn đi chơi phải để tôi mang đi mới tốt.”

“Vậy ngày mai cậu cùng cô ấy mang Tiểu Tri Hành đi?”

“Ân, anh đã nói như thế thì cứ như vậy đi.” Chỉ cần Cao Dật Phi không đi cùng với Bàng Lỵ Lỵ là được rồi, Long Trấn Hùng bắt đầu ôm Cao Dật Phi hôn đến hôn đi bắt đầu trêu chọc các loại trên người Cao Dật Phi.

Cao Dật Phi biết người này lại muốn rồi, liền nói:”Đợi đã, để tôi trả lời cô ấy đã.”

“Nhanh lên ~~ nữ nhân kia thật đáng giận a, trễ thế này rồi, cư nhiên còn cản trở chúng ta ân ái.” Long Trấn Hùng một bên lại tiếp tục trêu chọc y một bên thúc giục nói.

Tên này một tuần bảy ngày không thể chịu được, Cao Dật Phi đích xác thành công bị Long Trấn Hùng chọc lên, quay lại “Ok!” Xong cầm điện thoại ném qua một bên. Đối mật với Long Trấn Hùng chủ động nhiệt tình, Cao Dật Phi vẫn có chút động tình.

Lại một đêm ngọt ngào qua đi, Long Trấn Hùng được Cao Dật Phi tự mình ra trận an ủi liền không sợ cái gì nữa cả ~! Tình yêu bên trong lại càng cuồng nhiệt, vợ cũ đừng mơ tưởng cướp Cao Dật Phi đi! Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, liền thong thả dẫn Tiểu Tri Hành đến nơi đã hẹn với Bàng Lỵ Lỵ.

Tiền nhiệm, dương nhiệm, chương cuối, chính thức khai chiến!

Hết Chương 11

12. Chương 12: Mị Lực Quá Lớn Không Có Biện Pháp

Chú thích

-Tài đại khí thô: là có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục.

__________

Đối với chuyện để Long Trấn Hùng gặp vợ cũ, Cao Dật Phi thập phần yên tâm. Khả năng là bởi Long Trấn Hùng trước mặt Cao Dật Phi có bao nhiêu chiều chuộng khả ái, làm cho Cao Dật Phi cảm thấy, cho dù Long Trấn Hùng có khuynh hướng bạo lực, cũng sẽ không phát sinh xung đột ngay mặt với vợ cũ.

Hơn nữa, Long Trấn Hùng đáp ứng y kiêng rượu, lúc không uống rượu thì đầu óc hắn vẫn rất thanh tỉnh; Hắn cũng đã đáp ứng sẽ không nói lời thô tục và đánh nhau trước mặt Tiểu Tri Hành, vậy nên, lấy tính cách ngoan ngoãn của Long Trấn Hùng, tuyệt đối sẽ không đột nhiên nổi khùng đánh vợ cũ y. Đã vậy thì, Cao Dật Phi cũng không nghĩ nhiều nữa. Yên tâm đem Tiểu Tri Hành giao cho Long Trấn Hùng, an tâm đi làm.

Bất quá nha, cho dù không có xung đột ngay mặt, nhưng xung đột bên trong liền có!

Long Trấn Hùng lúc thấy gặp Bàng Lỵ Lỵ liền cảm thấy khó chịu kinh khủng, nhịn không được đem bản thân và vợ cũ Cao Dật Phi tự so sánh.

Hắn không thể không thừa nhận, Bàng Lỵ Lỵ ngoại hình nhu hoà, làn da trắng nõn, nói tóm lại chính là mỹ nhân; Lại biết trang điểm thêm phần xinh đẹp, tóc dài uốn lọn to càng tăng thêm phần nữ nhân độc thân quyến rũ; Dáng người đủ tốt, có trước có sau, còn mặt váy ngắn và tất da, hai chân thon dài lộ ra không bỏ sót.

Những điều đó làm cho Long Trấn Hùng cảm thấy mình có thể so bì được, tuy Bàng Lỵ Lỵ là mỹ nữ, nhưng hắn lại là dạng soái ca nam tính, làn da cơ thịt cái gì cũng không kém! Một điều duy nhất hắn nhận thua là, khí chất trí tuệ của Bàng Lỵ Lỵ, đó là sự tích luỹ của giáo dục, văn hoá cư xử. Bàng Lỵ Lỵ như vậy thật văn nhã, khí chất tựa như Cao Dật Phi, cùng Long Trấn Hùng một thân hào khí một trời một vực. Dẫn đến Long Trấn Hùng có chút hậm hực, nếu Cao Dật Phi cùng vợ cũ đứng một chỗ, nhất định rất phù hợp.

Lại nghĩ đến cảnh tối hôm qua Cao Dật Phi lau nước mắt cho vợ cũ, cho dù cô ta có là quá khứ đi nữa, cũng làm cho hắn có cảm giác hắn như biến thành tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Nếu không có hắn nhảy vào, Cao Dật Phi rất có khả năng sẽ cùng giáo viên tiểu học gì gì đó hẹn hò rồi. Xem ra Cao Dật Phi là thích những nữ nhân văn nhã.

Vợ cũ cùng hắn chênh lệch nhiều như vậy, kia Cao Dật Phi là như thế nào chấp nhận một người thô kệch như hắn, nguyện ý cùng hắn cả ngày ân ái?

Nhất định chính là mị lực của hắn quá lớn ~![*/ω *] cho nên thân ái Cao Dật Phi nhà hắn ngay cả loại hình yêu thích cũng thay đổi triệt để như vậy ~!

Cho nên dù lớn lên dễ nhìn bao nhiêu ăn mặc dụ hoặc bao nhiêu cũng không có tác dụng đâu!

Không có biện pháp, ai biểu ông đây mị lực lớn làm chi ╮[╯_╰]╭. Xem xem, thân ái Cao Dật Phi của hắn lần này ngay cả gặp cô ta cũng không muốn ~!

Long Trấn Hùng đắm chìm bên trong sự tự hào về mị lực của bản thân hoàn toàn quên mất Cao Dật Phi vốn không rảnh, chứ không phải cố ý không gặp vợ cũ.

Mà Bàng Lỵ Lỵ lúc thấy Long Trấn Hùng, lại càng kinh ngạc chào hỏi:”Long tiên sinh, buổi sáng tốt lành, anh cũng đến đây sao.” Lại nhìn chung quanh, hỏi:”Xin hỏi Dật Phi đâu rồi?” Tối hôm qua cô nhắn tin, có thể cùng cô đưa con ra ngoài chơi không, Cao Dật Phi rõ ràng còn trả lời lại “Ok”, sao bây giờ không thấy y?

Long Trấn Hùng đắm chìm trong cái do mị lực quá lớn mà tự hào vô cùng liếc mắt nhìn cô, khinh thường trả lời:”Anh ấy đột nhiên có việc, cho nên tôi mang Tiểu Tri Hành đến chơi.” Lắc lắc tay Tiểu Tri Hành:”Tiểu Tri Hành, đây là Bàng a di.”

Tiểu Tri Hành nhu nhuận nói:”Nga, Bàng a di hảo.”

Một câu Bàng a di, trực tiếp đâm vào tim Bàng Lỵ Lỵ, rõ rành là con mình sinh ra, vốn là mẫu tử máu mủ tình thâm, lại dưới sự giới thiệu của người khác gọi mình hai tiếng a di. Ai bảo do lúc trước cô bỏ đi làm chi? Quả đắng hôm nay cũng chính cô phải chịu.

Cũng muốn sau này bổi thường con trai thật tốt, để cho nó có thể nhận ra người mẹ này.

Vì thế Bàng Lỵ Lỵ chủ động nói:”Chúng ta vào đây chơi đi, tôi cũng đã mua vé vào cửa cho cả ba người chúng ta rồi.”

Long Trấn Hùng cực kỳ bất ngờ hỏi:”Dật Phi không nói với cô sao? Chúng tôi có vé vào cửa cả năm rồi! Tại sao lại lãng phí mua thêm làm gì? Cô tự mua cho mình là được rồi.”

Tiểu Tri Hành thích đến công viên hải dương chơi, mà nơi này lại quá lớn, không chơi hết một lần được, vì thế Long Trấn Hùng tài đại khí thô vì ba người bọn họ mua vé cả năm, muốn đến đây lúc nào cũng được.

Bàng Lỵ Lỵ vốn định nhân cơ hội này lấy lòng bọn họ, không nghĩ được lại thành dạng này, nhất thời xấu hổ vô cùng. Nhưng cô không nghĩ tới kế tiếp lại càng nhiều chuyện xấu hổ.

Không tưởng được chỉ mới cùng con trai tách ra hai năm, đã có nhiều sự xa cách như vậy.

Kế tiếp Bàng Kỵ Lỵ tiếp tục ra sức lấy lòng bọn họ, bày ra các loại kỹ năng hống con nít: Cho ăn, kể chuyện, đùa giỡn vân vân. Nhưng là sự chú ý của Tiểu Tri Hành dành cho Bàng Lỵ Lỵ rất thấp, ngẫu nhiên nghe một hai câu, liền bị đủ loại sinh vật biển bán manh hấp dẫn ~! Tỷ như nói đám sứa khổng lồ kia thật nhiều, nheo mắt nhoẻn miệng cười, nhìn thấy cái gì lạ liền quấn lấy Long Trấn Hùng hỏi tên, đặc tính của chúng nó.

Bàng Lỵ Lỵ có điểm hối hận đã đề nghị đến công viên chơi, rõ ràng con trai cô là thích động vật chứ không thích cùng cô thân cận.

Bàng Lỵ Lỵ lại không nghĩ đến, kỳ thật, rất nhiều lúc thái độ của con nít được quyết định bởi thái độ của người lớn.

Tỷ như, lần đầu tiên Long Trấn Hùng đến sở thú chơi với Tiểu Tri Hành, Cao Dật Phi đã nghiêm túc giới thiệu Long Trấn Hùng với Tiểu Tri Hành, để Tiểu Tri Hành chăm sóc hắn, giao trách nhiệm cao cả cho Tiểu Tri Hành, phải nhớ đem Long Trấn Hùng mang về cấp ba ba.

Mà bây giờ, Long Trấn Hùng đã thành công đánh vào sinh hoạt của cha con Cao Dật Phi, Tiểu Tri Hành cũng xem Long Trấn Hùng như người thân vậy, thừa nhận Long Trấn Hùng là cha nuôi. Thấy Long Trấn Hùng thái độ khinh thường lãnh đạm không thèm nhìn Bàng Lỵ Lỵ, Tiểu Tri Hành chỉ biết kỳ quái: A di này lúc trước chưa từng thấy qua nha, tự dưng lại cùng chúng ta đi chơi chứ? Cho nên thái độ đối với Bàng Lỵ Lỵ sẽ không quá quan tâm.

Long Trấn Hùng không chỉ giữ thái độ lãnh đạm mọi lúc mọi nơi, mà mỗi lần Bàng Lỵ Lỵ muốn tiếp cận Tiểu Tru Hành, hắn liền chen vào dẫn dắt Tiểu Tri Hành rời đi lực chú ý trên người cô ta! Tóm lại, Long Trấn Hùng dùng thái độ giống như đề phòng cướp để đề phòng Bàng Lỵ Lỵ tiếp cận Tiểu Tri Hành.

Bàng Lỵ Lỵ vốn tưởng, lúc vui chơi nếu Tiểu Tri Hành không để ý đến cô vậy thì lúc bọn họ nghỉ ngơi cô có thể bày tỏ tình cảm chăm sóc nó. Nhưng là! Ngay cả lúc bọn họ nghỉ ngơi cô cũng không có được chăm sóc Tri Hành, bị Long Trấn Hùng cướp hết một mình ôm lấy mọi việc! Cô không mang theo mũ, kính đen, khăn, quần áo dự bị cho Tiểu Tri Hành; Tiểu Tri Hành thích ăn cái gì cô cũng không biết, mua đồ uống lại bị nói là ăn cơm nóng không nên uống đồ lạnh; Ngay cả lúc đi WC, cũng là Long Trấn Hùng mang Tiểu Tri Hành vào toa lét nam; Tiểu Tri Hành mệt mỏi nằm trên lưng Long Trấn Hùng, cô muốn ôm một cái, lại vì không đủ sức, không thể ôm đi lâu được. Hai năm thời gian, thật sự bõ lỡ quá nhiều. Rõ ràng cảm nhận được sự xa lạ của Tri Hành đối với mình, Bàng Lỵ Lỵ cho dù có sức chịu đựng lớn như nào đi nữa, cũng không tránh khỏi nổi giận. Cô biết Long Trấn Hùng có địch ý với mình, cũng không biết đây là địch ý đề phòng vợ cũ, hay là vì lúc trước cô vô trách nhiệm, nói chung Long Trấn Hùng chính là có thành kiến với cô.

Nếu như lần này là cùng Cao Dật Phi chăm sóc Tiểu Tri Hành, Bàng Lỵ Lỵ tuyệt sẽ không xấu hổ như vậy, nhưng sự thật thường chính là không vừa lòng người như thế.

Long Trấn Hùng lại cảm thấy, bản thân thật đúng là mị lực quá lớn, không có biện pháp, Cao Dật Phi vì hắn mà đổi tính hướng, Tiểu Tri Hành cũng thích chơi với hắn mà không cần Bàng Lỵ Lỵ ~

Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Long Trấn Hùng nắm thế chủ động, Bàng Lỵ Lỵ lại đoán không ra quan hệ giữa Long Trấn Hùng và Cao Dật Phi, còn nghĩ Long Trấn Hùng chỉ là cha nuôi Tiểu Tri Hành nên phải kính trọng hắn. Bằng không, Bàng Lỵ Lỵ khẳng định có thể giở ra thủ đoạn đối phó tiểu tam.

Bàng Lỵ Lỵ nghĩ đến đây, thừa dịp Tiểu Tri Hành vào khu vui chơi trẻ em chơi, tìm cơ hội bắt đầu quanh co hỏi thăm chuyện ‘Tiểu tam’ từ Long Trấn Hùng, nói bản thân thực lo lắng người yêu hiện tại của Cao Dật Phi đối xử không tốt với Tiểu Tri Hành, hy vọng Long Trấn Hùng có thể giúp đỡ một chút vân vân.

Bàng Lỵ Lỵ vốn muốn tìm hiểu tình huống hiện tại, đáng tiếng cô chọn lầm đối tượng rồi ~

Lần này Long Trấn Hùng không có không để ý cô nữa, mà là biểu thị công khai chủ quyền, nói với Bàng Lỵ Lỵ:”Bọn họ ân ái vô cùng ~! Dật Phi thương người đó yêu người đó muốn chết. Lúc trước nghe đâu còn tính về gặp hai vị gia trưởng, chính thức vào cửa nhà. Tôi nói cô nghe, người yêu hiện tại của Cao Dật Phi rất tốt, tính cách vừa ôn nhu lại biết châm sóc, đôi với Tiểu Tri Hành hay Cao Dật Phi đều rất tốt, Tiểu Tri Hành rất thích người đó! Cho nên cô hãy yên tâm đi.”

Long Trấn Hùng tự mình khen mình thế này, cũng có điểm thẹn thùng, nhớ tới mỗi đêm thân mật, lại tiếp tục thẹn thùng, thật sự là phải nghẹn cười đến mức khó chịu nga!

13. Chương 13: Kết Thúc

Long Trấn Hùng cho rằng nếu mình mình mang Tiểu Tri Hành để cô ta đơn độc, lại trực tiếp nói ra Cao Dật Phi cùng người yêu hiện tại yêu thương vô cùng, Bàng Lỵ Lỵ nhất định sé nản lòng thoái chí, thương tâm bại tẩu. Nhưng không tưởng được Bàng Lỵ Lỵ lại tiếp tục chịu mất mặt, càng thêm ân cần lấy lòng bọn họ. Sau này Long Trấn Hùng ngẫm lại, nếu Cao Dật Phi nhà hắn đã cho phép Bàng Lỵ Lỵ gặp Tiểu Tri Hành, khẳng định là muốn mẹ con bọn họ nhận nhau, cho nên, hắn đường đường là một nam tử hán đại trượng phu uy phong lẫm liệt, sẽ không so đo với một nữ nhân, theo ý Cao Dật Phi nhà hắn, cứ bám chặt tâm y là được.

Cho nên dần dần, Bàng Lỵ Lỵ cũng trở nên quen thuộc với Tiểu Tri Hành, nhiều lúc vẫn bắt lấy cơ hội hỏi thăm chuyện mẹ kế Tiểu Tri Hành, hỏi Long Trấn Hùng Cao Dật Phi cuối cùng đã cho nàng đáp án cuối cùng chưa, lại hỏi Tiểu Tri Hành có biết có nữ nhân nào tốt với ba ba nó không, hoặc là tỷ tỷ nào đó đối xử tốt với nó không.

Tiểu Tri Hành đáp:”Có rất nhiều tỷ tỷ bên cạnh ba ba chơi rất vui nha! Tỷ như là Miêu tỷ tỷ, Như tỷ tỷ, Uông tỷ tỷ này, còn có rất nhiều ca ca ai cũng tốt.”

Long Trấn Hùng vừa nghe, nguy cơ dự cảm dâng lên trong lòng: Mẹ nó đám a miêu a cẩu này rốt cuộc là ai!! Ông đây chưa từng nghe thấy lần nào!

Bàng Lỵ Lỵ tiếp tục hỏi thăm:”Chơi rất tốt ý là thường xuyên gặp mặt sao? Bọn họ cũng từng ra ngoài chơi sao?”

Tiểu Tri Hành bắt đầu xoè ngón út đếm từng cái:”Miêu tỷ tỷ thường xuyên mời tụi con ăn tào phớ này ~~! Pudding tỷ tỷ làm ăn cũng rất ngon ~~ Ân, còn có Tôn ca ca tặng con một đống xe mô hình nhỏ, tất cả đều cùng ta chơi đùa nha.”

Long Trấn Hùng chợt cảm thấy hình như tác chiến đã thất bại, vợ cũ ngay trước mặt hắn bày tỏ tình cảm với y, còn một đống lớn tiểu tam tứ ngũ lục thất bát ý đồ lợi dụng Tiểu Tri Hành ~!

Hắn biết Cao Dật Phi rất được lòng người, không nghĩ tới lại được nhiều người thích như vậy! Không được, từ nay về sau phải đề cao cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt! Đặc biệt nhất định phải đem Cao Dật Phi uy no, cho y dù có muốn ngoại tình cũng trở nên lực bất tòng tâm mới được!

Cho nên Cao Dật Phi sau đó liền phát hiện, từ lúc đó, Long Trấn Hùng ngày càng nhiệt tình vô hạn ~ Cao Dật Phi có thể ẩn ẩn đoán được nguyên nhân, cũng không vạch trần ra, ngược lại vui như được mùa, vì y cũng thích Long Trấn Hùng nhiệt tình chủ động. Cùng vành tai và tóc mai Long Trấn Hùng chạm nhau là thập phần vui sướng, hơn nữa Long Trấn Hùng cũng đã chính thức biết cha mẹ y, để cho Long Trấn Hùng có thể thu phục cha mẹ y, Cao Dật Phi còn đặc biệt hẹn bọn họ cùng đến ăn cơm. Lần này làm xong việc liền hỏi hắn:”Cha mẹ tôi đã về rồi, ngày mai có muốn cùng theo tôi gặp cha mẹ một lần, cùng nhau ăn bữa tối không?”

“Dĩ nhiên là muốn a! Lần trước nói đi chào hỏi, lễ vật đều đã mua rồi, đáng tiếc không gặp được. Đúng rồi, hẹn ở đâu vậy, họ có muốn nếm thử tay nghề của tôi không?” Long Trấn Hùng vừa nghĩ đến chuyện có thể gặp gỡ cha mẹ y, có thể tìm hiểu tuổi thơ của y, trong lòng liền nhảy nhót, không biết ở bên đó có ảnh chụp Cao Dật Phi khả ái trước kia không? Thật chờ mong ~~

Cao Dật Phi nhìn bộ dáng vui vẻ của Long Trấn Hùng, bản thân cũng lây nhiễm, tâm tình thêm vui sướng, ôm hắn trả lời:”Cậu không cần phải tự xuống bếp, đi ăn một bữa là tốt rồi,”

“Tôi phải dùng thân phận gì để đi nha? Anh chưa trình bày với cha mẹ phải không? Nếu không họ liền đánh chết tôi nha?” Long Trấn Hùng đột nhiên nhớ tới vấn đề này, có điểm lo lắng cha mẹ Cao Dật Phi sẽ không đồng ý, hại Cao Dật Phi bị kẹp ở giữa sẽ khó xử.

Cao Dật Phi nghe xong, có chút có lỗi nói:”Chỉ nói cậu là cha nuôi Tri Hành, hy vọng cậu không để tâm.”

“Không ngại không ngại mà! Có thể ở cùng anh liền quá thoả mãn rồi! Đến lúc gặp mặt tôi sẽ chú ý khoảng cách kiềm chế bản thân!”

Cao Dật Phi cười hỏi:”Không ngại là tốt rồi. Bất quá, cậu muốn kiềm chế cái gì?”

“Hì hì, vừa thấy anh liền muốn như vậy ~~” Long Trấn Hùng nói xong xoa nhẹ ngón tay Cao Dật Phi,”Còn như vậy nè ~~” Long Trấn Hùng lại hôn Cao Dật Phi một chút,”Tiếp là như này ~~” Long Trấn Hùng ôm lấy Cao Dật Phi,”Sau đó là thế này ~~”

~~ Cao Dật Phi bị Long Trấn Hùng thành công làm cho mặt có chút đỏ, đẩy bàn tay đang tác loạn của Long Trấn Hùng ra, nhẹ nhàng cự tuyệt nói:”Đừng nghịch, vừa mới làm xong đó. Nếu có người bên cạnh cậu cũng như vậy sao?”

“Hiện tại không có ai khác nha, lại đến một lần nữa!” Long Trấn Hùng vừa nói vừa tiếp tục tác loạn.

Cao Dật Phi dù rất hưởng thụ, lại vẫn từ chối nói:”Gần đây cậu quá thường xuyên rồi, số lần nhiều quá ngược lại cũng không tốt. Hơn nữa, tôi nghĩ cậu có chút bị– hư thận.”

“Đâu có đâu! Ró ràng ngày nào cũng có tinh thần như vậy!” Long Trấn Hùng kháng nghị nói.

Cao Dật Phi ho nhẹ một tiếng, lời y muốn nói ra thật có chút ngượng ngùng, nhưng cũng giải thích:”Thời gian cậu có thể kiên trì ngày càng ngắn….. Ngày mai tôi làm cho cậu một cái thực đơn, điều trị cho cậu một chút.”

“Tôi cũng không cần kiên trì lâu làm gì a…. Nga, thôi cũng được.” Long Trấn Hùng rối rắm, chuyên gia nói phải điều trị hắn còn có thể nói gì! Đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Suy cho cùng cũng là do Cao Dật Phi quá lợi hại nha ~~ hấn lại rất thích được Cao Dật Phi chạm vào, hại thời gian hắn có thể chịu đựng ngày càng ngắn…. Nhưng dù sao lần gần đây nhất cũng kéo dài hơi lâu mà, nghĩ không ra, muốn đem Cao Dật Phi lộng đến lực bất tòng tâm, cuối cùng người cần điều trị lại là mình, haizz.

“Vậy bây giờ cậu trước ngủ thật ngon, mai tôi mang cậu về nhà.” Cao Dật Phi thấy Long Trấn Hùng nghe lời như vậy, nhịn không được thưởng cho hắn một nụ hôn nhẹ vừa chạm vào liền dứt ra.

Va chạm kịch liệt có thể khiến Long Trấn Hùng vạn phần kích động, mà hôn nhau đơn thuần thôi lại càng làm Long Trấn Hùng vạn vạn phần kích động!Long Trấn Hùng không tự giác thẳng lưng ma sát Cao Dật Phi, thấp giọng kháng nghị:”Anh nói ngủ mà anh còn trêu tôi, không phải ngủ không được a.”

Cao Dật Phi khẽ cười một tiếng, như đùa dai lại hôn trên mặt Long Trấn Hùng một cái, nói:”Ngoan, nhịn xuống, ngủ đi.” Cao Dật Phi vốn đã hơn 30 tuổi, cũng không ngây thơ như vậy, trên mặt Long Trấn Hùng giống như có viết “Hoang nghênh đến chơi tôi”, làm Cao Dật Phi nhịn không nổi đùa dai thêm chút.

“Cái ‘này’ có cho tôi ngủ đâu!!!” Long Trấn Hùng nội tâm rít gào, lại bất đắc dĩ trừng Cao Dật Phi đang khép lại ánh mắt mang ý cười, hình như là chuẩn bị ngủ thật. Đành phải ngoan ngoãn chịu đựng xúc động muốn chết, chậm rãi bình phục tâm tình, nhìn mỹ nhan lúc ngủ của Cao Dật Phi, thật khó khăn mới ngủ được.

Mà Cao Dật Phi nhắm mắt vờ ngủ bên cạnh Long Trấn Hùng, sau khi nghe được nhịp điệu hô hấp chậm rãi của Long Trấn Hùng bên cạnh y, mới mang tâm tình tốt đi ngủ. Lúc có Long Trấn Hùng bên cạnh, không có lúc nào không bị ảnh hưởng bởi năng lượng ngập tràn trong hắn, khiến cho y lúc nào cũng thoả mãn về thể xác lẫn tinh thần, làm Cao Dật Phi cảm thấy, trong nhà có Long Trấn Hùng đúng là rất tốt, sinh hoạt ngày thường trở nên tốt đẹp như vầy.

Tối hôm sau đi gặp cha mẹ y, Long Trấn Hùng quả nhiên giữ một chút khoảng cách với Cao Dật Phi, cha mẹ Cao Dật Phi cư xử vô cùng lịch sự với Long Trấn Hùng, Long Trấn Hùng cũng tôn kính hai vị lão gia vô biên, hơn nữa bộ dáng có vẻ nho nhã lễ độ, động tác tư thái cùng lúc bình thường không giống nhau, giống như là từ một gia đình hào thế đi ra vậy. Đây là vì Long Trấn Hùng âm thầm quan sát, bắt chươc quá trình Cao Dật Phi cùng Tiểu Tri Hành lúc ngồi, lúc đứng, ngữ điệu lúc nói chuyên vân vân, để có thể hoà hợp với gia đình y, khiến gia đình Cao Dật Phi có thể tiếp nhận hắn.

Cao Dật Phi sẽ vô cùng vừa lòng với lần gặp mặt này, nhưng là sau khi chấm dứt bữa tối mẹ Cao Dật Phi giữ chặt y lại nói nhỏ.

“Con với vị Long tiên sinh kia….. Hai con là đang cùng một chỗ với nhau đi?” Cao mụ mụ cư nhiên khẳng định hỏi.

Cao Dật Phi kinh ngạc nói:”Mẹ, mẹ nhìn ra được sao?”

“Rất rõ ràng a, cha con cũng nhìn ra đó. Cậu ấy 80% thời gian tối nay đều là dùng để vụng trộm nhìn con chảy nước miếng có biết không? Nó hẳn là rất thích con di.” Mẹ Cao Dật Phi một bên cười trộm một bên nói:”Hơn nữa con xem ánh mắt của cậu ấy cũng không bình thường.”

Cao Dật Phi nghe thấy cha mình cũng nhìn ra, càng thêm ngạc nhiên:”Mẹ với cha không phản đối sao?” Chung quy thì nãy giờ cha mẹ y cũng đối xử với Long Trấn Hùng rất khách khí mà.

“Con đã lớn như vậy rồi, tự mình chọn lựa thì tự mình chịu trách nhiệm, chúng ta phản đối làm gì. Con có thể chọn được một người hợp tâm hợp ý, bọn ta cũng rất vui. Hơn nữa, bọn ta sống đến ngần này tuổi rồi, còn nhìn không ra nó là một đứa trẻ tốt sao?”

“Cám ơn cha mẹ đã khoan dung, cậu ấy thật sự đối xử rất tốt với con và Tri Hành, cùng cậu ấy ở một chỗ, thực ấm áp.” Tiếp đến, Cao Dật Phi còn khen với mẹ y Long Trấn Hùng ở nhà tỉ mỉ sửa sang, mỗi ngày chuẩn bị bữa ăn tình yêu, còn có thể làm thuyền kem chuối hắn thích gì gì đó. Ngoài ra, còn có thể mang Tiểu Tri Hành đi chơi khắp nơi, vân vân và vân vân. Làm cho mẹ y biết y không có chọn sai người, để mẹ y thêm yên tâm.

Mẹ Cao Dật Phi nghe nói xong:”Nhưng bất quá, hai người đại nam nhân các con ở cùng một chỗ, vẫn là có chút ảnh hưởng đến Tiểu Tri Hành, huống chi cha con và ta cũng nhớ Tiểu Tri Hành, lúc nó nghỉ hè đến đây ở đi, để chúng ta bồi nó.”

“Được, không thành vấn đề.” Về phần cháu nội cái gì đó, Cao Dật Phi tự động phiên dịch thành mẹ già của y thích cùng cháu nội đi chơi. Còn việc hai nam nhân ở chung không tốt, Long Trấn Hùng đã sớm mua căn nhà bên cạnh y chuẩn bị thông với phòng y, làm nơi gặp mặt buổi tối, hiện tại vẫn đang trang trí.

“Còn có, cha mẹ Long tiên sinh phản ứng sao với quan hệ của hai đứa?”

Cao Dật Phi cười đáp:”Tụi con đã gặp họ rồi, cha mẹ hắn cũng rất dễ thương rất lịch sự, ngồi trên bàn ăn không ngừng gắp đồ ăn châm trà thêm cho con, khiến con cảm thấy có chút áp lực.”

Cha mẹ Long Trấn Hùng lúc đầu không có đối xử dễ thương như vậy với Long Trấn Hùng, lúc Long Trấn Hùng tuyên bố comeout liền đem hắn trói lại hung hăn đánh đập dạy dỗ một phen. Dần dần, sau này cũng chầm chậm tiếp nhận, hỏi thăm Cao Dật Phi là loại người nào, sau khi biết người con trai mình quyến rũ cư nhiên là một hảo nam nhân chính trực lại đem Long Trấn Hùng chỉ trích lần nữa, mới yêu cầu gặp mặt. Long Trấn Hùng thu phục cha mẹ xong rồi, mới để Cao Dật Phi gặp mặt cha mẹ hắn.

Nói chuyện qua lại, cha mẹ Long Trấn Hùng còn ẩn ẩn ám chỉ, ý bảo Cao Dật Phi bị bắt buộc ở chung với cái tên vừa táo bạo lại bạo lực bá đạo thô nhân Long Trấn Hùng này, thật sự là làm khổ y rồi, hy vọng Cao Dật Phi sẽ không để ý tính cách của hắn. Chuyện này khiến Cao Dật Phi ngoài ý muốn vô cùng, rõ ràng Long Trấn Hùng rất ngoan nha?

Sau này Long Trấn Hùng còn vô cùng đắc ý khoe khoang lần hắn comeout với Cao Dật Phi:”Suy cho cùng ông đây cũng là nam nhân có sự nghiệp có thành đạt, bọn họ sao có thể quản được tôi chứ. Hơn nữa ông đây khó khăn gian khổ bao nhiêu mới lừa được anh vào tay, muốn đánh chết tôi thì tôi cũng phải chết ở đây!”

Con trai gả ra ngoài giống như tát nước ra đường ╮[╯_╰]╭

Mẹ Cao Dật Phi nghe đến đây, hoàn toàn yên lòng, nói:”Chuyện này mẹ yên tâm rồi, con và Tri Hành đều vừa lòng là tốt rồi.

Cao Dật Phi cũng cười theo, y quả thật rất vừa lòng với sinh hoạt gia đình ấm áp hạnh phúc hiện tại, cũng rất thích cái tên Long Trấn Hùng đáng yêu này.

Hoàn

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/huu-gia-chan-hao-co-nha-that-tot